
ปปช.สอบสว.ฝากสตท.หญิงโกงทุกเม็ด

‘ดํารงศักด์ิ’ควาเกาอ้ีผบ.ตร.

บ๊ิกจาวแซงโคงคุมนครบาล

ไรเหตุยุบสภากกต.ไมเส่ียง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ปรากฏตัวตอสาธารณะครั้งแรก หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ

รับคํารองวินิจฉัยปมการดํารงตําแหน�งนายกฯ 8 ป พรอมมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่นายกฯ จนกวาจะมีคําวินิจฉัย โดยมาเปน

ประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการอุปกรณปองกันประเทศ (Defense & Security 2022) ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เม� อเวลา 09.51 น. วันที่ 29 ส.ค.

หนา...4หนา...4
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จัดขุมกำลังรักษาเสถียรภาพรัฐบาล
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จัดขุมกำลังรักษาเสถียรภาพรัฐบาล

             
|

กรุงเทพฯ • “จุรินทร” ตรวจคาราวาน

พาณิชย “Lot 20”  ปลื้มกระแสตอบรับ

ดี

เม� อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 

10.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง                                                             

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ                                                        

ทรวงพาณิชย ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนสอนศาสนา

ศาสนูปถัมภ คลองเคล็ด ซอยสุภาพงษ 

1 แยก 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เพ� อตรวจเยี่ยมโครง 

การ “คาราวานพาณิชย…ลดราคา! ชวย                    

ประชาชน Lot 20” ซ่ึงโครงการดังกลาว

ไดดําเนินการมาอยางตอเน� อง เพ� อนํา

สินคาอุปโภคและสินคาบริโภคคุณภาพ

ดีไปจําหน�ายใหแกประชาชน ในราคา

ที่ต่ํากวาทองตลาดเพ� อแบงเบาภาระคา                                    

ใชจายภายในครัวเรือน โดย Lot 20 นี้                                       

ไดจัดใหมีจุดจําหน�าย 50 เขตในกรุงเทพ 

มหานคร โดยเปนจุดจําหน�ายจํานวน 75 

จุด และรถโมบายอีก 25 คัน รวม 100 

จุด/วัน ทั้งนี้ยังเพิ่มจํานวนจุดจําหน�ายใน

เขตปริมณฑลและทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

จํานวน 600 จุด รวมทั่วประเทศ

เมืองทองธานี • “ประยุทธ” ปรากฏตัว  

ตอสาธารณะแลว  เปนประธานเปดงานอุป 

กรณปองกันประเทศ พวงตอนรับรัฐมนตรี 

กห.มาเลเซีย-ผบ.ทหารสูงสุดซาอุฯ ล่ันมีกําลัง

ใจดีอยูแลว “ฝายคาน” จุนการทํางานศาล

รัฐธรรมนูญ เตรียมเรียก “มีชัย-ปกรณ” 

พวงนักวิชาการใหความเห็นประกอบการ

พิจารณาปม 8 ป “วิษณุ-อนุทิน” ประสาน

เสียงไรเร� องปรับ ครม. ประชาธิปตยสวนดุ

เร� องทวงกระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย

เม� อวันจันทรที่ 29 สิงหาคม ถือเปน

วันแรกที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม (กห.) ปรากฏตัวตอสาธารณะ หลังศาล

รัฐธรรมนูญมีมติรับคํารองวินิจฉัยปมการ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ 8 ป พรอมมีคําสั่ง

ใหหยุดปฏิบัติหนาที่นายกฯ จนกวาจะมีคํา

วินิจฉัย 

โดยเม� อเวลา 09.51 น. ที่อาคารชาล

เลนเจอร 1 ศูนยแสดงสินคาและการประ

ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ

เปนประธานในพิธีเปดงานนิทรรศการอุป                                

กรณปองกันประเทศ (Defense & Security  

2022) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 ส.ค.-1                                                       

ก.ย. โดย พล.อ.ประยุทธกลาวเปดงานกอน                                                           

เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่จัดแสดงเทคโน 

โลยีทางการทหารและความปลอดภัยอยาง

ตั้งใจ และเดินเยี่ยมชมทุกบูธโดยไดทดลอง

ขึ้นไปนั่งปนใหญอัตตาจรลอยาง ATMG 

สนามบินน้ํา • “ป.ป.ช.” ขยับสอบปมฉาว 

ส.ว.เอี่ยวแตงตั้ง ส.ต.ท.หญิง ขณะที่ “สิงห

ศึก” เดือดอยาเหมารวม ส.ว.ทั้งหมด ทวง

ล่ันใครรับผิดชอบหากไมใช ดาน “ผบ.ทบ.”                                                        

ระบุตองใหความเปนธรรมทุกฝาย ขณะที่                                                         

องคกรตอตานคอรรัปชันชําแหละปรากฏ 

การณ โกงทุกระดับ ยิ่งขุดยิ่งบิดเบี้ยวที่รอ                                                               

คอยการปฏิรูป ทั้งตํารวจ ทหาร กระบวน 

การยุติธรรม 

เม� อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษม

มงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นให้ตรวจสอบเหตุ 

การณเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ โดย

มิชอบ ในการบรรจุแตงต้ัง ส.ต.ท.หญิงและ                                                            

ฝากบุคคลภายนอกแตงตั้งบุคคลภายนอก

เปน ส.ท.หญิง โดยมีการพาดพิง ส.ว.คน

หนึ่งวา หากเปนเร� องที่เกี่ยวของกับ ส.ส. 

หรือ ส.ว.และเปนเร� องของการปฏิบัติหนาที่

มิชอบ หรือการแตงต้ังท่ีมีการชวยเหลืออะไร                                                               

กัน ถือวาอยูในอํานาจและหนาท่ีของ ป.ป.ช. 

ที่จะดําเนินการตรวจสอบได เพราะเปน

เร� องของการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่ง

มีการย� นคํารองเขามาแลว 

หลังจากนี้จะเขาสูระบบที่จะมีการ                                                            

ตรวจรับวาอยูในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช. 

หรือไม และเขาสูกระบวนการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ตองไปดูวามีการแตงตั้ง

ทําเนียบรัฐบาล • “วิษณุ” ก็ “ไมรู” นึกไม

ออกวามีเหตุผลอะไรใหยุบสภา แจง 2 วิธี

เปนทางออกหากยุบสภากอน กม.ลูกเลือก

ตั้งบังคับใช รับไมเห็นดวยออก พ.ร.ก. หวั่น

มีปรับแก ขณะที่ กกต.กังวลอาจไมมีอํานาจ

จัดการเลือกตั้งใหเปนไปตาม รธน. ขนลุก! 

กาวไกลประกาศกวาดเกาอี้ ส.ส. 120 ที่นั่ง 

เม� อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหสัม 

ภาษณถึงกระแสขาวการยุบสภาในระหวาง

ที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไมมีผล

บังคับใช จะสงผลอยางไรตอการเลือกตั้งวา 

มี 2 วิธี คือ 1.คณะกรรมการการเลือกต้ังเปน

ผูออกระเบียบ 2.ออกเปนพระราชกําหนด 

(พ.ร.ก.) ซึ่งการออกเปน พ.ร.ก.อาจไมยุง

ยาก เน� องจากสามารถนําราง พ.ร.ป.วาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส.ที่คณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบไปแลวมาจัดทําเปน พ.ร.ก.ได 

“วิธีนี้ผมไมเห็นดวย เพราะเกรงวา

จะมีการไปปรับแกอะไรอีก โดยกฎหมายลูก

วาดวยการเลือกตั้ง ทาง กกต.ไดใหความ

เห็นชอบและนําเขาที่ประชุมสภาไปแลว จึง

ไมน�าจะมีขอครหาอะไร แมจะไมถูกใจบาง

คน เชนเร� องสูตรคํานวณ ส.ส. หาร 100 

หรือ 500 แตไมวาจะใชวิธีออกระเบียบหรือ

ออก พ.ร.ก. อาจจะถูกใชเปนบรรทัดฐานใน

อนาคตได”

ผูส� อขาวถามวา ขณะนี้ราง พ.ร.ป.วา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส.สงมาถึงรัฐบาลหรือ

ยัง นายวิษณุตอบวา สภายังไมไดสงมาที่

รัฐบาล สวนราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง                 

ส.ส. รัฐสภาเก็บไวพิจารณา 3 วัน และ

น�าจะครบกําหนดแลว แตยังไมไดสงมาที่                                     

รัฐบาล ถาสงมาเม� อไหรรัฐบาลจะเก็บไว

‘ยุบสภา’ อยาหาทํา

ไทยโพสต •“คลัง” แจงเตือน 1 ก.ย.เริ่ม

ใชจายโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 พรอม

กระตุนประชาชนอีก 7.97 ลานราย เรงยืน 

ยันสิทธิ์รับวงเงินอุดหนุน 800 บาท ฟุงราน

คาแหรวมโครงการทะลุ 4 แสนราย

เม� อวันจันทร นายพรชัย ฐีระเวช ผู

อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปด

เผยวา ประชาชนจะเริ่มใชจายโครงการคน 

ละครึ่ง ระยะที่ 5 ไดตั้งแตวันที่ 1 ก.ย.ถึงวัน

ที่ 31 ต.ค.65 โดยรัฐจะสนับสนุนคาอาหาร 

เคร� องด� ม สินคาทั่วไป บริการนวด สปา 

ทําผม ทําเล็บ และบริการขนสงสาธารณะ  

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ในอัตรา 

50% แตไมเกิน 150 บาทตอคนตอวัน และ

ไมเกิน 800 บาทตอคน ตลอดระยะเวลา

โครงการ โดยลาสุด ณ วันที่ 29 ส.ค.65 

เวลา 15.00 น. 

ปทุมวัน • ไมพลิกโผ “บิ๊กเดน” ผงาดควา

เกาอี้ “ผบ.ตร.” คนที่ 13 ตามคาด หลัง 

“บ๊ิกปด” เสนอท่ีประชุม ก.ต.ช.ท่ีมี “บ๊ิกปอม” 

นั่งหัวโตะเห็นชอบ ก.ตร.ไฟเขียว “บิ๊กโจก”  

ผงาดขึ้น รอง ผบ.ตร. “บิ๊กจาว” สายตรง 

“ผบ.ปด” พลิกแซงทางโคงนั่ง “ผบช.น.”

เม� อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 สิงหา                                            

คม ท่ีหองประชุมศรียานนท ช้ัน 2 อาคาร 1 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

การประชุมคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

(ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2565 และการประชุมคณะ                                                       

กรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.)

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  4  ค่ํา  เดือน  10  ปขาล

อานตอหนา 15
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9421

อิสรภาพแหงความคิด

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร

แจง8ลานราย

คนละคร่ึงเฟส5

เรงยืนยันสิทธิ์
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ผอ.ไอเออีเอเผยนําทีมเยี่ยม

โรงไฟฟานิวเคลียรซาปอริชเชีย

คลังชี้เศรษฐกิจ 

ก.ค.ยังแจม

อานตอหนา 2
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บ๊ิกตูปรากฏตัวตอสาธารณะ 

ฝายคานดัน‘มีชัย’เปนพยาน

ปล้ืมคาราวานพณ.Lot20 

ประชาชนตอบรับดีมาก

มีกําลังใจดีอยูแลว
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายกําพล ยอดแกว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ราย

การ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส แมสอด 

เลขที่บัญชี ๐๓๑-๘-๔๐๗๔๗-๙ ช� อบัญชี 

MR.SOE LIN 

- MR.SOE LIN ๒,๓๖๐,๒๘๓.๑๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัลเวิลด เลข

ที่บัญชี ๗๗๒-๒-๐๖๑๕๒-๑ ช� อบัญชี 

MR.SOE LIN

- MR.SOE LIN ๗๙๐,๙๗๗.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยสาขาวรจักร เลขที่บัญชี 

๐๓๐-๑-๙๙๑๑๕-๐ ช� อบัญชี นายกําพล 

ยอดแกว

- นายกําพล 

ยอดแกว

๑,๐๓๘.๒๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาสามโคก ปทุมธานี 

เลขที่บัญชี ๐๙๗-๓-๙๖๑๓๐-๖ช� อบัญชี 

นายชัยชาญ  ไมยาก

- นายชัยชาญ 

ไมยาก

๒๐.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาสามโคก ปทุมธานี 

เลขที่บัญชี ๐๘๐-๘-๓๖๔๐๗-๗ช� อบัญชี 

น.ส.จุลลา บรรเทา

- น.ส.จุลลา 

บรรเทา

๑๕,๐๘๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาโลตัส ลําลูกกา (คลอง 

๖) เลขที่บัญชี ๐๙๑-๘-๒๖๙๑๗-๗ ช� อ

บัญชี MR.MAR MET SALIN 

- MR.MAR MET 

SALIN 

๑๑๔.๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาซอยจารุรัตน เลขที่

บัญชี ๐๗๑-๒-๐๒๙๙๕-๓ ช� อบัญชี นาย

สมพิศ เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๕๑๗.๔๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเฉวง เกาะสมุยเลขที่

บัญชี ๐๗๔-๓-๑๖๕๘๙-๖ ช� อบัญชี นาย

ชิด โก โก อู 

- นายชิด 

โก โก อู 

๖๑.๓๓ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส แมสอด 

เลขที่บัญชี ๑๑๕-๑-๓๗๒๐๔-๖ ช� อบัญชี 

นางแกว 

- นางแกว ๔,๔๗๒.๔๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

ประเภทบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก 

สาขาคลองตัน เลขที่บัญชี ๐๒๐-๓-

๑๖๖๒๕๘๙-๔ ช� อบัญชี นางสมพิศ 

เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๑๒.๕๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๓ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย สาขาลาดกระบัง 

เลขที่บัญชี ๓๙๕-๒-๐๒๕๑๖-๒ ช� อบัญชี 

นายสมพิศ เนียมเกิด

- นายสมพิศ 

เนียมเกิด

๑๔.๐๑ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย สาขาแฟชั่น 

ไอสแลนด เลขที่บัญชี ๔๖๗-๑-๔๑๔๗๖-

๘ ช� อบัญชี นายชัยชาญ ไมยาก

- นายชัยชาญ 

ไมยาก

๐.๙๗ บาท (ณ 

วันที่ ๒๖ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย สาขายะลา 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๑-๕๘๗๔๒-๐ ช� อบัญชี 

นายมูฮาหมัด มะแซ

- นายมูฮาหมัด 

มะแซ

๙.๑๘ บาท (ณ 

วันที่ ๒๖ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาบางกรวย เลขที่บัญชี 

๑๐๙-๑-๒๖๔๐๐-๗ ช� อบัญชี นายบํารุง 

วานิชคาม

- นายบํารุง 

วานิชคาม

๒,๘๔๔.๑๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาบิ๊กซี สะพานควาย

เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๓๓๑๒๕-๘ ช� อบัญชี 

นางแกว

- นางแกว ๔,๐๙๖.๕๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย สาขาโรบินสัน แมสอดเลขที่

บัญชี ๖๖๑-๑-๖๖๓๗๗-๐ ช� อบัญชี นาง

แกว

- นางแกว ๔,๕๐๐.๙๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี

เงินฝากออมทรัพย สาขาเทสโก โลตัส 

แมสอด (ถนนสายเอเชีย)เลขที่บัญชี 

๔๑๙-๐๓๖๔๙๑-๐ ช� อบัญชี MR.SOE 

LIN

- MR.SOE LIN ๙๓๔,๐๓๓.๗๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ พ.ค. 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๑๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔,๑๑๘,๐๘๐.๖๗ บาท   

(ส่ีลานหน่ึงแสนหน่ึงหม� นแปดพันแปดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายกําพล ยอดแกว กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี 4

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายปนิธาน ชอผูก)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ รถจักรยานยนต ย่ีหอ 

DUCATI รุน PANIGALE 

V4 S เลขทะเบียน ๗กฮ 

๘๘๙๙ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายประสิทธ์ิ 

จักรวาลพิทักษ

๙๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๒ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

FORD รุน RANGER เลข

ทะเบียน ๘กต ๖๘๕๗ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายอิลยัส 

มะเย็ง

๖๒๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๓ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

HONDA รุน ACCORD 

เลขทะเบียน ๑ขร ๙๓๖๔ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายอิลยัส 

มะเย็ง

๕๗๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๔ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

MERCEDES BENZ รุน C 

220 d เลขทะเบียน ๙กฐ 

๔๔๐๔ กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นางสาวดวงพร 

เอ่ียมสุวรรณมณี

๑,๘๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕(อยูใน

ระหวางการดําเนินการ

ติดตามเพ� อใหนํามาสง

มอบ)

๕ รถยนตน่ังสวนบุคคล 

ย่ีหอ HYUNDAI รุน 

GRAND STAREX เลข

ทะเบียน ๔กฌ ๙๔๒๐ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายธวัชชัย 

แวดอเลาะ/ 

ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน)

๗๙๘,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ ย.

๙๔/๒๕๖๕ ลว. ๕ เม.ย. 

๖๕

๖ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

MG รุน MG3 เลขทะเบียน 

ขธ๖๙๗๔ สงขลา 

๑ คัน นายอานันท 

วรรณประภักดิ์

๒๔๕,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๗ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ 

TOYOTA รุน FORTUNER 

2.7 VWPS-A-T เลข

ทะเบียน งข ๒๕๔๖ สงขลา 

๑ คัน นายอานันท 

วรรณประภักดิ์

๖๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ 

HONDA รุน JAZZ เลข

ทะเบียน ๕กฆ ๘๓๒๔ 

กรุงเทพมหานคร 

๑ คัน นายอดินันธ 

เจะแมง / 

ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน)

๔๔๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ตามคําสั่งคณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ ย.

๙๔/๒๕๖๕ ลว. ๕ เม.ย. 

๖๕

๙ รถยนตนั่งสวนบุคล ยี่หอ 

BMW รุน ๕๒๐D GT เลข

ทะเบียน ๕กอ ๗๐๖๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

นอรอัยนี 

เจะบาบู

๑,๔๙๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๑๐ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

BMW รุน S1000RP 

เลขทะเบียน ๒ขข ๔๙๕ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาวจุติพร 

หลาสมบูรณ

๖๘๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

๑๑ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

BMW รุน S1000RP เลข

ทะเบียน ๗กข ๑๖๘๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาววนิดา 

พรประไพ

๗๘๕,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๙๔/๒๕๖๕ 

ลว. ๕ เม.ย. ๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๙,๐๘๔,๐๐๐ บาท 

(เกาลานแปดหม� นส่ีพันบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ไร้เหตุยุบสภา

 

อย่างน้อย  5 วัน ก่อนนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวาย แต่ ได้ยินว่าจะมีคนไปยื่นร้องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้ามีคนไปยื่นก็จะส่ง

ผลให้กระบวนการล่าช้าออกไป ขณะที่ร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ส่งไปที่ศาล

รัฐธรรมนูญแล้ว ทั้งนี้ยังไม่มีการยุบสภา จะ

ไปวิตกอะไร สื่อถามอย่างกับรู้วงในว่าจะมี

การยุบสภา

เมื่อถามว่า ยังไม่มีเหตุอันสมควรยุบ

สภาใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้ ยังนึก

ไม่ออกว่ามีเหตุอะไรที่จะยุบ โดยปกติเหตุผล

ที่จะยุบสภาคือ รัฐบาลกับฝ่ายสภามีความขัด

แย้งกัน หรือรัฐบาลแพ้ลงมติในสภา แบบนี้

ต้องคืนอำานาจให้ประชาชน แต่ตอนนี้ยังมอง

ไม่เห็นและอย่าไปเชื่อข่าวลือ

ผู้สื่อข่าวถามย้ำาว่า รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรีมีอำานาจยุบสภาหรือไม่ รอง

นายกฯ ตอบว่า ตามทฤษฎีมีอำานาจเต็มทุก

อย่าง แต่ในทางปฏิบัติต้องคิดหลายอย่างให้

รอบคอบ เพราะการยุบสภาไม่ใช่เอากระดาษ

มาเขียนแล้วยุบก็ เสร็จ ต้องนำาเรื่องขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวาย และต้องมีคำาอธิบายเหตุผล

ของการปรับ

แหล่งข่าวจากสำานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกระแส

กดดันให้รัฐบาลยุบสภา ในขณะที่ พ.ร.ป. 

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับใหม่ยังไม่มีผล

บังคับใช้นั้นว่า ตอนนี้ถือว่ายังไม่มีกฎหมาย

เลือกตั้งที่รองรับตามที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม

เติม กฎหมายยังไม่พร้อม กกต.ก็ทำางานเท่าที่

มีเครื่องมือ เท่าที่มีกฎหมาย 

ทั้งนี้ ในทางบริหาร ทางธุรการ กกต.

มีการเตรียมการไว้หมดแล้ว แต่ ในทาง

กฎหมาย กกต.ไม่มีอำานาจที่จะจัดการเลือกตั้ง

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

400  เขตได้ เพราะ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.ฉบับใหม่ยังไม่ประกาศใช้ 

ไม่มีใครกล้าเสี่ยง 

นอกจากนั้น ในส่วนของ พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง  หากยังไม่มีกฎหมายฉบับใหม่ 

พรรคการเมืองจะต้องกลับไปทำาไพรมารีตาม

กฎหมายเดิม ที่ต้องมีการจัดตั้งสาขาพรรค

ทุกเขตที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสมาชิก

พรรคร่วมทำาไพรมารี โหวต ซึ่งเมื่อดูข้อมูล

พรรคการเมืองแล้ว โอกาสที่ทุกพรรคจะส่งผู้

สมัครครบทั้ง 400 เขตและเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยเป็นไปด้วยยาก 

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยขึ้นใน

ช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งที่รองรับตามที่

รัฐธรรมนูญแก้ไข ซึ่งมีหลายคนแสดงความ

เห็นว่าสามารถให้ กกต.ออกประกาศหรือ

ระเบียบแทนได้ หรือให้ออกเป็นพระราช

กำาหนดแทนได้ แต่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเพราะจะ

เป็นการเอาชาติบ้านเมืองไปเสี่ยงด้วย ดังนั้น

ทางออกที่ดีที่สุดควรจะรอให้กฎหมายเกี่ยว

กับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุขในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการ

ลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส ที่จังหวัด

สงขลาว่า ก็ได้พูดคุยกัน และมีความมั่นใจที่

จะเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนพิจารณาเลือก

เข้ามาเป็นผู้แทน

เมื่อถามว่า ที่ประกาศปักเสาเข็มทั่ว

ประเทศคาดหวังเก้าอี้ ส.ส.กี่ที่นั่ง นายอนุทิน

กล่าวว่า จะทำาให้ดีที่สุด เราปักเสาเข็มไป

เรื่อย โดยจะไม่เอาคำาว่าแลนด์สไลด์ แต่เรา

ปักเสาเข็มเพื่อไปต่อยอด จะได้มั่นคง

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์

กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ประกาศไม่

ลงสมัคร ส.ส.ในสมัยหน้าว่า ยืนยันว่านาง

อมรัตน์ ไม่มีปัญหากับพรรค ทั้งนี้กรรมการ

บริการพรรค (กก.บห.) และ ส.ส.ของพรรคได้

พยายามขอให้นางอมรัตน์ลงสมัคร ส.ส.บัญชี

รายชื่อต่ออีกสมัยหน้า แต่นางอมรัตน์บอกว่า

ทำางานกับพรรคในบทบาทอื่นที่ ไม่ใช่ ส.ส.ได้ 

และอยากให้คนอื่นๆ  เพิ่มเติมเข้ามาทำา

หน้าที่แทน

เมื่อถามถึงกรณีท่ี น.ส.วรรณวรี ตะล่อม

สิน ส.ส.กทม.ก็ประกาศหยุดบทบาท ส.ส.เช่น

เดียวกัน นายพิจารณ์กล่าวว่า  สำาหรับพรรค

แล้ว ส.ส.หลายคนไม่ได้คิดว่าจะทำางานใน

หน้าที่ ส.ส.แบบระยะยาว และไม่ได้ยึดติด

กับการเป็น ส.ส. การทำาหน้าที่ ส.ส.ถือเป็น

งานที่ต้องเสียสละ หากคิดว่าทำาได้ไม่ดีตามที่

ประชาชนคาดหวัง ก็คิดว่าน่าจะเปิดโอกาส

ให้คนอื่นมาทำาดีกว่า 

ตั้งเป้าไว้ที่ 120 ที่นั่ง 

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังกล่าวว่า 

จากสูตรหาร 100  ขณะนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 120 ที่

นั่ง แบ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 30 ที่นั่ง และ 

ส.ส.เขต 90 ที่นั่ง การประเมินว่าพรรคจะ

ได้ ส.ส.เขตมากขึ้นเป็นเพราะสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนปี 2562 ผลงานที่

ผ่านมาของพรรค และการนำาเสนอนโยบาย

ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและปากท้อง ที่จะตอบ

โจทย์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มากกว่าสมัยที่เป็น

พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)  นอกจากนี้ พรรค

ยังมีเวลาคัดเลือกตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และเริ่ม

ทำาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องพอสมควร ทั้งนี้ ผู้

สมัครหลายคนยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ

เมื่อถามว่า ได้เตรียมแผนรองรับการ

ยุบสภาไว้หรือไม่ นายพิจารณ์กล่าวว่า เรามี

แผนรองรับทุกฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้น เพราะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้ และการยุบสภาก็เกิดขึ้นได้

เช่นกัน ส่วนเรื่องกฎหมายลูก 2 ฉบับที่อาจจะ

ออกไม่ทันใช้เลือกตั้ง พรรค ก.ก.ก็พร้อมหาก

ต้องกลับไปใช้กฎหมายเดิม เช่น เรื่องการตั้ง

ตัวแทนประจำาเขตเลือกตั้ง พรรค ก.ก.จะตั้ง

ให้ครบทุกเขต แม้กฎหมายใหม่จะไม่บังคับ

ว่าจะต้องตั้งครบ เพื่อสร้างฐานของพรรคใน

ทุกพื้นที่

ที่รัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ในฐานะคณะทำางานประธานรัฐสภา แถลง

ความคืบหน้ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ 

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) 

พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 

ว่า สำาหรับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบใน

วันที่ 26 ก.ค. ประธานรัฐสภาได้ส่งไปที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 8 ส.ค.  

และ กกต.ส่งกลับมายังรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 

ส.ค. และเมื่อ กกต.ส่งกลับมา ประธานรัฐสภา

มีหน้าที่ตามข้อบังคับข้อที่ 104  ชะลอไว้ 3 

วัน ก่อนส่งไปที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งระหว่าง

การชะลอไว้ โดยในวันที่ 19 ส.ค. พล.อ.สม

เจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้

ยื่นต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้มีการยื่นศาล

รัฐธรรมนูญตีความ ซึ่งเมื่อยื่นมาและรายชื่อ

ถูกต้องก็จะดำาเนินการไปตามปกติ เพราะ

ต้องส่งให้สำานักเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบ

รายชื่อ ส.ว. ซึ่งสำานักเลขาธิการวุฒิสภาได้

ส่งเรื่องกลับว่าวันที่ 26 ส.ค. เพื่อให้ประธาน

รัฐสภาลงนามส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

นายอิสระกล่าวต่อว่า สำาหรับร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ต้ัง ส.ส.น้ัน หลังจากท่ี กกต.ตอบกลับมายัง

รัฐสภาวันท่ี 23 ส.ค. และในระหว่างท่ีรอ 3 วัน 

ก่อนท่ีประธานรัฐสภาจะยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

น้ัน ในวันท่ี  25 ส.ค.ท่ีผ่านมา นพ.ระวี มาศ

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค

พลังธรรมใหม่ ย่ืนให้ประธานรัฐสภาเพ่ือส่ง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช่ือหารด้วย 100 ขัดหรือแย้ง

กับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซ่ึงขณะน้ีกำาลังตรวจ

สอบความถูกต้องท้ังรูปแบบและลายเซ็น ซ่ึง

ในคำาร้องน้ีไม่มีปัญหาเน่ืองจากมีรายช่ือท้ัง 

ส.ส.และ ส.ว. โดยขณะน้ีกำาลังรอความถูกต้อง

ของรายชื่อ ส.ว.จากสำานักเลขาธิการวุฒิสภา

อยู่ ซ่ึงหากรายงานกลับมาว่าถูกต้องก็สามารถ

ดำาเนินการต่อไปได้ ดังน้ันคำาร้องของท้ัง 2 

ฉบับจึงยังไม่ได้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี 

ยืนยันว่าประธานรัฐสภามีดำาริให้ดำาเนินการทุก

ข้ันตอนโดยเร็วและรอบคอบ. 

แจ้ง 8 ล้านราย

มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์โครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการแล้วจำานวน 18.30 ล้านราย หรือคิด

เป็น  70% ของจำานวนประชาชนรายเดิมทั้ง

สิ้นจำานวน  26.27 ล้านราย

“ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้กดยืนยัน

สิทธิ์อีกจำานวนประมาณ 7.97 ล้านราย เร่ง

กดยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าได้ง่ายๆ ผ่านแอป

พลิเคชันเป๋าตังผ่าน G-Wallet แบนเนอร์

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อลดความ

แออัดของการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังใน

วันเริ่มการใช้จ่ายวันแรก 1 ก.ย.65 รวมถึง

หากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่  14 ก.ย.

65 เวลา 22.59 น.จะถูกตัดสิทธิ์” นายพร

ชัย กล่าว

สำาหรับประชาชนรายใหม่ที่ ไม่เคยใช้

สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชน

รายใหม่ฯ) ที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบ

จำานวน 2.30 แสนรายแล้ว และได้รับสิทธิ์

แต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำา

ตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือยังไม่เคยทำาธุรกรรมผ่านแอป

พลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งต้องผ่านการ

ยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย  จะต้อง

ทำาการยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก

โดยจะต้องนำาบัตรประจำาตัวประชาชน

มายืนยันตัวตนผ่านตู้ เอที เอ็มสี เทาของ

ธนาคารกรุงไทย หรือ ณ ธนาคารกรุงไทย 

สาขาใดก็ได้ จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ และ

เนื่องจากขณะนี้ประชาชนรายใหม่ฯ ได้รับ

การแจ้งยืนยันสิทธิ์ทางข้อความสั้น (SMS) 

หรือข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครบ

ถ้วนแล้วทุกราย ดังนั้น ประชาชนรายใหม่ฯ 

ดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตัง

ภายในวันพุธที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22.59 น. มิ

ฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

นายพรชัยกล่าวอีกว่า ในส่วนของ

ความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ร้านค้า ณ วันที่ 28 ส.ค.65  เวลา 23.00 น.                                                      

มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม

สะสมแล้วทั้งสิ้น 401,962 ร้านค้า ทั้งนี้ 

ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติตาม

เงื่อนไขที่ โครงการกำาหนด ยังสามารถลง

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดย

ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยัง

สามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิ

เวอรีแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้หนึ่ง

ราย ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่เวลา 

06.00-23.00 น. ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ

ฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่ ได้รับอนุมัติเข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 เพิ่มเติมอีก 

1 ราย รวมเป็น 5 ราย ได้แก่ Shopee Food, 

Lineman, Grab Food, Food Panda และ 

True Food

อย่างไรก็ดี โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้

แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และ

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 จะเริ่มให้ผู้มี

สิทธิ์ได้ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย.ถึงวันที่ 31  

ต.ค.65 เช่นเดียวกัน โดยผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับ

เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคา

ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อ

สินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ประกอบ

การที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจำานวนไม่เกิน  200 

บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือ

ในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัด

ไป) รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะ

เวลาโครงการ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ได้ทาง https://

เพิ่มกำาลังซื้อ.คนละครึ่ง.com.

ปลื้มคาราวาน

เป็น 700 จุด/วัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่มประ 

ชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก

โดยมีสินค้ารวม 85 รายการ ลดสูงสุด

ถึง 62% อาทิ  หมวดสินค้าไฮไลต์ ลดสูงสุด 

35% เช่น น่องไก่ติดสะโพก  กิโลกรัมละ 65 

บาท ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 95 บาท ฟอง

ละ 3.17 บาท น้ำาตาลทรายกิโลกรัมละ 20 

บาท ข้าวขาว 5% บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ถุงละ 

89 บาท น้ำามันปาล์มขวด ขวดละ 47 บาท 

นอกจากนั้นก็จะเป็นสินค้าทั่วไป เช่น  หมวด

อาหารลดสูงสุด 29% หมวดซอสปรุงรสลด

สูงสุด  36% หมวดชำาระร่างกายลดสูงสุด 

62% หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้างลดสูงสุด 55% 

หมวดของใช้ประจำาวันลดสูงสุด 61% หมวด

ยารักษาโรคลดสูงสุด 60% นอกจากนั้นยังมี

ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลองกอง กิโลกรัม

ละ  45 บาท และมะนาว กิโลกรัมละ 20 

บาทเท่านั้น ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อ

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาประหยัดกัน  โดยเริ่ม

โครงการมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม และสิ้น

สุดวันที่  30 กันยายนที่จะถึงนี้ 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ยังกล่าว

ว่า “เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้อง

ประชาชน ในยามที่ทุกคนก็ประสบปัญหา

ราคาพลังงานมีราคาสูง ซึ่งก็เป็นไปทั้งโลก

และส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่ม

ขึ้น ก็นำาสินค้าที่ลดราคาได้และช่วยลดค่า

ครองชีพได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่ว

ประเทศ” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ กล่าว และคาดว่าตลอดโครงการ

นี้จะมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยรวม

มูลค่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกระแส

การตอบรับของประชาชนที่ดีมาก

ทั้งนี้ สามารถเช็กตารางการจำาหน่าย

สินค้าผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในได้ที่ 

www.dit.go.th  หรือเข้าใน LINE OFFICIAL 

“@Mobile พาณิชย์”.
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3บทความ

 ‘มองไทยจากมิตรนอก’

นนี้ ขอซูฮก.....

โค้ชด่วน “ดนัย ศรีวัชรเมธากุล” ที่บอก

ตั้งแต่ตอนนำาทีมวอลเลย์บอลหญิงไปแข่ง 

AVC CUP 2022 ที่ฟิลิปปินส์ ว่า

 “ขอเป็นที่ ๓”

 ก็ได้ที่ ๓ จริงๆ โดยเอาชนะเวียดนามไป ๓ เซตรวด 

เมื่อบ่ายวาน (๒๙ ส.ค.๖๕)

 คิดว่าแฟนๆ นักตบสาวไทยไม่พลาดติดตามชม

ถ่ายทอดสด จากช่อง ๓๑ อยู่แล้ว

 ทำาไมทีมไทยอันดับที่ ๑๔ ของโลก อันดับที่ ๘  

ของ VNL เมื่อมาแข่งระดับเอเชีย โค้ชจึงหวังน้อย 

แค่ที่ ๓ ทั้งที่ชื่อ-ชั้นสามารถพูดได้เลยว่า

 “จะเป็นคู่ชิงแชมป์ของรายการ AVC CUP”?

 นี่แสดงว่าโค้ชด่วน “รบแบบมีแผน”!

 ไม่ใช่เอะอะก็ “เทหมดกระเป๋า” ลงไปสู้ทุกนัด-

ทุกตา แบบแม่ทัพบ้าจี้ 

 ตอนแพ้ญี่ปุ่น เห็นแฟนคลับนักตบสาวไทยสวด

ทั้งโค้ช สวดทั้งนักตบสาวกันพรึม

 ความจริงทุกคนก็เข้าใจ ว่าเดือนกันยาทีมสาว

ไทยต้องไปแข่งวอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลก 

 ขืนใช้ชุด ๗ สาวแซ่บ ที่ไปสร้างชื่อไว้ในรายการ  

VNL มาเล่นในรายการ AVC CUP 2022 ถึงไม่บาด

เจ็บ มันก็จะทำาให้เหนื่อยล้าเกินไป

 จึงเป็นโอกาสดีที่โค้ชด่วน จะใช้รายการ AVC เป็น

สนามรบจริงให้ตัวสำารองได้สร้างสมประสบการณ์ 

 โดยเฉพาะด้านความแข็งแกร่งทางจิตใจใน

แต่ละสถานการณ์ที่บีบคั้นในเกม 

 รวมทั้งหลอมการเล่นเป็นทีมกับรุ่นพี่ ซึ่งตรงนี้

สำาคัญ ก็จากตรงนี้แหละ ที่บ่นกันว่า การเล่น AVC 

ดูมาตรฐานทีมไทยตกไป 

 ไม่รู้ขา-รู้ใจกัน ยังขาดๆ เกินๆ ดูแล้วยังไม่นัว

เหมือน ๗  สาวแซ่บ “เต็มชุด” ว่างั้นเถอะ

 แต่ผมว่า โค้ชด่วน โอเคเลยทีเดียว ในวิธีการ

สร้างคน ไม่ใช่บ้าชัยชนะทุกนัด แล้วเอา ๗ สาวแซ่บ 

ลงไปแข่งตะพึด-ตะพือ 

 ขืนเป็นแบบนั้น ๗ สาวแซ่บ กลายเป็น ๗ สาว

บักโกรก  ไม่บาดเจ็บ ก็กรอบเป็นข้าวเกรียบว่าว หมด

สภาพกันหมด

 ๒๓ กันยา-๒๕ ตุลา....

 ทีมไทย นำาโดยชุด ๗ สาวแซ่บ ก็ต้องเดินทางไป

แข่งวอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์โลกที่ เนเธอร์แลนด์ 

และโปแลนด์ 

 ไทยอยู่ในกลุ่ม B ประกอบด้วย

อนาคตใช่ว่าจะกลืนเวียดนามได้ง่ายๆ เพราะพวกเธอ 

มุมานะ และทะเยอทะยานในชัยชนะสูงมาก

 และผมชอบโค้ชเขานะ.......

 ชอบตรงที่ “สุขุม-นุ่มลึก” ไม่เอะอะ โวยวาย ผม

คงต้องเป็นติ่งทีมสาวเวียดนามเพิ่มอีกทีมแน่

 นักตบน่ะน่ารัก ที่จะเสียแฟน ไม่ได้เสียจากสาวนัก

ตบ แต่จะเสียจากพวกแฟนคลับชาวเวียดนามกันเอง

 เพราะชอบวิจารณ์การแพ้-ชนะ ยังกะกีฬาเป็นการ

ทำาสงครามกันอย่างนั้นแหละ!

 คุยเรื่องกีฬาแล้ว มาคุยเรื่่องนายกฯ ขวัญใจ

ประชาชนคน ๕ นิ้วกันหน่อย

 เมื่อวาน พลเอกประยุทธ์ ในฐานะ รมว.กลาโหม ไปเปิด

 งานนิทรรศการดีเฟนส์ แอนด์ ซีเคียวริตี (Defense &  

Security 2022) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 เป็นนิทรรศการทางทหาร.....

 หลายประเทศ นำาอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี

ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยมาจัดแสดง

 เท่าที่ดูจากภาพข่าว การปรากฏตัวของนายกฯ 

ประยุทธ์ครั้งนี้ ทุกฝ่ายจับตากันมาก

 ในงานผู้คนมากมาย และในจำานวนมากมายนั้น มี

ทั้งเอกอัครราชทูตหลายประเทศ และระดับสูงทางทหาร

มาร่วม

 โดยเฉพาะ ผบ.สูงสุดซาอุดีอาระเบีย “พล.อ.อ.ไฟ

ยาด บิน ฮาเมด อาล โรไวลิ”

  ในฐานะผู้แทนเจ้าชาย “มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน 

อับดุลอะซิส อัล ซะอูด” องค์มกุฎราชกุมาร ที่นำาคณะ

มาร่วมในงาน

 นายกฯ ประยุทธ์ ได้เปิดห้องรับรองต้อนรับ ทั้งฝาก

ขอบคุณไปถึงองค์มกุฎราชกุมาร และได้สนทนากระชับ

แผนงานที่ไทย-ซาอุฯ ร่วมมือกันให้สัมฤทธิผลเร็วขึ้น

 รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย “ดะโต๊ะ ซรี ฮิชามมุด

ดิน บิน ตุน ฮุดเซ็น” ท่านก็มาร่วมในงาน

 และได้เข้าสนทนากับพลเอกประยุทธ์ที่ห้องรับรอง 

ทั้งสองฝ่าย กระตือรือร้นในโครงการที่ไทย-มาเลย์จะทำา

ร่วมกันให้กระชับแน่น

  “พลเอก สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัญ” รัฐมนตรี

กลาโหมกัมพูชา ก็ยังมาร่วมด้วย ได้สนทนากับนายกฯ 

ด้วยมิตรภาพสัมพันธ์ลึกซึ้ง

 ที่ยกมาเล่านี้ ด้วยอยากให้สังเกตว่า พลเอกประยุทธ์

นั้น ด้วยการทำางานที่ประจักษ์เป็นสากล 

 ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากนานาประเทศมาก 

โดยเฉพาะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว-กัมพูชา-

มาเลเซีย-เวียดนาม-พม่า กระทั่งสิงคโปร์

 ด้วยมิตรภาพ-จริงใจต่อกัน.....

 ทุกวันนี้ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีความผูกพัน

กันแทบทุกด้าน หมดความหวาดระแวงต่อกัน มีการ

ติดต่อประสานกันใกล้ชิดมาก

 มาเลย์ที่ยุคก่อน ใกล้ก็เหมือนไกลกัน แต่ทุกวัน

นี้่ คบหากัน ชนิด “แบ่งข้าว-แบ่งแกง” กันกิน

 หรืออย่างเวียดนาม คบกันแบบ “คู่แก่งแย่ง

แข่งขัน” ลึกๆ ในใจซ่อนนัยกันอยู่ แต่ยุคนี้ ไทย-

เวียดนาม ใจต่อใจ “จริงใจ” ต่อกัน มีแต่ส่งเสริม-

สนับสนุนกัน อะไรร่วมกันได้ก็ร่วม

 อย่างเรื่องข้าว ได้ยินเสมอ เวียดนามขายแข่ง

ราคามาตลอด ตอนนี้ “ไทย-เวียดนาม” เปลี่ยนจาก

คู่แข่งขัน มาจับมือกันสร้าง “มาตรฐานราคาข้าว” ใน

ตลาดโลก

 ถ้าดูแผนที่ จะเห็นว่า ไทยเรามีเขตแดนติดต่อ

กับเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ยาว

ร่วม ๖,๐๐๐ กม.

 ประเทศที่มีชายแดนติดต่อถึงกันตั้ง ๓๐ จังหวัด!

 จากที่ต้องปิดกั้น ระแวงกัน นอกจากเสียงบ

ประมาณและกำาลังพลไปเฝ้าระวังแล้ว 

 ยังต้องเสียโอกาส เสียมิตรภาพ ระหว่างประชาชน

ของแต่ละประเทศที่อยู่ติดกัน

 ถึงวันนี้ เขมรก็ดี ลาวก็ดี พม่าก็ดี มาเลย์ก็ดี 

เขารับรู้ถึงความเป็นสุภาพบุรุษที่จริงใจในมิตรภาพ

ระหว่างเพื่อนบ้าน เมื่อใจทุกฝ่ายเปิด......

 ลวดหนามแต่ละเขตแดนกั้น มันก็หมดความ

หมาย ประตูประเทศแต่ละประเทศ ในพื้นที่ร่วม  

๖ พันกิโลก็เปิด

 เปลี่ยนความหวาดระแวง เป็นโอกาสทางการ

ค้า การขาย การท่องเที่ยว การติดต่อ-สัมพันธ์ของ

ประชาชนแต่ละพื้นที่ที่ถึงกัน

 คิดดูซิ ประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำาโขง ผนวก 

มาเลย์-สิงคโปร์เข้าไปด้วย พวกเราจะรวมเป็นกลุ่ม

ใหญ่ทำามาค้าขาย ร่วมทุกข์-ร่วมสุขในกลุ่มเดียวกัน

 ต่อให้ “สงครามโลก” เกิด พวกเราก็อยู่กันได้ 

แต่ถ้าแยกกันอยู่-แย่งกันใหญ่ มีหวังตกอยู่ใต้อุ้งตีน

มหาอำานาจที่ใหญ่กว่าเหยียบแบน!

 การเดินวิเทโศบายของนายกฯ ประยุทธ์ แบบ

จริงใจ ไม่คบเพื่อนแบบ “ซ่อนมีดไว้ข้างหลัง” จึงมี

ผลดังวันนี้

 นอกจากคนไทยกันเองแล้ว..........

 บอกซิ มีประเทศไหนเขา “ชังไทย-ชังนายกฯ

ประยุทธ์” บ้าง?

 โปแลนด์ อันดับ ๑๓ โลก, ตุรเคีย อันดับ ๖ โลก, 

โดมินิกัน อันดับ ๙ โลก, เกาหลีใต้ อันดับ ๑๙ โลก, 

โครเอเชีย อันดับ ๒๕ โลก และ ไทย อันดับ ๑๔ โลก 

 เอ้า....จดตารางไทยแข่งใส่ข้างฝาไว้ก็ได้ กันลืม

 -เสาร์ ๒๔ ก.ย. เวลา ๑๘.๐๐ น. ตุรเคีย พบ ไทย

     -อังคาร ๒๗ ก.ย. เวลา ๐๑.๓๐ น. โปแลนด์ พบ ไทย 

     -พุธ ๒๘ ก.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. ไทย พบ โครเอเชีย 

     -พฤหัสบดี ๒๙ ก.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. เกาหลีใต้ พบ  ไทย 

     -เสาร์ ๑ ต.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. โดมินิกัน พบ ไทย

 เอาเฉพาะรอบแรกที่ไทยแข่งแค่นี้ก่อน ทั้งหมดมี 

๒๔ ทีม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๖ ทีม พบกันหมด

 และทีมอันดับ ๑-๔ ของแต่ละกลุ่ม......

 จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม “รอบที่ ๒” เพื่อคัด

ตัวแทนทีมเข้าสู่ “รอบ 8 ทีม” สุดท้ายต่อไป 

 ๗ สาวแซ่บของไทยเรา “หวังน้อย” ตอนนี้ ไว้ก่อน 

เอาแค่เข้ารอบ “๘ ทีมสุดท้าย” กลับมา ต้องจัดคานหาม

แล้วทำาพิธี “แห่นางแมว” เข้าเมืองกันเลยทีเดียว

 สำาหรับ AVC CUP 2022 ทีมที่ผมต้องชมว่า มีพัฒนาการ

ทั้งการเล่น ทั้งความมุ่งมั่น และการสนุกในเกมดีที่สุด

 คือ “ทีมสาวเวียดนาม” ครับ!

 เมื่อ ๕ ปี ๑๐ ปี ก่อน นักตบสาวไทยก็รูปร่างเพรียว 

สดใส อาโนเนะ แบบเดียวกันนี้ กระฉับกระเฉง ว่องไว 

แต่ตอนนี้ ดูแต่ละสาวของเรา ค่อนข้างจะจ้ำาม่ำาไปซักนิด

 ไม่ใช่อะไรหรอก....

 กลัวจะแบกน้ำาหนักตัวเองจนโดดตบไม่ไหวเหมือน

ตะก่อนเท่านั้นแหละ!

 ผมว่านะ อีกซัก ๒-๓ ปี ทีมไทยที่จะชนะเวียดนามรวด 

เห็นจะยาก มีโอกาสสูงด้วยซ้ำา ที่สาวเวียดนามจะขย้ำาไทยได้

 ไม่ต้องดูอื่นไกล เมื่อวาน กว่าไทยจะชนะ ก็แทบ

ตายเหมือนกัน!

 จิตใจทีมเวียดนามอยู่เหนือความกลัว ความกดดัน 

ทั้งการเล่นก็เฉียบขาด ดุดัน เหนียวทั้งรุก-ทั้งรับ 

 เรียกว่าเธอ “มาแรงมาก” ต่อให้ญี่ปุ่น จีน ก็เหอะ  

วั

ตลอดระยะเวลาในการทํางานของโครงการพัฒนาชุมชน 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ภายใต โครงการ ไทยเบฟ..

รวมสรางชุมชนดีมีรอยยิ้ม ใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธ

ที่ยั่งยืนกับชุมชน มีเปาหมายสําคัญที่จะมุงมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน สรางความสุขและจัดการตนเองได ลักษณะการทํางานนั้น                                                                           

จะเนนในทุกมิติของชุมชน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจครัวเรือน  

ความสัมพันธทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ                         

สิ่งแวดลอม การศึกษาและการสรางเยาวชนคนรุนใหม 

ประเด็นที่น�าสนใจคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา

จะเร� อง ดิน น้ํา ปา ลวนแลวอยูในภารกิจที่ตองดําเนินงานพัฒนา

รวมกับชุมชน แตส่ิงท่ีใหความสําคัญเปนอยางย่ิงคือ การจัดการนํ้า

โดยชุมชน เพราะจากการท่ีลงพ้ืนท่ีทํางาน พบวา หลายๆ ชุมชนน้ัน 

ประสบปญหาหรือขาดแคลนน้ําในภาคการเกษตรเปนอยางมาก 

เพราะวาน้ํานั้น ถือวา เปนปจจัยสําคัญที่มาเปนอันดับหนึ่ง ในการ

ทําเกษตรทุกรูปแบบ ทุกๆการผลิต ไมวาจะเปน ขาว หรือ พืชผัก

สวนครัว ดังนั้น การหาองคความรูเพิ่มเติมในเร� องการจัดการน้ํา 

จึงเปนสิ่งที่ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ตระหนักรูและขวนขวายหาขอมูลอยู

เสมอ เพ� อที่จะนํามาถายทอด แลกเปลี่ยนใหความรูสูชุมชน ใหมี

แนวทางที่จะแกปญหาเร� องน้ํา นําไปเปนการจัดการน้ําโดยชุมชนได

หากเสนทางการพัฒนาไมเคยตีบตันฉันใด การแกปญหา 

เรื่องน้ําย่อมมีทางออกฉันนั้น การค้นคว้าหาข้อมูลจึงเริ่มต้น                       

การระดมสมอง สรรพกําลัง งัดวิชาความรูเร� องการจัดการน้ํามา

ทุกสารทิศ จนกระทั่งมาเจอเร� องๆหนึ่ง นั่นคือ ธนาคารน้ําใตดิน 

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และตองการที่จะทดลองทํา เพ� อ

พิสูจนดูวา จะไดผลจริงหรือไม จะเปนทางเลือกของการออมน้ําให

ชุมชนไดไหม ที่สําคัญ ชุมชนตองทําไดจริง ไมยากจนเกินไป และ

ใชงบประมาณอยางคุมคา

ทําความรูจัก...ธนาคารน้ําใตดิน

คือการนําน้ําไปเก็บไวที่ชั้นใตดินในชั้นหินอุมน้ํา เปนวิธีการ

จัดการน้ําอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกวา เทคนิคการออมน้ํา คลายๆ กับ

การออมเงินหรือฝากเงินไวกับธนาคาร วันไหนเดือดรอนเร� องเงิน                                                                

จึงนําเงินที่เก็บออมออกมาใชได เหมือนกับธนาคารน้ําใตดิน                            

เม� อตองการใชน้ําจึงคอยสูบขึ้นมาใช ในชวงฤดูฝนที่มีน้ํามากจะชวย

ดูดซับและเก็บกักไวที่ชั้นหินอุมน้ํา โดยอาศัยหลักการเคล� อนของ

น้ําที่ไหลจากที่สูงไปที่ต่ํา จากทิศเหนือไปทิศใต จากทิศตะวันตกไป                                                                                    

ทิศตะวันออก ตามแนวเคล� อนท่ีของเปลือกโลก ทําใหนํ้าใตดินไหลลง

ไปรวมกันและเก็บไวกลายเปนนํ้าใตดินหรือนํ้าบาดาล (groundwater) 

ธนาคารนํ้าใตดินน้ันจะมี 2 รูปแบบคือ ระบบเปดและระบบปด 

ถาจะใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดควรทําท้ัง 2 ระบบ ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ดวย ระบบปดนั้นจะทําการขุดหลุม

เปนบอเพ� อสงนํ้าไปเก็บไวท่ีช้ันนํ้าบาดาล ขนาดและความลึกของบอ

ข้ึนอยูกับสภาพและช้ันดินของแตละพ้ืนท่ี สวนระบบเปด จะเปนการ

เปดผิวดินเพ� อที่จะใชน้ําในระดับผิวดินไดเลย โดยจะมีการขุดบอ

ขนาดใหญ แตจะขนาดเทาไรน้ัน ข้ึนอยูกับความตองการของแตละ

พ้ืนท่ีเชนกัน และมีอีกแบบคือ ระบบรางนํ้า 

การทําธนาคารน้ําใตดินมีทั้งขอดีมากมาย เชน  แกปญหาน้ํา

ทวมขัง พื้นที่ประสบภัยแลง ปญหาน้ําเค็ม โดยสงน้ําจากผิวดินไป

กดทับน้ําเค็ม เพราะมวลน้ําเค็มมีน้ําหนักมากกวาน้ําจืด น้ําเค็มจึง

อยูดานลาง เพิ่มระดับน้ําใตดิน เพิ่มความชุมชื้นใหผิวดินทําใหตนไม

โดยรอบ เติบโตงอกงาม ลดปริมาณน้ําเสียทั้งระดับครัวเรือนและ

ชุมชน ชวยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงวัน ยุง  เพราะเปลี่ยน

จากน้ําสกปรกเปนน้ําสะอาด ชวยรักษาสิ่งแวดลอม สวนขอจํากัด

ที่เดนชัดคือ ไมสามารถทําในเขตอุตสาหกรรมไดและไมสามารถ

ทําลายลางสารเคมีได โดยตรง

จิตอาสา พาทําน้ําใตดิน

ดวยหลักคิด หลักการและวิธีการทํางานของชุมชนดีมีรอยยิ้ม 

ในการทํางานพัฒนาชุมชน พรอมศึกษาขอมูลของการทําธนาคาร

น้ําใตดิน จึงไดมีแนวทางที่จะนําองคความรูนี้ ไปใชรวมกับชุมชน 

โดยไดเลือกทําธนาคารน้ําใตดิน ทั้ง 2 ระบบ โดยดูจากความเหมาะ

สม ขอจํากัดดานงบประมาณ และกําลังคน ที่สําคัญตองการที่สราง

ตนแบบการจัดการน้ําโดยชุมชน เพ� อนําไปตอยอด ขยายผลใหกับ

ชุมชนอ� นๆได

แตการท่ีจะหากําลังคนในปริมาณมากๆ ท่ีพรอมจะดําเนินการ

ในเร� องนี้ แน�นอนวา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน นั้น ตอบโจทย

นี้ที่สุด จึงไดเริ่มวางแผน จัดกระบวนการทํากิจกรรม พรอมหาพื้นที่

ตนแบบที่จะนําความรูนี้ ไปใช จนในที่สุด ไดเริ่มตนทําที่ ชุมชน                    

บานบุทางรถ อ.หันคา จ.ชัยนาท เน� องจากเปนความตองการของ

ชุมชนที่จะเก็บกักน้ําที่มาจากเขาราวเทียน  ไวสรางความชุมชื้น                  

ไดทําไวทั้งหมด 4 จุด ขนาดหลุม 2x2 เมตร มีจิตอาสารวมกัน

พัฒนาพื้นที่ประมาณ 50 คน 

ตอจากนั้นไปทําที่ชุมชนบานนาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

เพ� อแกปญหาน้ําทวมซ้ําซาก บริเวณพื้นที่แปลงรวม ออมน้ําไวใชใน

การทําเกษตร ทําไว 3 จุด จากน้ันไปทําระบบรางท่ีโรงเรียนบานนาสวน                                                                                        

เพ� อแกปญหาน้ําทวมขัง 1 จุด และแบบระบบเปด 1 จุด เปนบอ

สําหรับตรวจสอบความชื้นของหนาดิน ขนาด 5x5 เมตร  มีจิตอาสา

ลงพื้นที่รวม 100 คน และอีกแหงหนึ่งคือ ชุมชนพุน้ํารอน อ.ดานชาง 

จ.สุพรรณบุรี โดยทําแบบระบบราง เพ� อแกปญหาน้ําเสียบริเวณหลัง

ตลาดประชารัฐ และไดทําระบบปดอีก 4 จุด เพ� อแกปญหาน้ําทวม

ขังภายในวัดพุน้ํารอน มีจิตอาสากิจกรรมประมาณ 50 คน

ผลลัพธ..ความสําเร็จ

ดวยความมุงหวังที่จะสรางตนแบบการจัดการน้ําโดยชุมชน 

โดยใชธนาคารน้ําใตดินเปนทางเลือกในการออมน้ํา เก็บกักน้ํา จาก

วันนั้น ถึงวันนี้ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน� อง จาก

การลงพื้นที่เก็บขอมูล พบปะแลกเปลี่ยนกับชุมชน การไปดูสถานที่

จริงหลังทํากิจกรรม ทําใหพบวา ทั้ง 3 ชุมชน 3 จังหวัดนั้น ประสบ

ผลสําเร็จ เกินความคาดหมาย ไดผลมากกวาที่ตั้งใจไว  ยกตัวอยาง 

ชุมชนพุน้ํารอน จ.สุพรรณบุรี ลดปญหาน้ําทวมขังในวัดพุน้ํารอน                                                                

ไดมาก สรางภูมิทัศนที่ดี ทําใหมีคนไปทองเที่ยวอยางตอเน� อง                       

ไมตองเจอสภาพน้ําทวมขังเหมือนแตกอน และบริเวณน้ําเสียหลัง

ตลาดประชารัฐ แกปญหากลิ่นเหม็นได ชุมชนรวมมือกันรักษา                

สิ่งแวดลอม สรางภาพลักษณที่ดีของตลาด หรือชุมชนบานนาสวน 

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ปรากฎวา น้ําไมไหลเชี่ยวเหมือนแตกอน 

สามารถเก็บกักน้ําไดจริง ชุมชนมีน้ําไวใชในการเกษตร สวนที่

โรงเรียนบานนาสวน สามารถแกปญหาน้ําทวมขังได ชุมชนบุทางรถ 

อ.หันคา จ.ชัยนาท เกิดประโยชนจริง จากเดิมที่ตองปลอยใหน้ําไหล

ผานไปอยางไมมีจุดหมาย วันนี้ชุมชนไดมีสถานที่เก็บน้ํา ตนไม โดย

รอบพื้นที่มีเติบโตอยางสมบูรณ สามารถปลูกพืชผักสวนครัวไดอีก

ดวย เชน กลวย ไมดอก และในวันขางหนาชุมชนจะขยายผลทํา

แบบระบบเปด เพ� อสรางธนาคารนํ้าใตดินใหกวางใหญข้ึน ชุมชน                                                                                  

เกิดรอยยิ้มและเห็นคุณคาการบริหารจัดการน้ําดวยตนเองได 

เปนตนแบบแหงการศึกษาเรียนรู ชุมชนเกิดทักษะความรูเพิ่มขึ้น 

เห็นคุณคาและความสําคัญของน้ํา ที่ตองอาศัยความรวมมือของ

คนในชุมชน รวมดวยชวยกัน สรางสรรคคุณคา ..สรางรอยยิ้มให

ชุมชน ไดมีน้ําใชตลอดไป

เสียงสะทอน..ของชุมชน

นายมานัส มวงเกิด  ประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชน                         

ปาชุมชนเขาราวเทียน จ.ชัยนาท ไดกลาวอยางประทับใจไววา                              

“ตองขอบคุณบริษัทไทยเบฟ ที่เขามาเริ่มตนดวยการปลูกปา                                                                                 

ขยายมาถึงการทําธนาคารน้ําใตดิน  มาใหความรู พาวิทยากรมา

สอนวิธีการทํา ตอนแรกเรายังไมเช� อ เพราะยังไมเขาใจ เห็นแต

ภาพท่ีทํา แตยังไมเห็นผล พอ 1 ปผานไป จากท่ีแหงแลงกับมาชุมช� น 

ผลผลิตทางเกษตรก็เพิ่มขึ้น ชุมชนดีใจมากที่ ไดรับประโยชนจาก

ธนาคารน้ําใตดินอยางแทจริง รวมกันตอยอด ขยายผล เพิ่มขึ้น” 

ธนาคารน้ําใตดิน ทางเลือกการออมน้ํา สรางสรรคคุณคา สรางรอยยิ้มชุมชน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองวินิจฉัยคุณ 

สมบัติ วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

ของ “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” ตั้งแต

สัปดาหที่แลว โดยใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี พรอมสงคําชี้แจงขอ

กลาวหามาใหศาล สปอตไลตฉายไปยังเจาตัวจะมีปฏิกิริยา

อยางไร เพราะนับแตเกิดเหตุยังนิ่ง ไมเคยชี้แจง ไมปรากฏ

ตัวใหส� อเห็น กระทั่งวันที่ 29 ส.ค. พล.อ.ประยุทธที่ยังเหลือ

อีกสถานะ รมว.กลาโหม เดินทาง

ไปศูนยแสดงสินคาและการประชุม                      

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ไปเปนประ                  

ธานในพิธีเปดงานนิทรรศการอุปกรณ

ปองกันประเทศ (Defense & Security 

2022) เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดง

เทคโนโลยีทางการทหารและความ

ปลอดภัยอยางต้ังใจและเดินเย่ียมชม                              

ทุกบูธ ทามกลางความสนใจของส� อ 

มวลชน เจาตัวระบุกลับมาแควา “ยัง

มีกําลังใจดี” 

“พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” กาวขึ้นมาทําหนาที่ 

รักษาการนายกรัฐมนตรี ไมรูจะเปนโชคดี-โชครายของคน

ไทย และจะมีการใชอํานาจนายกฯ รักษาการทําการปรับ ครม. 

หรือยุบสภาหรือไม โดยประเด็นหลังเม� อพิจารณาจากปจจัย

ตางๆ คงเปนไปไดยาก แตสําหรับเร� องการปรับ ครม. น�าคิด 

นาทีนี้มีรัฐมนตรีที่วางงานอยู 2 ตําแหน�ง รมช.แรงงาน รมช.

เกษตรและสหกรณ ขณะที่ รมช.

ศึกษาธิการ รมช.มหาดไทย กําลัง

ตองรอลุนดวยใจระทึก เม� อดูจากเง� อน 

ไขตางๆ มีเหตุที่พอจะเปนไปไดบาง 

4 ตําแหน�ง ผาครึ่งเปนโควตา พลัง

ประชารัฐ 2 ตําแหน�ง พรรครวม

รัฐบาลอีก 2 ตําแหน�ง นาทีนี้ทั้งคน

ในพรรคพลังประชารัฐและพรรครวม

รัฐบาลที่อยูในขายจะขยับไปเปนรัฐ                           

มนตรี กําลังรอลุนดวยใจระทึก ตาม

ปฏิทินการเมืองถือวาเปนเทอมสุดทาย

ของรัฐบาลแลว เหลือเวลาอีกไมกี่เดือน หากพลาดหวังครั้งนี้

แทบจะเรียกไดวาคงจะหมดโอกาสแลว  

วันหยุดสุดสัปดาห พรรคการเมืองอาศัยจังหวะเทอม

สุดทายของรัฐบาล ลงพื้นที่ทํากิจกรรมการเมืองอยางคึกคัก 

เอาแคชวง 26-28 ส.ค. พรรคภูมิใจไทยของ “นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล” ยกคณะไปเปดตัวผูสมัคร ส.ส.สงขลา ตั้งเปาขอแชร

พื้นที่เพิ่มในโซนภาคใต พรรคนอง

ใหมพรรคสรางอนาคตไทยที่มี “สนธิ

รัตน สนธิจิรวงศ” เปนแกนหลักขับ

เคล� อน ทยอยเปดตัวแนะนําบุคลากร 

ฉายวิสัยทัศนทางนโยบาย เตรียม

พรอมสําหรับการเลือกต้ังมากข้ึน พรรค

ไทยสรางไทยของ “คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ” ลงไปปกหมุดอีสาน เปด

ตัวผูสมัคร ส.ส.อุดรธานี เนนย้ําใน

นโยบายขันอาสามาแกปญหาความ

ยากจน ขณะที่พรรคเพ� อไทยแววเสียง อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร 

ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเตรียมขนคณะแกนนําไปเชียงใหม 

9-11 ก.ย. พรรคกาวไกลเตรียมเปดตัวผูสมัคร ส.ส.กทม. 9 

ก.ย. ความไมแน�นอนทางการเมืองเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทุก

พรรคต� นตัวเตรียมพรอมอยูเสมอ

หลายคนยังมีความหวังกับองคกรตรวจสอบ ไมวาจะ

เปนจากภาครัฐ เอกชน หรือองคกรอิสระ อยากใหทําหนาที่

อยางตรงไปตรงมา แตในระยะหลังสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) มักถูกสังคมตั้งขอ

ครหาตกเปนเคร� องมือทางการเมือง

คอยชวยบางฝายเอาไวเลนงานอีก

ฝายโดยเฉพาะหรือไม แตไมนานมา

นี้ มีกระแสขาวออกมาจาก ป.ป.ช. 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความ

ผิดนายประหยัด พวงจําปา รองเลขา                                                      

ธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีร่ํา 

รวยผิดปกติ และใหยึดทรัพยตกเปน

ของแผนดิน รวมทั้งใหหยุดปฏิบัติ

หนาที่ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา ซึ่งขณะนี้คดีอยูใน

ชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ไดลงนามในคําสั่งไลออกจากราชการกับนายประหยัด

แลว โดยมีผลเม� อวันศุกรที่ 26 ส.ค. ไมรูวาการกวาดบานครั้ง

นี้ พอจะเรียกกระแสความศรัทธา เช� อมั่น จากประชาชนให

กลับคืนมาไดบางหรือไม.

W

วันที่ 30 สิงหาคมของทุกป เปนวันผูสูญหายสากล 

(International Day of the Disappeared) ริเร่ิมโดยองคการนิร 

โทษกรรมสากล หรือแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล เพ� อรําลึกถึง

บุคคลท่ีสูญหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ภาวะสงคราม 

การปราบปรามจากรัฐ หรือการกอการรายท่ีเกิดข้ึนอยูในหลาย

ประเทศ และสงผลใหมีผูสูญหายและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก.

วันผูสูญหายสากล

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

พล.ต.อ.วัชรพล 

ประสารราชกิจ 

อนุทิน ชาญวีรกูล 

‘บิ๊กเดน’ ควาเกาอี้ผบ.ตร.-‘บิ๊กจาว’ คุมนครบาล

จัดขุมกําลังรักษาเสถียรภาพรัฐบาล
มาไม

ปลูกพืชตามกระแส รวยจริงไหม อะไรบางที่เกษตรกรควรรู
กษตรกรหลายรายมักเคยมีประสบการณปลูกพืชตาม

กระแส เพราะเห็นวาราคาดี แหปลูกตามๆ กัน คิดวาทํา

แลวจะรวย เกษตรกรจํานวนมากตัดสินใจปลูกพืชตาม

กระแสโดยไมมีความรูและความเขาใจอยางถองแท เช� อในคํา

ชักชวนใหลงทุน โดยไมคิดอยางรอบคอบ จึงมักลงเอยดวยการ

ขาดทุน บางรายถูกหลอก และเกิดภาระหนี้สินตามมา เม� อวันที่ 

17 สิงหาคม 2565 ที่ผานมา มูลนิธิชีวิตไทจัดเวทีเสวนา “รูเทา

ทัน...กอนเขาสูการปลูกพืชตามกระแสและเกษตรพันธสัญญา” 

ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท เพ� อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบทเรียนประสบการณของ

เกษตรกร และเพ� อใหความรูและความเขาใจกับเกษตรกรกอนที่

จะตัดสินใจเขาสูการปลูกพืชตามกระแสและเกษตรพันธสัญญา  

ตอนแรกคิดวามีตลาดพรอมรองรับ…แตอะไรก็เปลี่ยน 

แปลงได 

การปลูกพืชตามกระแสของเกษตรกรในปจจุบัน มักจะมา                

พรอมกับระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ Contract Farming เปน

ระบบการทําเกษตรที่มีการทําสัญญาซื้อขายผลผลิตลวงหนา

ระหวางเกษตรกรกับคูสัญญา หรือ “ผูรับประกัน” โดยมากมักจะ

เปนบริษัทเอกชนที่สัญญาวาจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝายในราคา

ที่ตกลงกันตั้งแตตน เรียกวา “ราคาประกัน” โดยจะเปลี่ยนแปลง

ไดก็ตอเม� อครบกําหนดสัญญา

คุณบุญชู มณีวงษ ประธานกลุมพันธมิตรการเกษตรบาน

นางบวช จ.สุพรรณบุรี บอกเลาถึงบทเรียนการปลูกพืชตามกระ 

แสโดยมีสัญญารับซื้อกับบริษัทวา “จากบทเรียนการเลี้ยงดวง

สาคู ทางกลุมไดคุยกันวาที่จริงแลวพวกเราเจ็บเพราะ “ความ

โลภ” มองวาการเลี้ยงดวงมันดี ขายไดทุก 45 วัน มีคนมาบอก                     

วิธีการเลี้ยง พาไปดูการตลาด และรับซื้อแบบประกันราคากิโล                  

กรัมละ 150 บาท แตตองซื้อพันธุดวงสาคูกับเขา เม� อเกิดสถาน                                                                                  

การณแพรระบาดโควิด เสนทางถูกปด เกษตรกรมีคาดําเนินการ

เพ� อจัดสงในแตละครั้งที่คอนขางสูง อดทนทําประมาณ 6 เดือน 

ก็ตองยอมเจ็บตัวและเลิกไปในที่สุด โชคดีตอนนั้นทางกลุมมีการ

ปลูกกระชายขาวดวย ชวงโควิดกระชายเปนที่ตองการของตลาด 

จึงชวยใหการเจ็บในครั้งนั้นไมหนักมาก 

ตอนนี้ก็มีสมาคมมาสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ “กัญชา” 

ซึ่งปลูกเพียง 4 เดือนก็สามารถขายได ปลูก 1 ไร จะขายไดเกือบ 

8 แสนบาท แตเราก็ตองศึกษาความเสี่ยงและความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้น ทั้งคาใชจายในการทําโรงเรือน การทําโรงเก็บ คุณภาพ

และมาตรฐานตามที่ผูรับซื้อกําหนด สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรที่มีภาระ

หนี้มองเห็นคือ “ความร่ํารวย” มองวาใครทําอะไรแลวรวยก็

ารเมืองเกี่ยวพันทุกองคกร พลันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5 

ตอ 4 รับคํารองวินิจฉัยการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 

ป พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา และมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติ

หนาที่ สะเทือนไปยัง “กรมปทุมวัน” ทันที เม� อใกลวาระการแตงตั้ง

โยกยาย “นายพล” ประจําปที่จะมีขึ้นเพียงไมกี่วัน

ซึ่งในปนี้หนึ่งเกาอี้สําคัญ “ผบ.ตร.” ที่วางลง บิ๊กปด -

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) 

เกษียณอายุราชการปลายเดือนกันยายนนี้ เดิมทีวันที่ 29 ส.ค. 

พล.อ.ประยุทธจะเปนประธานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหง

ชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2556 เคาะ “ผบ.ตร.” คนที่ 13 ที่หองสี

เขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล และเปนประธานคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2556 แตงตั้งนายพลระดับ

รอง ผบ.ตร.-ผบก. ระดับรอง ผบ.ตร. 4 ตําแหน�ง ผูชวย ผบ.ตร. 6 

ตําแหน�ง ระดับ ผบช. 13 ตําแหน�ง ระดับรอง ผบช. 36 ตําแหน�ง 

และ ผบก.17 ตําแหน�ง  

เม� อศาล รธน.มีมติดังกลาว พล.อ.ประยุทธจึงตองยุติบทบาท

ทันที โดยมี “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ขึ้นรักษาราชการแทน ทําหนาที่ประธาน ก.ต.ช. และ 

ก.ตร. เปลี่ยนจากทําเนียบรัฐบาลเปนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(ตร.) ซึ่งแคนดิเดตวาที่ ผบ.ตร.คนใหม มีช� อเสนอคัดเลือก 3 คน 

ประกอบไปดวย “บิ๊กหิน”-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร

ตํารวจแหงชาติ นายรอยอบรม “บิ๊กเดน”-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติ

ประภัสร รอง ผบ.ตร. นรต.38 และ “บิ๊กรอย”- พล.ต.อ.รอย อิงค

ไพโรจน รอง ผบ.ตร. นรต.40 ขับเคี่ยววัดพลังผลัดกันขึ้นผลัดกันลง

ตามปจจัยนอกรั้วสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 53 ระบุ

ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คัดเลือกรายช� อขาราชการตํารวจที่                                                                                    

ดํารงตําแหน�งจเรตํารวจแหงชาติ หรือรอง ผบ.ตร. เสนอ ก.ต.ช. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนใหนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพ� อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตกูรูสีกากีฟนธง “บิ๊กปด”-

พล.ต.อ.สุวัฒน จะเสนอช� อ “บิ๊กเดน”-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ รับไมตอ

แตการมาของ “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร ครั้งนี้ ถือเปน

อีกคํารบที่กุมบังเหียนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เม� อครั้ง “รัฐบาล

ประยุทธ 1” นองตูใหพี่ปอมเขามากํากับตํารวจแทน แตมีขอครหา

เร� องการแตงตั้งโยกยายที่รวมศูนยอํานาจ แตงตั้งลาชา เกิดความ

ผิดพลาด บางนายเสียชีวิตไปแลวยังแตงตั้งไปดํารงตําแหน�ง บาง

คนตําแหน�งสูงกลับถูกยายไปดํารงตําแหน�งที่ต่ํากวา บางช� อบางคํา

สั่งถูกยกเลิกทําใหองคกรสีกากีถูกจับตามองดอยคา “ปฏิรูปตํารวจ” 

หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ “บิ๊กปอม” จึงตองถอย

ออกไป กระทั่งไดกลับมาถูกชวงถูกเวลาอีกครั้ง

อยางไรก็ตาม มีเสียว กอนวันที่ 29 ส.ค. ขาวสะพัดกรม

ปทุมวัน พล.อ.ประวิตรอาจจะน่ังหัวโตะเฉพาะ ก.ต.ช.พิจารณาเพียง

ตําแหน�ง ผบ.ตร.คนใหม สวนโผรอง ผบ.ตร.-ผบก. ยังไมลงตัวอาจ

จะมีการรื้อโผใหม แตสุดทายวาระการประชุม ก.ตร.แตงตั้งนายพล

ยังคงเดินหนาตอ

โผไมพลิก “บิ๊กเดน”-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์  ไดรับการพิจารณา

เปน “ผบ.ตร.” คนที่ 13 อยูในตําแหน�ง 1 ป เกษียณอายุป 66 

สําหรับ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ เปนนักเรียนนายรอย (นรต.) รุนที่ 

38 และนักเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุนที่ 22 เปนรุนเดียวกันกับ 

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มี

สายสัมพันธเหลาทัพ และเปนสายตรงของ พล.อ.ประยุทธ ขณะ

ดํารงตําแหน�งรอง ผบ.ตร. ไดรับความไววางใจจาก พล.ต.อ.สุวัฒน 

ดูแลหนางานดานความม่ันคงและกิจการพิเศษ พรอมยังเปนผูอํานวย

การศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ศปอส.ตร.) 

มีผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับในการปราบปรามแกงคอล                                                                                     

เซ็นเตอรท่ีกําลังเปนปญหาในขณะน้ี ดีกรีจบปริญญาโทรัฐประศาสน 

ศาสตร จาก City University ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร

การควบคุมฝูงชน ของ Tacoma Police Department ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และหลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ 

F.B.I

สวน “รอง ผบ.ตร.” 4 ตําแหน�ง เปนไปตามคาดคือ พล.ต.ท. 

ชินภัทร สารสิน ผูชวย ผบ.ตร. ลูกชาย พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีต

อธิบดีกรมตํารวจ อาวุโสอันดับหนึ่ง พล.ต.ท.ตอศักดิ์ สุขวิมล ผู

ชวย ผบ.ตร. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุเพชร ผูชวย ผบ.ตร.นรต.41 สาย

ตรง พล.ต.อ.สุวัฒน ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย 

ผบ.ตร. นรต.47 สายตรง “บิ๊กปอม”

สําหรับ “ผบช.หน�วยหลัก” ที่ลวนแตมีผลตอการเลือกตั้งที่จะ

มาถึง และการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลที่สารพัดกําลังโหมรุกไล

ลมกระดาน 3 ป. หยุดสืบทอดอํานาจ การจัดวางตัวผูนําหน�วยจึง

สําคัญ เช็กขุมกําลัง กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) เดิมที

วางตัว “บิ๊กอุย” พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 นรต.38 รุน

เดียวกันกับ ผบ.ตร.คนใหม กลับถิ่นเดิมเปน “ผบช.น.” แตสุดทายที่

ประชุมแตงตั้ง “บิ๊กจาว”-พล.ต.ท.ธิติ แสงสวาง ผบช.ภ.2 ที่ไดรับ

แรงสนับสนุนจาก พล.ต.อ.สุวัฒน เปนแมทัพเมืองหลวง “บิ๊กอุย” 

นั่ง ผบช.ภ.1 ตามเดิม โดยโยก พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 

ผบช.สกพ.ไดแรงขับ จาก “เสี่ยเฮง” สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

มาเปน ผบช.ภ.2 แทน

พล.ต.ท.สุรพงษ ถนอมจิตร ผบช.ส. โยกมาน่ังเกาอ้ี ผบช.ภ.8                                                                                                

แทนที่ พล.ต.ท.อําพล บัวรับพร ที่เกษียณอายุราชการ พล.ต.ท. 

อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ จเรตํารวจ เปน ผบช.สพฐ. พล.ต.ต.วร

วัฒน วัฒนนครบัญชา รอง ผบช.ก.ขยับขึ้น ผบช.สอท. โดยที่ 

พล.ต.ท.สมประสงค เย็นทวม ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.ยรรยงค เวชโอสถ 

ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.ปยะ ตะวิชัย ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.อัครเดช พิมลศรี 

ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ธนายุตม วุฒิจรัสธํารงค ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.นันท

เดช ยอยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ สัจจพันธุ ผบช.สตม. 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.ยังอยูที่เดิม นอกจากนี้ทีมชุดสืบสวน

มือทํางานของ พล.ต.อ.สุวัฒน ยังไดดีถวนหนา พล.ต.ต.นพศิลป พูล

สวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. เล� อนเปนรอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีรเดช 

ธรรมสุธี ผบก.สส.บช.ภ.2 โยกมานั่ง ผบก.สส.บช.น.

โผแตงตั้ง “นายพล” ครั้งนี้เปนไปตามคาด ถึงแมมีกระแส

ขาวจะมีการรื้อโผใหม หลัง พล.อ.ประวิตรเขามาทําหนาที่ประธาน 

ก.ตร. แต “สัจจะ” รักษาการนายกฯ ใหไว “การแตงตั้งโยกยาย

ทหาร ตํารวจ ใหเปนไปตามขั้นตอน จะไมรื้อโผที่ พล.อ.ประยุทธ 

ไดวางแนวทางไว” ซึ่งก็เปนเชนนั้น 

การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลตั้งแต ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร. 

หรือ ผบช. หลักๆ เปนไปตามโผที่จัดไวกอนหนานั้น ถึงแมจะมี

ตําแหน�ง “ผบช.น.” ที่เปลี่ยนในวงประชุม แตคนที่มาก็คือสายตรง

ของ ผบ.ตร.คนที่กําลังจะเกษียณ.   

ก

เ

อยากทําตาม เหมือนมีอยูชวงหนึ่งที่มะนาวแพงก็หันมาปลูกมะนาว

กันหมด พอมะนาวราคาตก ขายไมออก แปรรูปไมเปน ก็ทิ้งกัน

เกล� อน เจงตามกันไปอีก” 

กอนปลูกพืชตามกระแส ตองปลูกพืชไวกินกอน ศึกษาขอ 

มูล ความเสี่ยงและไมเพิ่มหนี้

คุณสุนีย อ่ําทิม ประธานกลุมปลูกผักอินทรียบานวัดพระแกว 

จ.ชัยนาท กลาวถึงแนวทางการเขาสูระบบเกษตรพันธสัญญาของ

กลุมวา “เกษตรกรตองปลูกพืชที่เราตองกินตองใชกอน ถาเราปลูก

พืชที่เราไมเคยกินเคยใชเลยก็มักมีความเสี่ยง เพราะมันจะไปตาม

กระแส เม� อตัดสินใจวาจะปลูกพืชอะไรแลว สิ่งสําคัญตองติดตาม

ขาวราคาพืชที่เราปลูกอยูตลอดเวลา พืชนั้นเขานําไปใชอะไร มี

ประโยชนมากนอยแคไหน เพราะมันมีการเปล่ียนแปลงไดตลอด

เวลา เชน ตอนนี้เกษตรกรบางคนไดทําพันธสัญญาปลูกพริกทํา

ซอส เม� อตัดสินใจลงมือปลูกก็ตองดูแลใหไดผลผลิตที่ดี และตอง

มองใหเห็นโอกาสทางการตลาดที่พึ่งตนเองไดอยูดวย “สิ่งสําคัญ

คือตองไมเพิ่มหนี้” ถาผลผลิตมีคุณภาพก็ไมตองกลัวเร� องการ

เอาเปรียบจากพันธสัญญา เพราะเขาตองงอเรา เขาตองซื้อเรา 

ถึงเขาไมซื้อหรือทิ้งเรากลางทางเราก็สามารถเอาไปขายที่ตลาด

นอกที่เขารับซื้อได เพราะเกษตรกรที่ปลูกพริกที่ไมไดอยูในพันธ

สัญญาก็ยังมีตลาดมากมายรับซื้อ” 

เวลาทําสัญญาตองรอบคอบ ไมรีบรอน และตองไตรตรอง

ใหดีกอนเสมอ

คุณนฤพนธ ยันสาด ทนายความอิสระ จ.ชัยนาท กลาว

ถึงขอควรรูของเกษตรกรกอนเขาสูเกษตรพันธสัญญาวา การ

ทําสัญญาตองดูใหรอบคอบกอนวาสัญญานี้จะเปนผลดีหรือผล

เสียกับเราอยางไร ดูขอเท็จจริงวาสัญญาน้ีสามารถเปนไปไดไหม                                                                              

ดูบริษัทที่เปนคูสัญญามีตัวตนหรือไม มีเงินทุนอยูเทาไหร กรรม 

การบริหารบริษัทมีทรัพยสินอะไรบาง รวมถึงทรัพยสินของบริษัท 

มีอะไร ถาบริษัทมีทรัพยสินอยูหลักแสนมาทํากิจการหลักลานมัน

ก็ไมน�าคุม หรือวาบริษัทไมมีทรัพยสินหรือมีสวนนอย แตทรัพยสิน

ไปอยูที่กรรมการ เวลาที่เกิดเร� องฟองรองจะตองฟองไปที่บริษัท

ไมไดฟองไปที่กรรมการ แลวมันคุมที่เราจะเสี่ยงไหม 

เวลาทําสัญญาจะเห็นมีการกาดอกจัน (***) เอาไวตาม

ขอตางๆ เรามักจะไมไดอานมันเลยวาสัญญานั้นระบุอะไรบาง 

เวลาเกิดปญหาฟองรองตอศาลข้ึนมา ส่ิงเหลาน้ันจะเปนขอตกลงท่ี

เราตองยอมรับมัน สัญญาจะเปนธรรมกับเกษตรกรไหม ข้ึนอยูกับ

ขอเท็จจริงและเจตนา สัญญาน้ันอาจไมเปนธรรมหรือเอาเปรียบ 

เกษตรกรควรตองมีคนท่ีรูกฎหมายชวยแนะนํา เวลาทําสัญญา

อะไรตองรอบคอบ ไมรีบรอน และตองไตรตรองใหดีกอนเสมอ

ดังนั้น ไมวาเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใด พืชตามกระแส

หรือนอกกระแส เกษตรกรควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ การ

ลงทุน แรงงาน การตลาด ความเสี่ยง โดยตองไมคิดพึ่งการ

ตลาดแหลงเดียว ตองรูจักพึ่งพาตนเองไวดวย เรียนรูการแปร 

รูปรวมดวย และรูถึงขอดี-ขอเสียของสัญญา รูเทาทันกฎหมาย 

เพราะการไมรูกฎหมายจะทําใหเกษตรกรเสียเปรียบนายทุน ถูก

หลอก และเกิดภาระหนี้สินตามมาไดในที่สุด.

ฐิติพรรณ มามาศ

มูลนิธิชีวิตไท

ตอนนี้เกษตรกรบางคนไดทําพันธสัญญา 

ปลูกพริกทําซอส เม� อตัดสินใจลงมือปลูกก็

ตองดูแลใหไดผลผลิตที่ดี และตองมองให

เห็นโอกาสทางการตลาดที่พึ่งตนเองไดอยู

ดวย ‘สิ่งสําคัญคือตองไมเพิ่มหนี้’ ถาผลผลิต

มีคุณภาพก็ไมตองกลัวเร� องการเอาเปรียบ

จากพันธสัญญา เพราะเขาตองงอเรา เขา

ตองซื้อเรา ถึงเขาไมซื้อหรือทิ้งเรากลางทาง

เราก็สามารถเอาไปขายที่ตลาดนอกที่เขารับ

ซื้อได เพราะเกษตรกรที่ปลูกพริกที่ ไมไดอยูใน   

พันธสัญญาก็ยังมีตลาดมากมายรับซื้อ



สวัสดีนิวยอร์ก สวัสดีค่ะทุกคน อย่างแรกเลยฉันอยาก

ขอบคุณ MTV สำ�หรับเกียรติในครั้งนี้ ฉันอย�กขอบคุณ

เพื่อนร่วมง�นทุกคนที่ ได้ทำ�ง�นร่วมกันในอัลบั้มเดี่ยว

ของฉัน โดยเฉพ�ะพี่เทดดี และ YG ที่ช่วยกันทำ�ให้  

LALISA เป็นอัลบั้มสุดพิเศษ และที่สำ�คัญช�ว BLINK จ�กใจเลย

นะคะ พวกคุณคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด  ขอบคุณม�กจริงๆ ที่ทำ�ให้ช่วง

เวล�นี้เกิดขึ้นจริง ฉันรักคุณ และส�วๆ (BLACKPINK) ขอบคุณ

ม�กจริงๆ นะ ขอบคุณจ�กใจเลย รักพวกเธอนะ ขอบคุณทุกคน

ที่รัก LALISA ม�กขน�ดนี้ มีค่ำ�คืนที่สวยง�มนะคะ ขอบคุณค่ะ”

น่ีคือคำ�กล่�วขอบคุณขณะรับร�งวัล “Best K-POP Video” 

ของ “ลลิษา มโนบาล” หรือลิซ่�  BLACKPINK ในก�รประก�ศ

ร�งวัล MTV Video Music Awards 2022 หรือ MTV VMAs 

2022 ท่ีเป็นก�รมอบร�งวัลให้ผลง�นมิวสิกวิดีโอท่ัวโลก ซ่ึงจัดข้ึนที่ 

New Jersey’s  Prudential 

Center เมืองนวร์ก รัฐนิว 

เจอร์ซีย์  สหรัฐอเมริก� เมื่อ

ช่วงค่ำ�วันที่ 28 สิงห�คม 

ต�มเวล�ท้องถิ่น หรือช่วง

เช้�วันที่ 29 สิงห�คม ต�ม

เวล�ในไทย

โดย “ลิซ่า” กล่�ว

ขอบคุณแบบ 3 ภ�ษ�ด้วย

กัน โดยช่วงแรกพูดภ�ษ�

อังกฤษ ก่อนต�มด้วยภ�ษ�

เก�หลี และตบท้�ยด้วย

ภ�ษ�ไทยพร้อมยกมือไหว้

เป็นคำ�ว่� “ขอบคุณค่ะ”

ถือเป็นปีทองอีกปีของ “ลิซ่า” ก็ว่�ได้ และถือเป็นก�รสร้�ง

ประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่อีกรอบหนึ่งของเจ้�ตัวเองด้วย  เพร�ะถือ

เป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ถูกเสนอชื่อเข้�ชิงร�งวัล 

ที่สำ�คัญยังตอกย้ำ�ประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่อีกด้วยก�รคว้�ร�งวัล

ม�ครองได้ โดยมิวสิกเพลง “LALISA” เพลงเดี่ยวที่ลิซ่�ได้นำ�ชื่อ

เธอม�เป็นแรงบันด�ลใจ แซงหน้�ตัวพ่อทั้งหล�ยที่ ได้เข้�ชิงทั้ง                                           

เพลง HOT ของ SEVENTEEN, เพลง Yet To Come (The Most 

Beautiful Moment) ของ BTS, เพลง LOCO MANIAC ของ Stray 

Kids และเพลง The Feels ของ TWICE 

โดยร�งวัลส�ข� Best K-Pop Video น้ัน วง BTS เคยได้รับ

ม� 3 ปีรวด ต้ังแต่ปี 2562 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีเร่ิมแจกร�งวัลในส�ข�

น้ี และไม่ใช่ “ลิซ่า” ท่ีทำ�ให้ช�ว Blink ท่ัวโลกปล้ืม เพร�ะผลง�น

ของวง BLACKPINK ก็คว้�ร�งวัล Best Metaverse Performance 

จ�กเพลง “Ready For Love” ซ่ึงแจกเป็นปีแรกด้วย 

ที่สำ�คัญสม�ชิกทั้ง 4 คน เจนนี่, จีซู, โรเซ่ และลิซ่�  ก็ได้

โชว์เพลงใหม่ล่�สุด “Pink Venom” จ�กอัลบั้มล่�สุด “Born 

Pink” สดๆ แบบฉีดพิษรักสีชมพูทะลุหน้�จอและคนในง�นเรียบ 

ร้อย ซึ่งเป็นผลง�นใหม่หลังห่�งห�ยไปกว่� 2 ปี ซึ่งก็เคยสร้�ง

ปร�กฏก�รณ์ม�แล้วบนโลกโซเซียล โดยเมื่อเปิดตัวบนยูทูบเมื่อ

วันที่ 19 ส.ค.65 ที่ขึ้นแท่น MV ที่มียอดวิวสูงสุดประจำ�ปี 2022 

โดยมีก�รเข้�ชมทั้งหมด 90.4 ล้�นครั้งภ�ยใน 24 ชั่วโมงแรก 

และปัจจุบันยอดก็ทะลุไปกว่� 200 ล้�นวิวแล้ว ง�นนี้เมื่อ 4 ส�ว

แสดงสดบนเวทีเร�เลยได้เห็นตัวแม่อย่�ง “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ซึ่ง

ก็ได้ร�งวัล Video of the Year จ�กเพลง All Too Well ลุกขึ้นเต้น

และโยกไปกับเพลงด้วย

ก็ไม่รู้ว่�ส�วน้อย “ลิซ่า” ท่ีชื่อจริงว่� “ลลิษา” จ�กชื่อเดิมว่� 

“ปราณปรียา” ซ่ึงเกิดเมื่อ 27 มีน�คม 2540 เป็นช�วบุรีรัมย์ พร้อมสม�                                                                                                

ชิกอีก 3 คนจ�ก BLACKPINK จะสร้�งตำ�น�นบทใหม่อะไรอีกหรือไม่ 

แต่ท่ีแน่ๆ ตอนน้ีช�วบลิงก์ท้ังหล�ยหยุดกร๊ีดและหยุดเฮกันไม่ได้แล้ว.

น�งเมขล�ร่�ยรำ�, ร�มสูรขว้�งขว�น เหล่�เทพธิด�และเทวด�ตกใจ

พ�กันหนีไป เช่น

* เห่เอยเห่สวรรค์ เมื่อวสันต์ฤดูฝน

นักขัตฤกษ์เบิกบน ให้มืดมนเมฆ�

เทว�วล�หก  ให้ฝนตกลงม�

ฝูงเทพเทว�  กับน�งฟ้�ฟ้อนรำ�

บทเห่กล่อมเรื่องกากี กล่�วถึงพญ�ครุฑพ�ก�กีชมสวรรค์ 

เช่น

* เห่เอยเห่กล่�ว ถึงเรื่องร�วสกุณ�

ครุฑร�ชปักษ� อุ้มก�กีบิน

ล่องลมชมทวีป ในกล�งกลีบเมฆิน

ข้�มคีรีศีขรินทร์ มุจรินทร์ชโลทร

บทเห่กล่อมเรื่องพระอภัยมณี กล่�วถึงศรีสุวรรณรำ�พึงคะนึง

ห�เกษร�, สุวรรณม�ลีบวชชี, สินสมุทรกับอรุณรัศมีชมคว�มง�ม

ของธรรมช�ติ, อรุณรัศมีถ�มท�งกับสุวรรณม�ลี, น�งละเวงชม

คว�มง�มของธรรมช�ติ, พระอภัยมณีรำ�พึงรำ�พันขณะส่ังทัพรถ, น�ง

ละเวงแกล้งป่วย, น�งสุล�ลีวันขับลำ�นำ� เช่น

* เห่เอยเห่บท  เดินรถในร�ตรี

พระอภัยมณี  นั่งที่ท้�ยรถทรง

บุษบกกระจกกระจ่�ง   เห็นร�งร�งรูปทรง

คลุมประทมห่มองค์ เห็นแต่วงพักตร�

บทเห่กล่อมเรื่องโคบุตร กล่�วถึงนกแก้วสื่อส�รคว�มในส�ร

ที่มีไปถึงน�งอำ�พันม�ล� เช่น

* เห่เอยเห่ถว�ย ถึงเรื่องนิย�ยแต่ป�งหลัง

ให้พระองค์ทรงฟัง เมื่อแรกตั้งโลก�

มีพระมิ่งมงกุฎ ชื่อโคบุตรสุริย�

ได้ข่�วพระธิด� ตรึกตร�ตรอมใจ

คุณค่�ของบทเห่กล่อมรวม ๔ เรื่องนี้มี ๒ ประก�รคือ ให้

คุณค่�ท�งอักษรศ�สตร์ ใช้ถ้อยคำ�เรียบง่�ย มีสำ�นวนท่ีไพเร�ะเพร�ะ

พร้ิง และให้คุณค่�ท�งวัฒนธรรมประเพณี มีก�รใช้บทเห่กล่อมน้ีเห่

กล่อมเด็กท�รกให้เพลิดเพลินแล้วหลับไป ซ่ึงลบคว�มเชื่อหน่ึงว่� จ�ก

พระร�ชวังออกสู่ต�มบ้�นต่�งๆ มิใช่ต�มบ้�นต่�งๆ สู่พระร�ชวัง

อน่ึง จ�กคว�มคิดเห็นของ “ศานติ ภักดีคำา” และ “สุกัญญา 

สุจฉายา” ทำ�ให้นึกถึงอำ�น�จวรรณกรรม-วรรณคดี ตลอดจนอิทธิพล

และบ�รมีของ “สุนทรภู่” แผ่ไพศ�ลจริงๆ มิใช่คำ�โป้ปดมดเท็จเหมือน 

“ส่งเดช” ดังคำ�กลอนใน “เพลงยาวถวายโอวาท” บทท่ี ๖๘ ว่�

* อย่างหม่อมฉันอันที่ดีแลชั่ว  

ถึงลับตัวก็แต่ชื่อเขาลือฉาว

เป็นอาลักษณ์นักเลงทำาเพลงยาว  

เขมรลาวลือเลื่องถึงเมืองนคร (๖๘)

5บทความ

กไม่ออกจริงๆ 

จะยกเหตุอะไรม�ยุบสภ�

ครับ...มีข่�วยุบสภ� ผลุบๆ โผล่ๆ 

มีทั้งคนขู่ คนกลัว 

ที่พิลึกพิลั่นคือ ปล่อยข่�วเอง กลัวเอง 

พลพรรคเพื่อไทยวิเคร�ะห์เป็นตุเป็นตะ รัฐบ�ลมีแผน

ใช้อำ�น�จควบคุมเลือกตั้ง อ�จมีก�รอ้�งสถ�นก�รณ์คว�มวุ่น 

ว�ยที่มีผู้ออกม�ประท้วงเรียกร้องก�รเลือกตั้งเป็นชนวนเหตุ

ยุบสภ� 

แล้วใช้อำ�น�จที่มีทำ�ทุกอย่�งเพื่อประโยชน์ของพรรค

พลังประช�รัฐ

ขณะที่คนเป็นรัฐบ�ลนั่งงงในดงเด็กเลี้ยงแกะไม่เคยพูด

เรื่องจะยุบสภ�ซะหน่อย 

เพร�ะมันไม่มีเหตุให้ยุบ 

คว�มกลัวสูงสุดของพรรคเพื่อไทยคือ กลัวยุบสภ� 

ขณะที่พรรคเล็กพรรคน้อยในฝั่งฝ่�ยค้�น รวมทั้งพรรค

ก้�วไกล คิดในใจยุบก็ดี จะได้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งเก่� 

เพร�ะ สูตร “ปัดเศษ” และ “พึงมี” มีประโยชน์กับ

พรรคเล็ก และพรรคขน�ดกล�งม�กกว่� 

ยุบสภ� มันต้องมีเหตุผลครับ ต้องเอ�ไปเขียนประกอบ

ไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�ยุบสภ� 

กลับไปดู เหตุผลของก�รยุบสภ�โดยรัฐบ�ลในอดีตกันครับ 

“อภิสิทธ์ิ เวชช�ชีวะ” สู้กับกองโจรเผ�บ้�นเผ�เมือง และ

จบไปร่วมปี ถึงได้ประก�ศยุบสภ� เหตุผลที่ปร�กฏในพระร�ช

กฤษฎีก� ยุบสภ� ปี ๒๕๕๔ มีดังนี้

...โดยที่น�ยกรัฐมนตรีได้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลฯ ว่� 

ต�มที่รัฐบ�ลได้เข้�รับหน้�ที่ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินใน

ช่วงปล�ยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้เกิดวิกฤติก�รณ์ภ�ยในประเทศ

หล�ยประก�ร 

ทั้งในด้�นผลกระทบจ�กภ�วะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ� 

เป็นผลทำ�ให้อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ ถดถอยลง มี

อัตร�ก�รว่�งง�นเพิ่มขึ้น และก�รลงทุนของประเทศชะงักงัน 

ประกอบกับได้เกิดปัญห� คว�มขัดแย้งและคว�มแตก 

แยกของชนในช�ติ มีก�รใช้กำ�ลังและคว�มรุนแรงในก�รชุม 

‘ยุบสภา’ อย่าหาทำา

นุมประท้วง นั้น 

บัดนี้ รัฐบ�ลได้คลี่คล�ยปัญห�ดังกล่�ว จนส�ม�รถฟื้นฟู

สภ�วะเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจ�กภ�วะ วิกฤตและกลับคืน

สู่ภ�วะปกติ โดยมีอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำ�

ดับอย่�งต่อเนื่อง 

ส่วนปัญห�คว�มขัดแย้งและคว�มแตกแยกในสังคมก็ได้

รับก�รแก้ไขโดยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน จนผ่อนคล�ยคว�ม

รุนแรงลงแล้ว 

ประกอบกับรัฐสภ�ได้พิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้มี คว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ของบ้�น

เมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเห็นสมควรยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎรและจัดให้มีก�รเลือก

ตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรใหม่เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไป ต�มบท 

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย เพื่อคืนอำ�น�จ 

ก�รตัดสินใจท�งก�รเมืองให้แก่ประช�ชน และให้ก�รปกครอง

ในระบอบประช�ธิปไตยแบบรัฐสภ�อันมีพระมห�กษัตริย์ทรง

เป็นประมุขดำ�เนินไปได้ อย่�งต่อเนื่อง...

เป็นก�รยุบสภ�ด้วยสปิริตท�งก�รเมือง จึงไม่บ่อยนักที่เร�

จะได้เห็นเหตุผลประกอบก�รยุบสภ�ในลักษณะนี้

ถัดม� “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ประก�ศยุบสภ� ปล�ยปี ๒๕๕๖ 

เหตุผลประกอบคือ

...โดยที่น�ยกรัฐมนตรีได้นำ�คว�มกร�บบังคมทูล ฯ ว่� ต�ม

ที่รัฐบ�ลได้เข้�รับหน้�ที่ในก�รบริห�ร ร�ชก�รแผ่นดิน ตั้งแต่ 

พ.ศ.๒๕๕๔ รัฐบ�ลได้มีคว�มมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้�งคว�มเท่�เทียม

กันของ ประช�ชนทั้งประเทศ 

นอกจ�กนั้น รัฐบ�ลได้ดำ�เนินนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ 

ต�มที่ได้แถลงไว้ต่อ รัฐสภ� ซึ่งครอบคลุมทั้งภ�คก�รเกษตร ภ�ค

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม รวมไปถึงก�รยกระดับคุณภ�พชีวิต ของ

ประช�ชนโดยเพิ่มกำ�ลังซื้อภ�ยในประเทศ 

สร้�งสมดุลและคว�มเข้มแข็ง อย่�งมีคุณภ�พให้แก่ระบบ 

เศรษฐกิจมหภ�ค เพื่อรองรับสภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เร่ง

ฟ้ืนฟูคว�มสัมพันธ์และพัฒน�คว�มร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้�น                                                                                     

และน�น�ประเทศ รัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิรูปก�รเมือง

โดยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนอย่�งกว้�งขว�ง

แต่เนื่องจ�กปัจจุบันได้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งและคว�ม

แตกแยกของชนในช�ติ ส่งผลกระทบต่อก�รบริห�ร ร�ชก�รแผ่น 

ดิน ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศช�ติ 

ทั้งนี้ รัฐบ�ลได้พย�ย�มคลี่คล�ยปัญห�ด้วยสันติวิธี และ

ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของกฎหม�ยและวิถีท�งของรัฐธรรมนูญ

แล้วก็ต�ม แต่ไม่อ�จยุติปัญห�ดังกล่�วได้

จึงเห็นสมควรยุบสภ�ผู้แทนร�ษฎร และจัดให้มีก�รเลือก

ตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรใหม่เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปต�มบท                                           

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย เพื่อคืนอำ�น�จก�ร

ตัดสินใจท�งก�รเมืองให้แก่ประช�ชนทั้งประเทศและให้ก�ร

ปกครองในระบอบประช�ธิปไตยแบบรัฐสภ�อันมีพระมห�กษัตริย์

ทรงเป็นประมุขดำ�เนินไปได้อย่�งต่อเนื่อง...

เท็จบ้�งจริงบ้�ง แต่ก็คือเหตุผลในก�รยุบสภ�

แล้วรัฐบ�ลปัจจุบัน มีเหตุให้ยุบสภ�แล้วหรือยัง 

รัฐบ�ลอภิสิทธ์ิยุบสภ�ต�มสัญญ�ประช�คม เพร�ะ  “อภิสิทธ์ิ 

เวชช�ชีวะ” ยืนยันหลังเหตุก�รณ์เผ�บ้�นเผ�เมืองว่�ยุบสภ�แน่ 

แต่ขอเคลียร์ปัญห�ที่เกิดขึ้นก่อน 

เคลียร์ไปได้ระดับหนึ่งก็ยุบสภ� ท่�มกล�งคว�มดีอกดีใจ

ของนักก�รเมืองน้ำ�ล�ยสอจำ�นวนม�กที่อย�กได้อำ�น�จบ้�ง 

และวันนี้ นักก�รเมืองส�ยพันธุ์ที่ว่� อย�กให้ยุบสภ�หลัง

กฎหม�ยเลือกตั้งฉบับใหม่ประก�ศใช้ แต่ไม่อย�กให้ยุบสภ�ตอน

นี้เพร�ะกลัวเสียเปรียบ

ส่วนรัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ โม้เอ�ไว้เยอะ สร้�งโน่นสร้�งนี่  

แต่คว�มจริงคือ แทบไม่ได้ทำ�ง�น เพร�ะมัวแต่โหมนิรโทษ

กรรมคนโกง บวกกับคอร์รัปชันในนโยบ�ยรัฐบ�ลเอง สุดท้�ย

ถูกประช�ชนไล่ 

คว�มขัดแย้งและคว�มแตกแยกของชนในช�ติ มันไม่

ได้เกิดเพร�ะคนอย�กจะฆ่�กัน แต่เพร�ะคนโกงมีบ�รมีเหนือ

รัฐบ�ล สร้�งคว�มแตกแยกในหมู่ประช�ชน 

เพียงแค่ต้องก�รล้�งคว�มผิดให้ตัวเอง 

และ ๒๗ ชีวิตสังเวยไปกับก�รแก้ปัญห�ด้วยสันติวิธีของ

รัฐบ�ลยิ่งลักษณ์  

รัฐบ�ลย่ิงลักษณ์ไปต่อไม่ได้ ไม่ใช่เพร�ะทำ�ดีไม่มีใครเห็น 

แต่เพร�ะเท่�ที่เห็นคือก�รทำ�เพื่อคนโกง 

รัฐบ�ลประยุทธ์ เจอปัญห�ส�รพัดเช่นกัน 

หนักๆ คือ โควิด-๑๙ และสงคร�ม รัสเซีย-ยูเครน 

ยุบสภ�ได้รัฐบ�ลใหม่ โควิด-๑๙ และสงคร�ม รัสเซีย-

ยูเครน ก็ยังอยู่

แถมห�กรัฐบ�ลเป็นอีกขั้วก�รเมือง นโยบ�ยแก้ปัญห� 

โควิด-๑๙ และสงคร�ม รัสเซีย-ยูเครน ดูแล้วน่�เป็นห่วง 

ย้อนกลับไปดูซิครับ พวกวัคซีนทิพย์ คุยโม้ โอ้อวด รู้จัก

คนโน้นคนนี้ เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสถ�บันเดียวกัน เอ�วัคซีนโควิด

ม�ได้ก่อนรัฐบ�ลแน่ ห�กรัฐบ�ลไฟเขียว 

สุดท้�ยเป็นไง โม้น้ำ�ล�ยแตกฟองทั้งนั้น 

เรื่องสงคร�มก็เหมือนกัน ไทยต้องเป็นพวกยูเครน เป็น

ศัตรูกับรัสเซีย เพร�ะเชียร์กันเหลือเกิน ให้อเมริก� ยุโรป รบ

กับรัสเซีย  

บ�งคนอ�ส�ไปรบกับเข�ด้วย 

แล้ววันนี้เป็นไง พวกยุโรปป�ดเหงื่อ เพร�ะถูกรัสเซีย

บีบไข่  แก๊ส น้ำ�มัน ร�ค�สูงลิ่ว 

ครับ...วันนี้ยังมองไม่ออกว่�จะยุบสภ�ด้วยเรื่องอะไร 

กฎหม�ยรัฐบ�ลผ่�นสภ�ทุกฉบับไม่มีปัญห� 

เรื่องม็อบไล่รัฐบ�ล คงต้องรอ “ตุ๊ดตู่-นกเข�” เผ�หัวไป

เรื่อยๆ เพร�ะยังจุดไม่ติด 

หน้�ฝนก็แบบนี้แหละครับ.

เงียบแบบไม่โง่

ไม่เป็นข่าวนั่นแหละข่าวดี

หลีกลี้ นักข่าว ยาวคุณค่า

หยุดปฏิบัติหน้าที่สักครา

ให้ผู้อื่น นำาหน้า สิอยู่นาน

ปลูกป่าเปลี่ยนแปลงโลก

พัดโบก ทุกข์ภัย พ้นผ่าน

ผู้ฝึกใจ กายวาจา เจือจาน

บันดาล ฟ้าดิน โลกยินดี

‘พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สุนทรภู่ไปภูเขาทอง’ (๑)

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผลง�นสำ�คัญของสุนทรภู่ตอนช่วงปล�ยอยู่กับพระบาทสม 

เด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่

๑.บทละครเรื่องอภัยนุราช แต่งถว�ยพระองค์เจ้าดวงประ 

ภา พระร�ชธิด�ในพระองค์ (พระปิ่นเกล้�เจ้�อยู่หัว)

๒.เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร พระบาทสมเด็จพระจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) มีพระร�ชดำ�รัสให้แต่ง

๓.บทเห่กล่อม รวม ๔ เรื่อง คือ เห่เรื่องจับระบำ� เห่เรื่อง

ก�กี เห่เรื่องพระอภัยมณี เห่เรื่องโคบุตร มีคว�มย�วรวม ๗๗๘ บท

บทเห่เหล่านี้ มีผู้สันนิษฐ�นกันหล�ยท�ง เช่น แต่งสำ�หรับ

เห่กล่อมพระเจ้�ลูกเธอในพระบ�ทสมเด็จพระปิ่นเกล้�เจ้�อยู่หัว 

ขณะยังทรงดำ�รงพระยศเป็นกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ในสมัยรัชก�ล

ที่ ๓ หรือแต่งถว�ยสำ�หรับกล่อมพระเจ้�ลูกเธอในรัชก�ลที่ ๔ คือ 

พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว แต่อย่�งไรก็ดี สมเด็จฯ 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว้

ว่� “เมื่อในรัชก�ลที่ ๔ บทเห่กล่อมของสุนทรภู่ใช้กล่อมบรรทมเจ้�

น�ยทั่วทั้งพระร�ชวัง จนตลอดรัชก�ล” ส่วนผู้เขียนเชื่อมั่นอย่าง

สุดจิตสุดใจว่า “บทเห่กล่อมเหล่�นี้ สุนทรภู่แต่งสำ�หรับเห่กล่อม

พระเจ้�ลูกเธอในพระบ�ทสมเด็จพระปิ่นเกล้�เจ้�อยู่หัว ขณะยัง

ทรงดำ�รงพระยศเป็นกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เพร�ะสุนทรภู่เป็นคน

ตรงไปตรงม� รู้บุญรู้คุณผู้อุปถัมภ์ รักใครรักจริง ไม่รักชอบใครก็

แสดงออกให้เห็น” 

ยิ่งไปกว่�นั้น ในหน้�ประวัติศ�สตร์ไทยทุกสมัย ฝ่�ยวังหลวง

กับฝ่�ยวังหน้�ต่�งหว�ดระแวงกันเสมอ ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งพลั้งเผลอ

มิได้ โดยเฉพ�ะสมัยใดที่มีพระเจ้�แผ่นดินครองร�ชย์พร้อมกัน ๒                                                                                 

พระองค์ นั่นหม�ยถึง ฝ่�ยวังหน้�เทียบชั้นเท่� ครั้นสิ้นรัชก�ล

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อม�พระบาทสมเด็จพระ 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงนำ�บทเห่กล่อมของสุนทรภู่ใช้กล่อมบรรทม

เจ้�น�ยทั่วทั้งพระร�ชวัง จนตลอดรัชก�ล ต�มลำ�ดับก�ลเวล�จัก

ถูกต้อง “สิ่งที่ ไม่สามารถเปิดเผยได้ เรียกว่าความในใจ สิ่งที่ ไม่

สามารถปกปิดได้อีกต่อไป เรียกว่าความลับรั่ว”

เมื่อเหตุก�รณ์เป็นดังนี้ จึงทำ�ให้สังคมไทยน้อยคนรู้จัก พระ                                                                                      

บาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมคำ�ผู้เขียนที่ว่� มันเหมือน                                                                                

มีอะไรบดบังรัศมีอยู่กลายๆ มิอาจฝ่าฝืนได้ และในหน้�ประวัติ 

ศ�สตร์แห่งกวีและวรรณคดีไทยก็ไม่มีใครกล่�วถึงผลง�นไว้เลย ไม่

ทร�บเป็นเพร�ะเหตุผลกลใด หรือทร�บแต่ไม่กล้�กล่�วถึงม�กกว่� 

ดังสำ�นวน “อีสป” ที่ว่� “จงเชื่อในเรื่องที่เด็กเลี้ยงแกะไม่ได้พูด”

สุดท้�ยน้ี นับว่�พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง                                                                                         

บำ�เพ็ญพระร�ชกรณียกิจสำ�คัญคือ ก�รทำ�นุบำ�รุงกวีและวรรณกรรม 

ทำ�ใหสุ้นทรภู่เป็นครูกวีของหล�ยๆ ท่�น ฝ�กฝีป�กเป็นเอกในก�ร

รจน�บทกลอนได้รับคว�มผ�สุกในบั้นปล�ยชีวิต และเป็นอ�นิสงส์

แก่สังคมได้รับมรดกอันล้ำ�ค่�ของช�ติท�งด้�นวรรณศิลป์สืบม�จ�ก

ทุกท�ง “แสงสว่างจากปลายอุโมงค์ เจิดจรัสที่สุดเสมอ”

บทเห่กล่อมรวม ๔ เรื่องนี้ แต่งเป็นก�พย์คล้�ยก�พย์ย�นี 

แต่ละเรื่องมีส�ระสำ�คัญ พออธิบ�ยเป็นสังเขปได้ดังนี้

บทเห่กล่อมเรื่องจับระบำา กล่�วถึงบรรด�น�งฟ้�เต้นระบำ�, 

สร้างประวัติศาสตร์อีกคำารบ

อย่�งไรก็ดี คำ�ว่� “สุนทรภู่” ดูเป็นชื่อน�มป�กก�ม�ก หรือ

ไม่ก็เป็นชื่อที่มีเกียรติยศยิ่ง เพร�ะชื่อจริงว่� “ภู่” เท่�นั้น ซึ่งขณะ

น้ันยังไม่มีน�มสกุลกัน แต่สุนทรภู่มักเรียกตัวเองในผลง�นอยู่เสมอๆ 

ว่� “สุนทร” และกวีในสมัยเดียวกันก็เรียก “สุนทร” ซึ่งคำ�ว่� 

“สุนทร” ในที่นี้เป็นคำ�ยกย่องที่ไม่มีใครอธิบ�ยได้ว่�เป็นม�อย่�งไร 

จ�กไหน แต่เมื่อศึกษ�โดยลึกซึ้งแล้วจะพบว่�ที่ม�ของ “สุนทร” ใน

ชื่อเรียก “สุนทรภู่”  จ�กนิร�ศภูเข�ทอง ดังนี้

*ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด  

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร

โอ้ผ่านเกล้าเจ้าพระคุณของ “สุนทร” 

แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น (๕)

มีพระร�ชประเพณีหนึ่ง ไม่ปร�กฏว่�มีม�ตั้งแต่ครั้งใด คือ 

ประเพณีนิยมตัดตอนพระน�มบิด�ม�ตั้งพระน�มส่วนหนึ่งของ

โอรส ดังเช่นสมเด็จพระบรมร�ชชนกในล้นเกล้�ฯ รัชก�ลท่ี ๘ และ 

๙ ทรงมีพระน�มเดิมว่� เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ครั้นทรงมีพระร�ช 

โอรสคือ ล้นเกล้�ฯ รัชก�ลที่ ๘ ทรงมีพระน�มเดิมว่� พระองค์เจ้า

อนันทมหิดล ล้นเกล้�ฯ รัชก�ลที่ ๙ ทรงมีพระน�มเดิมว่� พระองค์

เจ้าภูมิพลอดุลเดช เป็นต้น

อนึ่ง ในหนังสือ “ศรีวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำาลึกถึงสมเด็จ

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ได้มีก�รบันทึกพระน�มและพระอิสริย 

ยศ เพื่อสนับสนุน “ประเพณีนิยมตัดตอนพระนามบิดามาตั้งพระ 

นามส่วนหนึ่งของโอรส”  และเป็นเกร็ดประวัติไปในตัวด้วย.

    อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

ผู้เขียนหนังสือ “พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สุนทรภู่ไป

ภูเขาทอง”  

เพิ่มเติมนิดหน่อยครับ เมื่อปี ๒๕๒๙ ในโอก�สครบรอบ ๒๐๐ 

ปีช�ตก�ล สุนทรภู่ได้รับก�รยกย่องจ�กองค์ก�รยูเนสโกให้เป็นบุคคล

สำ�คัญของโลกด้�นง�นวรรณกรรม

วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ ๒๖  มิถุน�ยน จึงถือเป็นวันสุนทร

ภู่ ซึ่งเป็นวันสำ�คัญด้�นวรรณกรรมของไทย มีก�รจัดกิจกรรมเชิดชู

เกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะก�รประพันธ์บทกวีจ�กองค์กรต่�งๆ 

บทกลอนสอนใจจ�กเรื่องพระอภัยมณี  “แล้วสอนว่�อย่�ไว้ใจ

มนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำ�เหลือกำ�หนด ถึงเถ�วัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด 

ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำ�ใจคน” น่�จะเป็นบทกลอนที่คนไทยโดยทั่ว 

ไปคุ้นเคยที่สุด.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

* สักว�น�ฬิก�เพื่อนไม่เลือนลบ

ยุทธภพแฝงก�ยหม�ยสังห�ร

รอจังหวะรอเวล�รอยุทธก�ร

ประจัญบ�นคว้�ชัยให้กับตน

เก้�อี้นี้ดีจังหนออย�กนั่งมั่ง

ว�ดแผนผังเลี้ยวลดหวังเป็นผล

อย�กไขว่คว้�เก้�อี้น้องลุกลี้ลุกลน

หุหุ ทนเปรี้ยวป�กอย�กนั่งเอยฯ 

    ป.ปฏัก

นึ
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ลลิษา มโนบาล
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ารผลิตเหล็กโลกมีการใช้พลังงานจากถ่านหินในสัดส่วนที่

สูง จึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากตามไป

ด้วย โดยเฉพาะกระบวนการถลุงแร่เหล็กและการหลอม

เหล็กซ่ึงจำาเป็นต้องใช้ความร้อนสูง โดยถ่านหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิง

หลักในกระบวนการดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วน 75% ของการใช้พลัง 

งานทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากไฟฟ้า และ

ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 13% และ 8% ของการใช้พลังงาน

ทั้งหมด ตามลำาดับ

นอกจากนี้ข้อมูลจาก World Steel Association ระบุว่า 

การผลิตเหล็กทุกๆ 1 ตันจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 

1.85 ตัน และใช้น้ำามากถึงกว่า 128,704 ลิตรในกระบวนการหล่อ

เย็น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการผลิตเหล็กส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ดังนั้น ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกจึงมีความพยายามใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตใน

รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับกระบวนการผลิต เช่น การ

ปรับเปลี่ยนระบบเตาหลอม การปรับปรุงเทคโนโลยีและเทคนิค

การผลิต โดยใช้ไฮโดรเจนและพลังงานสะอาดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม วรรณโกมล สุภาชาติ นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและธุรกิจ หรือ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหา   

ชน) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างรุนแรงทำาให้หลาย

ประเทศต่ืนตัวกับการผลิตเหล็กท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน                                                                                                  

โดยการลดก๊าซคาร์บอนจากกระบวนการผลิต และอาจส่งผลต่อ                                                                                      

การส่งออกเหล็กไทยหากยังไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

หรือ GHG ประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก เช่น จีน EU ญี่ปุ่น 

พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เหล็ก ไม่ว่าจะเป็นการปรับกระบวนการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยน

ระบบเตาหลอม การปรับปรุงเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตโดย

ใช้ไฮโดรเจนและพลังงานสะอาดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ มาตรการที่ป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีความเข้มข้น                                                          

ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่ผลิตจากประเทศที่

ไม่มีข้อกำาหนดด้านการปล่อย GHG ที่เข้มงวด เข้ามาแข่งขันกับ                                                                     

สินค้าในประเทศ เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border 

Adjustment Mechanism) หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อน

ข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป จะเป็นแรงกดดันให้เกิดการปรับปรุง                                                                                

กระบวนการผลิตเหล็กทั่วโลก และอาจส่งผลไปถึงสินค้าที่มีส่วน                                                                             

ประกอบของเหล็กจากไทยท่ีส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ท่ีเคร่งครัด 

ต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต หากยังไม่มีการปรับปรุง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ยังระบุว่า สำาหรับประเทศ 

ไทยซ่ึงผลิตเหล็กกลางน้ำาและปลายน้ำาน้ัน การส่งเสริมให้รีไซเคิลเหล็ก 

เพ่ิมข้ึน ควบคู่การเปล่ียนเตาหลอมเป็น EAF หรือเตาหลอมเหล็กด้วย

ไฟฟ้า จะเป็นกลไกสำาคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หากประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการ                                                                                          

ลดการผลิตเหล็กในประเทศลง และหันไปพ่ึงพาเหล็กนำาเข้ามากข้ึน                                                                                             

จะส่งผลกระทบในวงกว้างท้ังผู้ผลิตเหล็กในประเทศและอุตสาห 

กรรมท่ีใช้เหล็กปริมาณมาก 

ดังน้ัน การรีไซเคิลเหล็ก เป็นทางเลือกท่ีส่งเสริมให้เกิดการ

หมุนเวียนของทรัพยากรท่ีใช้แล้วให้กลับมาเกิดประโยชน์ใหม่ได้ รวม

ถึงการเปล่ียน หรือปรับปรุงเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิต เป็นส่ิง

จำาเป็นท่ีผู้ประกอบการจะต้องลงทุนเพื่อปรับตัวลดปริมาณการปล่อย

คาร์บอน โดยเตาหลอม EAF จะช่วยลดอุปสรรคจากการหาเศษเหล็ก

ท่ีมีคุณภาพ ทำาให้สามารถรีไซเคิลเศษเหล็กท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันใน

ปริมาณมากข้ึน และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทย รวมถึง

ภาครัฐควรออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

ภาครัฐควรมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ของการเป็นกรีนสตีล (Green                                                                                               

steel) จากปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจาก                                                                                                

การผลิตเหล็กให้ชัดเจน เพื่อให้มีมาตรฐานตัวช้ีวัดสำาหรับความเป็นมิตร                                           

ต่อส่ิงแวดล้อมของเหล็ก อีกท้ัง การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีใช้ใน

การผลิตเหล็กท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีต้นทุนค่อนข้างสูง และผู้ผลิต

เหล็กไทยบางส่วนยังไม่มีความพร้อมสำาหรับการลงทุน ภาครัฐจึงควร

ออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเหล็กสามารถปรับเปล่ียนเทคโนโลยีได้

ง่ายข้ึน เช่น ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สนับสนุนทางด้านการเงิน 

ยกเว้นภาษีนำาเข้าหากมีการลงทุนเปล่ียนเครื่องจักร ส่งเสริมกลไกการ

ระดมทุนผ่านกรีนบอน (Green bond) รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้

เหล็กท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป 

ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กไทยควรใช้ โอกาสในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ที่ ในหลายประเทศต่างก็เริ่มดำาเนินมาตรการในการปกป้องสิ่ง

แวดล้อม เร่งวางแผนการดำาเนินธุรกิจ ลดการใช้พลังงาน และ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมเหล็กไทยให้สอดคล้องไปกับกระแส Net Zero.

Net zero ความท้าทาย

ของอุตสาหกรรมเหล็กไทย

เศรษฐกิจ

ก

ม้สถานการณ์ตลาดโลกจะเปล่ียนแปลงไปถึงไหนๆ ธุรกิจ

อาหารยังท็อปฟอร์มไม่สิ้นสุด เห็นจากตัวเลขการส่งออก

อาหารของไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง... งานนี้ “เอกา 

โกลบอล” บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมยืดอายุอาหาร

แบรนด์ ไทยก็รับออเดอร์แบบไม่

หวาดไม่ไหว จนต้องเร่งเพิ่มกำาลัง

การผลิตในโรงงาน ทั้งที่จีนและ

ไทย ส่วนที่อินเดีย แอบเห็น CEO 

หนุ่ม ชัยวัฒน์ นันทิรุจ บินตรง

ไปควบคุมการก่อสร้างโรงงานที่

แดนภารตะด้วยตัวเอง สายข่าว

กระซิบว่า... บอสหนุ่มคนเก่ง

เตรียมตัวตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่

อินเดียเร็วๆ นี้... อย่างนี้สิ!! ท็อป

ฟอร์มตัวจริง!! เรียกว่า... อนาคต

สดใสแน่นอน!! ขอบอก...

แ

ท็อปฟอร์มตัวจริง

ชัยวัฒน์ 

นันทิรุจ

AISเสริมแกร่งความปลอดภัย

เยี่ยมชม • นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมเดอะพรีลูด วัน 

แบงค็อก พื้นที่นำาเสนอภาพจำาลองในทุกแง่มุมของวัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับมาสเตอร์พีซ

ครบวงจรที่ใหญที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งสู่การเป็นต้น

แบบของมาตรฐานใหม่ทั้งในด้านการออกแบบ คุณภาพ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตใน                                                                                                                                

สมาร์ทซิตี้ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

โดยมีนายลิม ฮัว เทียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารโครงการวัน แบงค็อก ให้การต้อนรับ. 

หุ้นดีมีอนาคตอย่าง บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 

(WPH) ภายใต้การบริหารงานของบิ๊กบอสคนเก่ง “เชน เหล่า

สุนทร” ณ จุดจุดนี้ อะไรๆ ก็ไปได้สวย...โดยเฉพาะทิศทางของ

รายได้ที่ชัดเจน สะท้อนได้จากงบ Q2/65 ที่ออกมาดี๊ดี กำาไร

พุ่งแรง 208% ส่วนครึ่งปีแรกกำาไรโตกระฉูด 329.3% ดันผล

งานออลไทม์ไฮแบบสวยหรู ขณะที่ยอดใช้บริการคึกคัก หลัง

เปิดประเทศ-โรงเรียนเปิดตามปกติ แถมศูนย์สุขภาพครบวงจร 

อาคาร Wellness ก็มีจำานวนผู้ใช้บริการทะลุเป้าทุกวัน แว่วมา

ว่า รพ.วัฒนแพทย์สมุยใกล้จะเสร็จตามแผน พร้อมเปิดบริการ 

Q1/66 แน่นอน ...•

มาแล้ว มหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 Money Expo 

Rayong 2022 แบงก์ นอนแบงก์ บล./บลจ. บริษัทประกัน จัดดีล

แคมเปญการเงินการลงทุนครบวงจรสู่ชาวระยองและภาคตะวัน

ออก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด สินเชื่อ

บ้านดอกเบี้ยต่ำา 0.75% นาน 1 ปี เงินฝาก Step up ดอกเบี้ย

สูงสุด 5% สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ ดอกเบี้ย 2% ผ่อนนาน 10 ปี ทรัพย์ 

NPA ลดสูงสุด 60% สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำา 9.99% สินเชื่อ

แฟคตอริ่ง ไม่ต้องใช้หลักประกัน รับซื้อสูงสุด 90% พร้อมชม

ไลฟ์สดสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ “คัด หุ้นเกรด A โกยกำาไรเข้า

พอร์ตไตรมาส 4” วันที่ 2-4 ก.ย.2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง ...•

ด้าน บัตรเครดิต กรุงศรี ชวนสมาชิกบัตรใช้คะแนนบัตร

เครดิต 9 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 สิทธ์ิในการลุ้นรถยนต์ Toyota 

Yaris รุ่น 1.2 Sport สีขาว จำานวน 1 รางวัล มูลค่า 609,000 บาท 

กดแลกคะแนน รับสิทธ์ิลุ้นรางวัลต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 

สำาหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท เพียงทำารายการแลก

คะแนนรับสิทธ์ิได้ 3 ช่องทาง 1.ผ่านแอป UCHOOSE โดยเลือกเมนู

โปรโมช่ัน พิมพ์คำาค้นหา “LKD” 2.ผ่านแอป UCHOOSE เลือกเมนู

บัญชี “คะแนนสะสม” เลือก “สินค้าและบัตรกำานัล” และ 3.ผ่าน                                                                                     

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี แจ้งชื่อแคมเปญ “LUCKY 

UPOINT” แลกลุ้นรับรถและจำานวนสิทธ์ิ รหัสการแลก: 14912213 

(รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามท่ีกำาหนด) ประกาศผลผู้โชค

ดีในวันท่ี 1 พ.ย.2565 ข้อมูลเพ่ิมเติม www.krungsricard.com/th/

Promotion/reward/u-point-lucky-draw ...•

คลังชี้เศรษฐกิจก.ค.ยังแจ่ม
ท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกโตช่วยหนุนเต็มสูบ

ไทยโพสต์ • “คลัง” ชี้ท่องเที่ยวยังแรง เดือน ก.ค.65 ต่างชาติ

ตบเท้าเข้าไทย 1.12 ล้านคน ส่งออกแกร่ง โต 4.3% ขยายตัวต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 17 ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่หยุด จับตาความ

ขัดแย้งระหว่างประเทศ หวั่นกระทบภาคการผลิต-ส่งออก

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง 

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน 

ก.ค.2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดี

ขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้าไทย 1.12 ล้านคน                                            

ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 6,126.3% โดยส่วนใหญ่

เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย 

อินเดีย เวียดนาม และเกาหลี 

ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 16.7 

ล้านคน ขยายตัวจากช่วงเดียว 

กันของปีก่อน 1,818.6% รวม

ถึงรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัว

ต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 

10.7% ช่วยสนับสนุนการบริโภค

ภาคเอกชน

สำาหรับดัชนีความเช่ือม่ัน

ของผู้บริโภค ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมา

อยู่ท่ีระดับ 42.4 จากระดับ 41.6 

ในเดือนก่อน ซ่ึงเป็นการปรับตัวดี

ข้ึนต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 โดยผู้

บริโภคมีความเชื่อม่ันว่าเศรษฐกิจ

เร่ิมปรับตัวดีข้ึนหลังโควิด-19 ใน

ประเทศเร่ิมดีข้ึน การผ่อนคลาย

ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทาง

เข้าประเทศได้สะดวกมากข้ึน แต่

ยังกังวลในเร่ืองการเพ่ิมข้ึนของ

ราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศ 

ท่ีทำาให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงข้ึน 

ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนชะลอ

ลงจากเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออก

สินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ ในเดือน ก.ค.2565 อยู่

ท่ี 23,629.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนท่ี 

4.3% ซ่ึงเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง                                         

เป็นเดือนท่ี 17 โดยสินค้าท่ีขยาย

ตัวโดยการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้า                                        

หลักของไทยปรับตัวดีข้ึนเกือบทุก

ตลาด โดยเฉพาะอินเดีย ตะวัน 

ออกกลาง อาเซียน และสหรัฐ

นายวุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า                                   

ดัชนีผลผลิตสินค้ า เกษตรใน

เดือน ก.ค.2565 ขยายตัวจาก

ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 1.1% ดัชนี

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 89.0 

จากระดับ 86.3 ในเดือนก่อน

หน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น

เป็นเดือนที่ 2 จากความต้องการ

ทั้งสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภค

บริโภคที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว

ของตลาดในประเทศและตลาด

ส่งออก

อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวล                                                 

เรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ ใน

ระดับสูงจากราคาวัตถุดิบและพลัง 

งาน รวมถึงค่าขนส่งที่ยังเพิ่มขึ้น 

และยังต้องติดตามสถานการณ์

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่

จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 

การส่งออก และทิศทางเศรษฐกิจ

โลกอย่างใกล้ชิด.

วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

SIRIปั้นทีมวิจัยบ้านNet Zero

ไทยโพสต์ • “AIS Business” 

เสริมแกร่งโซลูชันความปลอดภัย 

จับมือ “Cisco” เปิดบริการ Cloud 

Security ระบบรักษาความปลอดภัย

ไซ เบอร์ เ ต็ ม รู ปแบบสำ าหรั บ

องค์กรภาคธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี

ชั้นนำาระดับโลกรายแรกในไทย 

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย 

หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้า

องค์กร AIS เปิดเผยว่า AIS 

Business ยังคงเดินหน้ายกระดับ

การทำางานขององค์กรภาคธุรกิจ

ไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

โซลูชันที่สอดรับกับบริบทโลกที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งโซลูชันด้านความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่นับเป็น

หัวใจสำาคัญในการทำา Digital 

Transformation ขององค์กรและ                           

ภาคธุรกิจ ทำาให้ที่ผ่านมา AIS 

Business ได้ทำางานร่วมกับพาร์ต                                                

เนอร์ชั้นนำาระดับโลกอย่างต่อ

เนื่องเพื่อนำาเสนอบริการและ

โซลูชันด้านความปลอดภัยให้กับ

องค์กรภาคธุรกิจ

“ ล่า สุดไ ด้ผนึกกำ า ลัง กับ 

Cisco ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย 

ระดับโลก เปิดตัวความร่วมมือใน

ฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการ

ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นก้าว

สำาคัญท่ีทำาให้ AIS เป็นผู้ให้บริการ

โครงข่ายท่ีมีความพร้อมในการส่ง

มอบโซลูชันด้านความปลอดภัย

ไซเบอร์แบบครบวงจรให้กับองค์กร

ภาคธุรกิจ โดยไม่ต้องสูญเสียงบ

ประมาณมหาศาลในการลงทุน

ระบบ การบริหารจัดการ และ

แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย

ไซเบอร์” นายธนพงษ์กล่าว  

ด้าน นายทวีวัฒน์ จันทร

เสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ 

ประเทศไทย กล่าวว่า มีความ

ยินดีเป็นอย่างมากท่ีได้ร่วมงานกับ 

AIS ในการนำาเสนอบริการและ

โซลูชันด้านความปลอดภัยในการ

ใช้งานให้กับองค์กรภาคธุรกิจของ

ประเทศ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ

แนวทางการทำางานของซิสโก้ท่ี

ต้องการสร้างความปลอดภัยให้แก่

องค์กรในการเชื่อมต่อการทำางาน

บนโลกอินเทอร์เน็ต และปกป้อง

ระบบคลาวด์ของผู้ใช้งานภายใน

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และ

แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบ

สนองต่อองค์กรภาคธุรกิจท่ีมีรูป                                  

แบบการทำางานยุคใหม่ท่ีทุกคน

สามารถทำางานได้ทุกท่ี ให้ภาค

ธุรกิจสามารถขับเคล่ือนการเติบ 

โตได้ตามเป้าหมาย. 

บุญช่วย ค้ายาดี

เป็นปกติที่นักลงทุนไทยจะตื่นตามตลาดหุ้นสหรัฐ ดัง

นั้นเมื่อดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลง นักลงทุนไทยกลุ่มเดิมๆ ที่เก็งกำาไร

ก็จะพากันขายหุ้นออกตามดาวโจนส์ พบว่ารอบนี้เป็นฝีมือการ

ขายของทางกลุ่มกองทุนโดยตรง เพราะวานนี้ (29 ส.ค.65) 

กองทุนในประเทศยังคงขายหุ้นออกมากถึง 3,674.56 ล้าน

บาท เป็นการขายอย่างหนัก ทำาให้ดัชนีตลาดทรุดตัวลงตาม

แรงขาย คงจะพูดไม่ได้ว่าขายทำากำาไร น่าจะเป็นการขายเพราะ

ตื่นตูมตามกระแสตลาดนอก ก็รู้ๆ กันมาแล้วว่าดาวโจนส์

ดิ่งลงเพราะตื่นตูมกับคำาพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

หรือเฟด ที่แสดงท่าทีว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปลายเดือนหน้า

ในอัตราที่สูง ทำาให้เชื่อกันว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 

0.75% อีก แทนที่จะปรับขึ้นแค่ 0.50% ความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้

มีอะไรแปลกใหม่ เพียงแต่บรรดานักเก็งกำาไรยังเชื่อว่าข่าวเฟด

ปรับขึ้นดอกเบี้ยมีผลทางด้านจิตวิทยาได้มาก ครั้งก่อนที่ผ่านมา

เฟดก็เคยปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ไปแล้ว ดังนั้นครั้งต่อไปจะปรับ

ขึ้น 0.75% ก็ไม่ใช่ของใหม่ แต่นักเก็งกำาไรกลับมาใช้เป็นเครื่อง

มือในการเล่นเก็งกำาไรรอบใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ดาวโจนส์ก็ปรับ

ขึ้นมาเหนือ 33,000 จุดแล้ว ดังนั้นก็คงจะเล่นรอบขาลง จึงนำา

เอาประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยมาพูดกันอีก เล่นขึ้นเล่นลงกันไปเป็น

รอบๆ

ในส่วนของตลาดหุ้นไทย เมื่อมาดูพฤติกรรมการลงทุนของ

นักลงทุนแต่ละกลุ่ม จะพบว่าวานนี้กองทุนขายมาก แต่ซื้อก็คือ

นักลงทุนทั่วไปในประเทศเช่นกัน พบว่านักลงทุนทั่วไปรับซื้อไป

ทั้งหมดมากถึง 3,806.76 ล้านบาท ก็ซื้อทั้งจากกองทุนและจาก

นักลงทุนต่างชาติด้วย ที่ควรพิจารณาคือนักลงทุนต่างชาติขาย

ก็น้อยมาก ขายแค่ 107.03 ล้านบาทเท่านั้น คงพูดไม่ได้ว่าตื่น

ขายตามดาวโจนส์ ดูจะเป็นแค่การหยุดซื้อชั่วคราวเพราะได้ซื้อ

มามากแล้ว แต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะขายจริงเหมือนกับทางกองทุน 

จึงมองว่าตลาดวานนี้เป็นการเล่นซื้อขายกันเองในหมู่นักลงทุน

ไทย แม้ดัชนีจะปิดลดลงมากถึง 18.26 จุด ก็ยังไม่น่าวิตก ดัชนี

ยังคงยืนเหนือ 1,600 จุดได้เพราะตลาดมาปิดที่ 1,626.52 จุด 

ดูจากพื้นฐานที่ดีของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กลับมาโต

มาก ทำาให้ธุรกิจต่างๆ จะมีกำาไรสูงเหมาะกับการทยอยลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงาน

ราคาน้ำามันยังสูงกว่า 90 ดอลลาร์ ดีกับธุรกิจ 

น่ามองที่ BGRIM, GPSC และ PTG กลุ่ม

อาหารยังโตดี น่ามองที่ PLUS, RBF และ 

SAPPE กลุ่มวัสดุก่อสร้างงานยังมีมากธุรกิจ

ยังโตดี น่ามองที่ SCC, TASCO และ EPG 

กลุ่มไฟแนนซ์ตลาดยังคึกคักมาก ธุรกิจจะ

มีรายได้สูง น่ามองที่ HENG, KTC และ 

NCAP หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี BBL, INSET 

และ AMATA เป็นต้น

ดัชนีผันผวนเป็นผลมาจากการเก็ง

กำาไร แต่การลงทุนยังมีแนวโน้มดีมีความคุ้ม

ค่าก็จะเลือกลงทุนได้.

เก็งกำาไรกันเอง ตลาดอ่อน

29/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,886.53 7,561.09 -3,674.56
 7,484.54 7,509.71 -25.18
 32,961.10 33,068.12 -107.03
 27,085.65 23,278.88 +3,806.76

71,417.81
-18.26

1,626.52
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.94 36.67
ยูโร 35.48 36.59
ปอนดสเตอรลิง 41.60 43.17
เยน (100 เยน) 25.76 26.86
หยวนจีน 4.95 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,650 29,750
ทองรูปพรรณ 29,122 30,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

แอร์เอเชียบุก

ออสเตรเลีย

เปิดบินธ.ค.นี้ 
ราชประสงค์ • นายธรรศพลฐ์ 

แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เอ็กซ์ เปิดเผยว่า สายการบินไทย

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) 

เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ 

บินตรงสู่ประเทศออสเตรเลีย 

2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้น

ทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เมล

เบิร์น 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ บิน

ทุกวันพุธ พฤหัสบดี อาทิตย์ เริ่ม

ให้บริการวันที่ 1 ธ.ค.2565 และ

เส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์ 4 เที่ยว

บินต่อสัปดาห์ บินทุกวันจันทร์ 

อังคาร ศุกร์ เสาร์ เริ่มให้บริการ

วันที่ 2 ธ.ค.2565  

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าทั้ง                                                 

2 เส้นทางจะได้รับการตอบรับ                                                 

ที่ ดี ทั้ ง จากชาวไทยและชาว

ออสเตรเลีย โดยจากสถิติที่ผ่าน

มาพบว่า ชาวไทยเดินทางไป

ออสเตรเลียปีละประมาณ 1 แสน                                  

คน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาว

ออสเตรเลียเดินทางเข้าไทยปี

ละประมาณ 8 แสนคน คาด

ว่าอัตราการขนส่งผู้ โดยสารอยู่

ที่ประมาณ 85-90%  และยัง

คงเดินหน้าขยายเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศต่อเนื่อง  

ท้ังน้ีในเดือน ต.ค.2565 

เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุง 

เทพฯ-นิวเดลี (อินเดีย) รวมท้ังจะ                                                

กลับมาเปิดเส้นทางบินเดิม ประ 

เทศญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ ให้มี

จำานวนเท่ียวบินใกล้เคียงหรือ

เท่ากับช่วงท่ีเคยทำาการบินก่อนเกิด                                  

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึง

ปัจจุบันให้บริการเส้นทางญ่ีปุ่น 4                                    

วันต่อสัปดาห์ ขณะท่ีเกาหลีใต้

ขณะน้ีให้บริการวันละ 1 เท่ียวบิน.  

ไทยโพสต์ • ‘แสนสิริ’ ดึง ‘ชาร์จ’ 

ต้ังทีมวิจัยและพัฒนาบ้านท่ีปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ พร้อม

ลุยติดต้ังแท่นชาร์จรถอีวี ล่ันปี 68 

โครงการใหม่ติดครบทุกหลัง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประ                                                   

ธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ 

บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI เปิดเผย

ว่า แสนสิริ มีแผนลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการ

ดำาเนินธุรกิจ (ขอบเขตที่ 1 และ 

2) ให้ได้ 20% ภายในปี 2568 

และลดก๊าซเรือนกระจกของทั้ง

ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ให้อยู่ที่ 

50% ในปี 2576 ตั้งเป้าติดตั้งแผง

โซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถ

อีวีครบ 100% ให้กับบ้านแสน

สิริทุกหลังในคลับเฮาส์ของทุก

โครงการใหม่ 100% ภายใน 3 ปี 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net 

Zero) ให้ได้ภายในปี 2593

โดยผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำา-การ

ออกนโยบายด้านธรรมาภิบาลเพื่อ

ลดคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า-

การลงทุนในนวัตกรรมสีเขียว ด้วย

งบลงทุน 500 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบัน

ลงทุนไปแล้ว 3 บริษัท คิดเป็นเงิน

ลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท

นายพีระภัทร ศิริจันทโร

ภาส กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาร์จ                                           

แมเนจเม้นต์ จำากัด หรือ SHARGE 

กล่าวว่า ได้จับมือกับแสนสิริตั้ง                                                

ทีมวิจัยและพัฒนาบ้านที่ปล่อย                                        

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ครั้ง                                                

แรกของอุตสาหกรรมอสังหาริม 

ทรัพย์ไทยให้ได้ภายในปี 2593 

และบริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ 

จำากัด ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานโซ

ลาร์ครบวงจร ตั้งเป้าหมายระยะ

สั้นและระยะกลางที่จะพัฒนา

บ้านประหยัดพลังงานภายในปี 

2566 และบ้านที่ลดการปล่อย

คาร์บอน 30% ภายในปี 2573.
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7เดือนยอดบริษัทตั้งใหม่ดิ่ง
‘พาณิชย์’ลุ้นโควิดคลี่คลาย

เข็นทั้งปี65พุ่ง7.2หมื่นราย

โออาร์คว้ารางวัลเทคโนโลยีชั้นนำาแห่งปี 

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์ 

องค์กรและความยั่งยืน บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือ

โออาร์ เปิดเผยว่า ได้เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Techsauce 

Awards 2022 รางวัลด้านเทคโนโลยีชั้นนำาแห่งปี ในสาขา 

The Sauciest Company ซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ

เทคโนโลยี ธุรกิจและนวัตกรรม ที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่ปี 

2020–2022 ในเวที Techsauce Awards Night ที่จัดขึ้นภายใต้

งาน Techsauce Global Summit 2022

PCC จ่อขายไอพีโอ 307 ล้านหุ้น

นายปาลธรรม เกษมทรัพย์ ผู้อำานวยการอาวุโส วาณิช

ธนกิจ บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงินของ บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรช่ัน หรือ PCC เปิดเผยว่า สำานัก 

งานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และร่างหนังสือชี้ชวนของ PCC ยื่นขายหุ้น IPO จำานวนไม่เกิน 

307 ล้านหุ้น และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ในปีนี้ ระดมทุนรองรับโครงการที่อยู่                                                                          

ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคต หนุนธุรกิจโตแข็ง 

แกร่ง

กฟผ.โชว์ล้างแอร์เฟส 1 ประหยัดไฟ 3 ล.หน่วย 

นางสาวจิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะ

โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง

ผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการล้างแอร์ช่วย

ชาติของ กฟผ. ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สมาคมผู้ค้าเครื่อง

ปรับอากาศไทย และผู้ค้าปลีก ในห้างสรรพสินค้าดำาเนินการ

ล้างแอร์ไปแล้วกว่า 15,000 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้ถึง 2.26 ล้านหน่วย หรือเปรียบเทียบเป็นค่าไฟฟ้าที่ลด

ลง 17.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สำาหรับเฟส 2 ผู้

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท 

จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ 

ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์

บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต 

ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565 

อัปเกรด ‘เอเพ็กซ์ กรีน’ นิคมสีเขียว

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บ้านปู เน็กซ์ จำากัด เปิดเผยว่า บ้านปู เน็กซ์ และเอเพ็กซ์ ปาร์ค 

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท                                                                                        

ร่วมมือยกระดับนิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน สู่นิคมอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ต้ังเป้าเป็นต้นแบบนิคมคาร์บอนต่ำาและย่ังยืนท่ีสร้างคุณค่า 

รอบด้านให้กับนิคม ผู้ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มี

แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากโซลาร์ลอยน้ำา รวมถึงมีเทค 

โนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานระดับเวิลด์คลาส พร้อมชูจุดเด่น

ตั้งบนทำาเลยุทธศาสตร์อีอีซี.

ทศพล ทังสุบุตร

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า                                      

มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน 

จัดต้ังห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ท่ัว

ประเทศประจำาเดือน ก.ค.2565 

จำานวน 5,858 ราย ลดลง 12% 

จากเดือนก่อน แต่เพ่ิมข้ึน 3% จาก                                    

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า                                            

ทุนจดทะเบียน 29,111.36 ล้าน

บาท และประเภทธุรกิจท่ีจัดต้ัง

ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป ธุรกิจ

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” กางโพยแจงยอดจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่

เดือน ก.ค.65 ทรุด 12% ส่วน 7 เดือนลดลง 1.12% เลิกกิจการพุ่ง 

24.42% ลุ้นอานิสงส์ โควิดคลี่คลาย ท่องเที่ยวฟื้น ราคาน้ำามันลดลง 

ส่งออกโตต่อเนื่อง ช่วยหนุนเชื่อมั่นผู้บริโภคขยับ ดันยอดจดทะเบียน

ธุรกิจใหม่ทั้งปี 65 แตะ 7.2 หมื่นราย

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร 

ร้านอาหาร ท่ีกลับมาติดอันดับ 3 

ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 6 ติดต่อกัน 

ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียว และการเปิดประเทศ

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบ

กิจการ มี 1,543 ราย เพิ่มขึ้น 5%                                                     

จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 35%                                                       

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มี

มูลค่าทุนจดทะเบียนเลิก 7,148.05 

ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจเลิก

ประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคาร

ทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

ทั้งนี้ ยอดรวมการจด

ทะเบียนตั้งใหม่ 7 เดือน ปี 2565 

(ม.ค.-ก.ค.) มีจำานวน 46,159 

ราย ลดลง 1.12% มีมูลค่าทุนจด

ทะเบียน 309,716.15 ล้านบาท 

และยอดเลิกกิจการ 7,552 ราย 

เพิ่มขึ้น 24.42% มีมูลค่าทุนจด

ทะเบียน 65,660 ล้านบาท

นายทศพลกล่าวว่า แนว

โน้มการจดทะเบียนต้ังใหม่ในช่วง

ท่ีเหลือของปีน้ี คาดว่าจะยังคง

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากสถานการณ์

โควิด-19 ท่ีคล่ีคลาย ทำาให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมดำาเนิน

การได้มากข้ึน มีการเปิดให้บริการ

สถานบันเทิงท่ัวประเทศ การปรับ

ลดลงของราคาน้ำามันเช้ือเพลิง 

สถานการณ์การส่งออกและการ

ท่องเท่ียวท่ียังขยายตัว ส่งผลให้

ความเชื่อม่ันผู้บริโภคดีข้ึน

“จากข้อมูลสถิติการจด

ทะเบียนนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี

ที่ผ่านมา พบว่าจำานวนการจด

ทะเบียนจัดต้ังใหม่จะมีแนวโน้มลด

ลงในช่วงปลายปี ทำาให้กรมคาด

การณ์ว่าการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ                                                       

ใหม่ตลอดท้ังปี 2565 อยู่ท่ีประมาณ 

68,000-72,000 ราย ลดลงจากช่วง

ก่อนหน้านี้ที่ประเมินไว้ที่ 70,000-

75,000 ราย” นายทศพลกล่าว.

ความร่วมมือ • นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

และนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ 

EXIM BANK ร่วมหารือกับนายอาเหม็ด เอ็ม ซาอิด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB นายอานุช เมธา 

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้แทน ADB ประจำาประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ 

Green Financing ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืนในอาเซียน  รวมถึงการจัดทำากรอบการระดมทุนอย่างย่ังยืน 

สำาหรับการออกพันธบัตรสนับสนุนโครงการเพื่อส่ิงแวดล้อม ของ EXIM BANK ในปี 2565. 

RSลุยขยายฐานลูกค้า

รุกอีคอมเมิร์ซ-ขายตรง

แบงก์ชาติแจง

ล้มดีล‘BitKub’

ตัดสินใจร่วมกัน
ไทยโพสต์ • RS เผยครึ่งปีหลัง                                         

ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์กลับมา                                            

คึกคักอีกครั้ง พร้อมลุยธุรกิจอี                                                    

คอมเมิร์ซ เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ 

ต่อเนื่องกว่า 30 เอสเคยู ควบ

ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจขายตรง

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

อาร์เอส จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง

ครึ่งปีหลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

โดยมีปัจจัยหลักจากการบริโภค

และการลงทุนของภาคเอกชน

เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการฟื้นตัวของ

การท่องเที่ยว โดยบริษัทมีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีธุรกิจ

หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้ทุก

กลุ่มธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน  

สำาหรับในช่วงคร่ึงปีหลัง 

บริษัท ไลฟ์สตาร์ ซ่ึงเป็นบริษัทใน

เครือจะนำานวัตกรรมมาใช้ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงจากน้ีไปจะ

มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์ ฟังก์ชันนัล                                                     

ดริงก์ สูตรใหม่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์                                              

อาหารเปียกสำาหรับสุนัขและแมว 

รวมแล้วกว่า 30 เอสเคยู ทยอย

ออกสู่ตลาดไปจนถึงส้ินปี  

นอกจากนี้ ULife ธุรกิจขาย

ตรงยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพกลุ่มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อขยายฐานลูกค้าอีกด้วย ใน

ส่วนของ RS Mall จะมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพทีมเทเลเซลล์ด้วย

การพัฒนาระบบ CRM และ

ระบบการจัดเก็บ Reach เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง

และตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ธุรกิจสื่อและบัน 

เทิง ในด้านคอนเทนต์ เตรียม

พบรายการ Food Truck Battle 

Season 2 จะออนแอร์ทางช่อง 

8 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ และ

ซีรีส์วายเรื่อง มังกรกินใหญ่ ซึ่งมี

คิวออนแอร์ในช่วงเดือนตุลาคม

เช่นกัน มองว่าปัจจัยทั้งหมดจะ

ช่วยหนุนรายได้ฝั่งสื่อและบันเทิง

ให้เติบโตขึ้น.  

ไทยโพสต์ • นายรณดล นุ่มนนท์                                                 

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบัน 

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีบริษัท หลัก

ทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำากัด (SCBS) 

จะทำาสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน 

BitKub Online ว่า SCBX ยังไม่

ได้ยื่นรายละเอียดคำาขออนุญาต

ที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ 

ธปท. และ ธปท.ได้รับแจ้งเรื่อง

การยกเลิกดีลดังกล่าวแล้ว ซึ่ง

เป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทาง

ธุรกิจร่วมกันของ 2 บริษัท

ทั้งนี้ ในการกำากับดูแล

เรื่องนี้ ธปท.ให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน 

ควบคู่ ไปกับการดูแลเสถียรภาพ

โดยรวมและความมั่นคงของกลุ่ม

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยเกณฑ์

ปัจจุบันอนุญาตให้บริษัทในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ สามารถลงทุน

ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ดิจิทัล (digital assets : 

DA) ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน 

เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่ม

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ธนาคารพาณิชย์มีความยืดหยุ่นใน

การลงทุน เพื่อนำานวัตกรรมมาให้

บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และเพื่อจำากัดความเสี่ยง

ใหม่ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่น

ต่อธนาคารพาณิชย์

และเพื่อให้กลุ่มธนาคาร

พาณิชย์พิจารณาการลงทุนหรือ

จัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้บริการ

และการพัฒนานวัตกรรมของภาค                      

การเงินไทย โดยกลุ่มธนาคาร

พาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูก

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้อง

ยื่นขออนุญาตต่อ ธปท.ก่อน

“หลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ ได้

ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของดีล

ใดดีลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการ

ดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของ

ระบบการเงินเป็นสำาคัญ” นาย  

รณดลกล่าว.

ายหลังจากมติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศปรับอัตราค่าไฟฟ้า

ผันแปร (Ft) เพิ่มขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อ

ต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่                                 

4.72 บาทต่อหน่วยในงวดเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.2565 ซึ่งถือเป็น 

อัตราที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2558โดย ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี                             

หรือ ttb analytics ประเมินว่า อัตราค่าไฟฟ้าโดยรวมของ 

ไทยในปี 2566 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึง 5 บาทต่อ

หน่วย โดยสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริงที่เพิ่มสูง

ขึ้นมาก แนะผู้ประกอบการหันมาทำาธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

สำาหรับภาคครัวเรือนและธุรกิจเอสเอ็มอี หลังค่าไฟยังมีแนวโน้ม

พุ่งสูงต่อเนื่องและระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น ส่งผลให้ตลาดโซลาร์

รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ย

ปีละ 22% หรือแตะระดับ 6.7 หมื่นล้านบาทในปี 2568

ไทยต้องพึ่งแหล่งพลังงานจากต่างชาติทดแทนกำาลังการผลิต

ในประเทศที่ลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติใน

อ่าวไทยและเมียนมามีแนวโน้มลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้ โดย                                    

แหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของไทยทั้งหมดมาจากหลายแหล่ง                 

(Electricity Mix) ซึ่ง 56.2% มาจากก๊าซธรรมชาติ (ส่วนใหญ่มา 

จากอ่าวไทยและเมียนมา) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่

นำาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนอีกราว 43.8% มาจากพลังงานรูป                     

แบบอื่นๆ (พลังงานหมุนเวียนและนำาเข้าจากต่างประเทศ)

ขณะท่ีก๊าซธรรมชาติท่ีมีราคาถูกท่ีผลิตจากอ่าวไทยกลับทยอยลด

ลงอย่างต่อเนื่องและลดลงมากกว่าท่ีประเมินไว้ จากเดิมท่ีสัดส่วนการ

ใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 70% ในปี 2560 ลด

ลงเป็น 60% ในปี 2565 และมีแนวโน้มลดลงเหลือต่ำากว่า 40% ใน

ปี 2575 ขณะท่ีความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศก็เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องเฉล่ีย

ปีละ 0.7% ส่งผลให้ ไทยจำ�เป็นต้องจัดห�และนำ�เข้�ก๊�ซธรรมช�ติ

เหลวเพ่ิมเติม จากท่ีมีในสัญญาเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งาน

ในประเทศ ทำาให้อีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจำาเป็นต้องนำาเข้าก๊าซธรรมชาติ

เหลวจากต่างประเทศเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของการผลิตไฟฟ้าท้ังหมด

นอกจากน้ีราคาอ้างอิงก๊าซธรรมชาติเหลวท่ีนำาเข้าจาก

ต่างประเทศก็มีความผันผวนสูงและอ่อนไหวต่อสถานการณ์โลก                                                                      

เห็นได้ชัดจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน                                                                    

นับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยล่าสุดราคาก๊าซธรรมชาติ  

(Dutch TTF) ในตลาดยุโรปปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ท่ี 280 ยูโรต่อเมกะวัตต์ หรือเพ่ิมข้ึนถึง 350% เมื่อเทียบกับส้ิน

ปี 2564 อีกท้ังอัตราค่าเงินบาทท่ีผันผวนไปในทิศทางอ่อนค่าในช่วง

ท่ีผ่านมา ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงสูงข้ึนมาก ซ่ึงแม้ว่า

ปัจจุบันเอกชนหลายรายจะมีใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหา

และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติ

เหลวท่ีต่ำากว่าโควตาจากต้นทุนการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติท่ีค่อนข้างสูง

ยกเลิกมาตรการอุ้มดันค่าไฟปี 66 แตะ 5 บาทต่อหน่วย

ภายหลังจากเศรษฐกิจไทยมีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ภาครัฐ

จึงเริ่มถอนคันเร่งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่างๆ ซึ่งก็รวมถึง

การทยอยปรับเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ส่งผลให้นับ

ตั้งแต่ต้นปี 2565 อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและปรับ

เพิ่มที่ระดับ 3.79 บาทต่อหน่วยในงวดเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. ล่าสุด

จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วยในงวดเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค. 

และมีความเป็นไปได้สูงที่ค่าไฟฟ้าจะแตะที่ 5 บาทต่อหน่วยใน

ปี 2566 ทำาให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่า 20% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องราคาค่าไฟที่ปรับขึ้นแล้ว 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม

ภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะกระแสการทำางานแบบไฮ

บริด (Hybrid) หรือรูปแบบการทำางานในออฟฟิศสลับกับ Work 

From Home หรือจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับการ 

ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ

ไทยทำาให้ต้องใช้ชีวิตที่บ้านพักอาศัยในแต่ละวันมากกว่าที่ผ่านมา

คนไทยสนใจติดโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้น 4 เท่า

แน่นอนว่าหากประชาชนต้องการควบคุมค่าไฟฟ้าในแต่ละ

เดือน หรือเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น 

พลังงานแสงอาทิตย์ ก็อาจตอบโจทย์สำาหรับการลงทุนในยุคค่า

ไฟขาขึ้น แม้ปัจจุบันจะมีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น เช่น 

พลังงานลม พลังงานน้ำา พลังงานชีวมวล แต่การผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์กลับเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่าง

แพร่หลายในภาคประชาชน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่

ปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียงที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนรอบ

ข้าง ตลอดจนระยะเวลาการติดตั้งเพียง 2-3 วันเท่านั้น (สำาหรับ

การติดตั้ง 5 kWh) ส่งผลให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจจำานวนไม่

น้อยสนใจติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาของอาคาร (Solar Rooftop) มากขึ้น สะท้อนจากคำา

ค้นหาเกี่ยวกับ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วงไตรมาส 2/2565 นี้ ที่เพิ่ม

ขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

ท้ังน้ี ttb analytics ประเมิน มูลค่าตลาดโซลาร์รูฟท็อปใน

ไทยจะเติบโตเฉล่ียปีละ 22% นับต้ังแต่ปี 2565-2568 หรือแตะ

ท่ีระดับ 6.7 หมื่นล้านบาท จากค่าแผงโซลาร์เซลล์และค่าติดต้ัง

ท่ีปรับลดลง จนทำาให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วข้ึนจากเดิมท่ีคืนทุนใน

เวลา 9-12 ปี เป็น 6-8 ปีในปัจจุบัน (ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ในช่วงกลางวัน) ซ่ึงค่าอุปกรณ์ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์มีการปรับลดลง

มากในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา จาก 100 บาทต่อวัตต์ในปี 2558 เป็น 40-

50 บาทต่อวัตต์ในปี 2565 และยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยการผลิตแผงโซลาร์เซลล์

และอินเวอร์เตอร์จำานวนมากจะประหยัดต่อขนาด (Economies of 

scale) ของบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 

อีกท้ังทิศทางอัตราค่าไฟฟ้าท่ียังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นน้ี ย่ิงทำาให้

การติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์มีอัตราคืนทุนเร็วข้ึน

นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซลาร์

รูฟท็อปยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐผ่านการรับซื้อไฟฟ้าตาม

มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in 

Tariff: FiT) ตั้งแต่ปี 2556 (โดยปัจจุบันอัตรารับซื้ออยู่ที่ 2.20 บาท

ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี) ทำาให้การผลิตไฟฟ้าประเภทนี้ยิ่ง

เป็นที่รู้จักในภาคประชาชน ที่นอกจากจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าแล้ว 

ยังเป็นแหล่งรายได้ทางเลือกของครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

ตลาดโซลาร์รูฟท็อปเติบโตก้าวกระโดด

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบด้านทำาเล

ที่ตั้งที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไทยมี

ค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีของแสงอาทิตย์สูงเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ  

สภาพอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวนและร้อนอบอ้าว ส่งผลให้ไทย

มีความพร้อมทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานที่จะช่วยดันให้ตลาดติดตั้ง 

โซลาร์รููฟท็อปเติบโตได้ดีในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ปัจจุบันการลงทุนตั้งต้นด้านเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีเพื่อผลิตแผงโซลาร์เซลล์ค่อนข้างสูง รวมถึงค่าแผง    

โซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่นำาเข้าจากจีนถูก

กว่าไทย และยังครอบคลุมการรับประกันที่ยาวนาน ตลอดจนการ

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในระดับครัวเรือนมีการติดตั้งที่ง่ายและให้

บริการหลังการขาย ทำาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นนำาเข้าแผง

และให้บริการติดตั้งแก่ภาคครัวเรือนหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเป็น

หลัก โดยต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 50% มาจากต้นทุน

แปรผันที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้เอง เช่น งานติดตั้ง 

ค่าแรงงาน ค่าทำาเรื่องขอใบอนุญาตขายไฟคืน และบริการหลังการ

ขายอื่นๆ ฯลฯ ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาอัตรากำาไรส่วน

เกินที่มีความยืดหยุ่นสูงเช่นนี้ ได้

อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน โดย

เฉพาะโซลาร์รููฟท็อปในอนาคต ยังมีโอกาสเติบโตได้แบบก้าว

กระโดด ด้วยเพราะต้นทุนการผลิตไฟต่อหน่วยที่ถูกลง จุดคุ้มทุน

ที่ไม่นานเหมือนที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ที่จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้การใช้พลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ตลาด‘โซลาร์รูฟท็อป’โตก้าวกระโดด

คนไทยแห่ติดเพิ่ม4เท่าหลังค่าไฟฟ้าพุ่ง
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นักหมากล้อมไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน พร้อม

ทั้งยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสามารถเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับผู้มี

คุณูปการต่อวงการหมากล้อมไทย โดยวันนี้สมาคมได้วางแผนการส่ง

เสริมและผลักดันให้นักกีฬาหมากล้อมไทยเตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา ณ เมืองหางโจว 

ประเทศจีน ในช่วงปลาย

ปีหน้า”

“โดยมีนักกีฬา

ทีมชาติไทยเข้าร่วมใน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 

2022 ใน 3 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทบุคคลชาย, 

ทีมชายและหญิง รวม 10 

คน และเตรียมส่งนักกีฬา

ผู้พิการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 

2022 ใน 3 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทบุคคล

ชาย บุคคลหญิง และ

ทีมชาย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมาคมและของ

ประเทศไทยอีกด้วย โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันหมากล้อม

ระหว่างตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทยและนักหมากล้อมรุ่น

พี่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการฝึกฝนทักษะการวางแผน

การคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแข่งขันนัดมิตรภาพระหว่างนักหมาก

ล้อมไทย” นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กล่าว

ทิ้งท้าย. 
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9กีฬา

คณะวินัยฯยืนยันแบน ‘แฮมิลตัน โซอาเรส’ 1นัด

กรุงเทพฯ • คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่งหนังสือยืนยันแจ้งแฮมิลตัน โซอา

เรส กองหน้าการท่าเรือ เอฟซี ถูกแบน 1 นัด หลังโดนใบแดงไล่

ออกจากสนามในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะพีที ประจวบฯ 5-2 ใน

ศึกรีโว่ ไทยลีก ที่แพท สเตเดียม วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยกอง

หน้าชาวบราซิลยิงคนเดียว 2 ประตูในเกมดังกล่าว ก่อนถูกใบแดง

ไล่ออกจากสนามนาทีที่ 84 ซึ่งล่าสุดคณะวินัยฯ ส่งหนังสือแจ้งบท

ลงโทษมาแล้วว่า แฮมิลตัน โซอาเรส จะถูกแบนเพียง 1 นัด หลัง

เข้าข่าย Serious Foul Play เท่านั้น สำาหรับแฮมิลตัน โซอาเรส จะ

หมดสิทธิ์ลงสนามช่วยการท่าเรือ เอฟซี ในเกมที่เตรียมบุกไปเยือน

โปลิศ เทโร เอฟซี ในศึกรีโว่ ไทยลีก วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนนี้ 

เวลา 19.00 น. ที่สนามกีฬาบุณยะจินดา ก่อนกลับมาช่วยทีมได้

อีกครั้ง เปิดบ้านพบกับขอนแก่น ยูไนเต็ด วันที่ 10 กันยายน 2565

‘ชาตรี’ซีอี โอมวยONEนั่งแท่นโปรโมเตอร์ลุมพินี

กรุงเทพฯ • “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธานและซีอีโอของ

วัน แชมเปียนชิพ ได้รับเชิญจากกองทัพบกนั่งแท่นผู้จัดรายการ

แข่งขันประจำาสนามมวยลุมพินีอันทรงเกียรติอย่างเป็นทางการ 

โดยมุ่งสานต่อภารกิจผลักดันกีฬามวยไทยให้ดังไกลระดับโลก โดย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา บิ๊กบอสของ “วัน แชม                                       

เปียนชิพ” ศึกศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอย่าง 

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ตนกำาลังจะ

ได้นั่งแท่นเป็นโปรโมเตอร์ประจำาเวทีมวยลุมพินีอย่างเป็นทางการ 

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ตอบรับคำาเชิญอย่างเป็นทางการจาก

กองทัพบกในการรับตำาแหน่งโปรโมเตอร์ประจำาสนามมวยเวที

ลุมพินีอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นสนามมวยอันทรงเกียรติยศสูงสุดแห่ง

วงการมวยไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นสถานที่ให้กำาเนิดแชมป์

มวยไทยที่ดีที่สุดหลายยุคหลายสมัย” ชาตรีเริ่มกล่าว “ผมขอ

ขอบคุณ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.อ.สุชาติ แดง

ประไพ (นายสนามมวยเวทีลุมพินี) และ พล.ท.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ 

(รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี) สำาหรับโอกาสอันล้ำาค่านี้ ในฐานะ

คนไทยคนหนึ่ง ผมรู้สึกซาบซึ้งและยินดีที่จะได้รับใช้ชาติ และยก

ระดับศาสตร์แห่งมวยไทยอันสวยงามสู่ระดับโลก ในฐานะซีอีโอ

ของ ONE ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับนักกีฬา หัวหน้าคณะ และ

โปรโมเตอร์ ผู้สนับสนุนวงการมวยไทยทุกคนในประเทศและทั่ว

โลก เพื่ออนาคตที่สดใสร่วมกัน เพราะพวกเราคือหนึ่งเดียวกัน 

(We are ONE)” ทั้งนี้ การแถลงข่าวการจับมือร่วมกันระหว่าง 

ONE กับสนามมวยเวทีลุมพินี จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวัน

จันทร์ที่ 12 ก.ย.65 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี

หนุ่มโมนาโกแชมป์เอทีพี ‘บางกอก โอเพ่นฯ’

เมืองทองฯ • เทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ เอทีพี ชาเลน

เจอร์ ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ “บางกอก 

โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 (ชาเลนเจอร์ 50) ชิงเงินรางวัล

รวม 37,520 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,350,700 บาท ณ 

ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวัน

ที่ 28 ส.ค.2565 เป็นรอบชิง ประเภทเดี่ยว ลี ฮวงนัม นักหวดหนุ่ม

ชาวอาเซียนจากเวียดนาม วัย 25 ปี มืออันดับ 328 ของโลก พบ

กับวาเลนติน วาเชรอต นักหวดจากโมนาโก วัย 23 ปี มืออันดับ 

344 ของโลก โดยคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อน และผลการแข่งขัน 

ปรากฏว่า วาเลนติน วาเชรอต ที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟเอซไปถึง 9 ลูก 

เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ 2-0 เซต 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-4 ได้

แชมป์ “บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 ไปครอง โดย

นับเป็นแชมป์เอทีพี ชาเลนเจอร์ รายการแรกของเจ้าตัว หลังการ

แข่งขัน นายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอำานวยการสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบโล่รางวัลพร้อมเงิน

รางวัล โดยวาเลนติน วาเชรอต ในฐานะแชมป์ ได้รับเงินรางวัล

จำานวน 5,150 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 185,400 บาท) พร้อม

คะแนนสะสมอันดับโลก 50 แต้ม ส่วนลี ฮวงนัม รองแชมป์ ได้รับ

เงินรางวัล  3,050 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 109,800 บาท) พร้อม

คะแนน 30 แต้ม วันเดียวกันมีการแข่งขัน “บางกอก โอเพ่น ชา

เลนเจอร์” สนามที่ 2 รอบคัดเลือกรอบแรก โดยมีนักเทนนิสไทยได้

ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน และมีผลดังนี้ 

เครดิต ไชยรินทร์ แพ้ ดาเนียล คูเซียร์มัน (อิสราเอล) 0-6, 1-6                  

อนพัช ทิมางกูร แพ้ เบน พาเทล (อิสราเอล) 1-6, 2-6 จิรัฏฐ์                                                                          

นวสิริสมบูรณ์ แพ้ ชิมิสุ ยูตะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 2-6 และคงทรัพย์ คงคา 

แพ้ ตริสตัน สคูลเกท (ออสเตรเลีย) 2-6, 1-6.

ด้วย มร.มาเฮอร์ คาสซา ประธานสโมสร, โรเบิร์ต เปอร์คูเรอร์ ผู้

อำานวยการสโมสร และ อ.พยงค์ ขุนเณร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ร่วมเป็น

ประธานแถลงข่าวการเปิดตัวสโมสรฟุตบอล นนทบุรี ยูไนเต็ด หรือ

ฉายา “เดอะบิ๊กแบร์” เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกไทยลีก 3 ประจำาฤดูกาล 

2022/2023 ที่จะเปิดฉากอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้  

นายจำาลองเปิดเผยว่า ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและแฟน

ฟุตบอลในจังหวัดนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจและความสำาคัญกับกีฬา

ลูกหนังอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราได้ร่วมมือกับผู้บริหารมืออาชีพที่จะพา

ทีมไปสู่เป้าหมายสูงสุดให้ได้คือ ขึ้นไปเล่นในไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้า 

ซึ่งเรามีนักเตะเก่าเหลืออยู่ในทีม 5 คน ผสมผสานกับนักเตะใหม่จาก

โรงเรียนไทรน้อยอีก 17 คน อายุระหว่าง 16-17 ปี ที่ถือว่าเป็นนัก

เตะดาวรุ่งและความหวังของสโมสรเราในอนาคต เนื่องจากทีมชุด

นี้ ได้ฝึกซ้อมร่วมกันมานานตั้งแต่อายุ 12 ปีแล้ว ที่เกาะสมุย และ

อยู่ภายใต้ โครงการ “อะคาเดมี่” ของสโมสรมาหลายปี ดังนั้นคิดว่า

เป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ไม่ไกลเกินจริงแน่ พร้อมกันนี้ตัวเองก็ขอ

อวยพรให้ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะทั้งหมดไปสู่ความสำาเร็จดัง

กล่าว ทางเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  

ขณะที่ มร.มาเฮอร์ คาสซา ประธานสโมสร ได้กล่าวว่า ตัว

เองได้เข้ามาให้การสนับสนุนสโมสรแห่งนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ช่วงเวลา 

2 ปีที่ผ่านมาได้เห็นถึงความทุ่มเทและตั้งใจของทีมงานสตาฟฟ์โค้ช 

กรุงเทพฯ • นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อม

แห่งประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “หมากล้อม หรือโกะ ได้ถือกำาเนิด

ที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อน และเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิลปะ

จำานวน 4 แขนงของจีนที่

สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ 

ดนตรี, โคลงกลอน, การวาด

ภาพ และหมากล้อม โดยนิยม

เล่นกันในหมู่ชนชั้นปัญญา

ชน สำาหรับในประเทศไทยได้

ก่อตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) 

แห่งประเทศไทย เมื่อวัน

ที่ 25 สิงหาคม 2536 และ

ในปี 2544 ชมรมหมากล้อม 

(โกะ) แห่งประเทศไทย ได้จด

ทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาหมาก

ล้อม และเปลี่ยนสถานะมา

เป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทยเมื่อปี 2546 จนถึง

ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 29 ปีที่กีฬาหมากล้อมได้แพร่หลายและเป็นที่

รู้จัก ปัจจุบันมีผู้เล่นกีฬาหมากล้อมกว่า 2 ล้านคน

เนื่องในงานครบรอบ 29 ปี “วันโกะไทย” ในปีนี้ ได้รับเกียรติ

จากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี 

ออลล์ ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เล่าถึงประวัติ

ความเป็นมากีฬาหมากล้อมในประเทศไทย สมาคมได้จัดงานขึ้นเพื่อ

ร่วมระลึกถึงวันที่กีฬาหมากล้อมเข้ามาในประเทศไทย และเป็นวันที่

อังกฤษ • “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโทนี ปีกทักษะสูงชาว

บราซิเลียนจากทีมอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 

อย่างเป็นทางการ ด้วยค่าตัว 100 ล้าน

ยูโร หรือประมาณ 3.6 พันล้านบาท 

เตรียมเดินทางมาตรวจร่างกาย 

พร้อมเปิดตัวในช่วงสัปดาห์นี้

ไมค์ เวอร์ไวจ์ นักข่าว

ชื่อดังของ “เดอ เทเลกราฟ” 

สื่อยักษ์ใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ 

ระบุว่า “ปีศาจแดง” ยินยอม

ที่จะจ่ายเงินราว 100 ล้าน

ยูโร หรือ 85 ล้านปอนด์ 

รวมแอดออน ตามที่ยักษ์

ใหญ่แดนกังหันลมต้องการ 

หลังก่อนหน้านี้พวกเขาโดนปัดข้อ

เสนอ 90 ล้านยูโร

ค่าตัว 100 ล้านยูโรในดีล 

ดังกล่าวจะมีการแบ่งเงินค่าตัว 

จำานวน 20 เปอร์เซ็นต์ ไปให้กับ

ต้นสังกัดเก่าของแอนโทนี อย่าง 

เซาเปาโล ยอดทีมในลีกสูงสุดของ

บราซิล เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูปูเสื่อตัว

นักเตะในวัยเยาว์ ซึ่งเจ้าตัวถือเป็น

เด็กปั้นของสโมสรแห่งนี้

ช่วงที่ผ่านมา แอนโทนีปฏิเสธที่

จะลงซ้อมกับอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม และมีความตั้งใจ

ที่จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพ “ปีศาจแดง” ให้

ได้ ซึ่งเจ้าตัวไม่มีชื่อกับยอดทีมลีกดัตช์มา 2 นัดติดต่อ

กัน ทั้งเกมเจออูเทรคท์ ในแมตช์ล่าสุด รวมถึง สปาร์ตา 

ร็อตเตอร์ดัม ในสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ แอนโทนีตอบตกลงข้อเสนอส่วนตัวกับทีม 

“ปีศาจแดง” ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และมีกำาหนดการ

เดินทางมาตรวจร่างกายกับยอดทีมเมืองผู้ดีทันที พร้อม

เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ภายในช่วงสัปดาห์นี้

ตามการรายงานจากฟาบริซิโอ โรมาโน เหยี่ยว

ข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียน ระบุว่า แมนฯ ยูไนเต็ด ยื่น

สัญญาให้กับดาวเตะชาวบราซิเลียนเป็นจำานวน 5 ปี 

พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก 1 ปี ซึ่งจะทำาให้เจ้าตัวอยู่กับ

ทีมไปจนถึงปี 2027 เป็นอย่างน้อย

จากการย้ายตัวในครั้งนี้ของแอนโทนี จากทีมอา

แจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ทำาให้เขากลายเป็น

นักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเรดิ

วิซี ลีกเนเธอร์แลนด์

สำาหรับดาวเตะชาวแซมบ้า วัย 22 ปี เติบโต

มาจากอะคาเดมีของทีมเซาเปาโล ในลีกสูงสุดของ

ประเทศบราซิล ก่อนตัดสินใจย้ายมาอยู่กับอาแจ็กซ์ 

อัมสเตอร์ดัม ในปี 2020 ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกดัตช์ 2 

สมัย ลงเล่นไป 82 นัด ยิงไปทั้งหมด 24 ประตู พร้อม

ทำาอีก 22 แอสซิสต์ ในทุกรายการ.

รวมไปถึงนักเตะทั้งหมด ว่าทุกคนมีโอกาสและสามารถพัฒนาตัวเอง

ก้าวไปสู่ทีมชั้นแนวหน้าได้ โดยเฉพาะในไทยลีก 3 นั้น ตัวเองได้ทุ่มเท

งบประมาณไปถึง 10 ล้านบาท เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง และใช้นัก

เตะที่เรามีอยู่ทั้งหมดไปสู่ความสำาเร็จที่คาดหวังไว้คือ ต้องการติด 1 ใน 

2 ทีมที่ดีที่สุดของโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้าไปเล่นในรอบ            

แชมเปียนลีกให้ได้

ส่วน อ.พยงค์ ขุนเณร เฮดโค้ชสโมสร ได้เผยถึงเป้าหมายความ

สำาเร็จเอาไว้ว่า นักเตะชุดนี้อยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่อายุ 12 ปี จาก

โครงการ “อะคาเดมี่” ที่เมืองสมุย ซึ่งมีทางด้าน มร.มาเฮอร์ คาสซา 

ประธานสโมสรคอยดูแลสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาถึงวันนี้ทีมนัก

เตะของเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะสร้างผลงานในศึกไทยลีก 3 โดยเฉพาะ

เป้าหมายที่ทางผู้บริหารคาดหวังไว้คือ การขึ้นไปเล่นในไทยลีก 2 ให้ได้

ในซีซั่นหน้า ซึ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ดังนั้นแน่นอนคือ เราต้อง

เป็น 1 ใน 2 ทีมที่ดีที่สุดของโซนนี้ ได้เข้าไปเล่นแชมเปียนลีกต่อไป ทั้งนี้ 

เมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราเป็นทีมอันดับ 3 

ด้วยการแพ้ให้กับบางกอกเอฟซี 1-2 จนทำาให้อดขึ้นชั้นไป แต่อย่างไร

ก็ตาม ในปีนี้ด้วยงบประมาณการทำาทีมที่ดี ตนมั่นใจว่าเป้าหมายที่วาง

ไว้ไม่ไกลเกินเอื้อม พร้อมกันนี้ก็ขอให้แฟนคลับทุกคนคอยส่งแรงใจเชียร์

และให้กำาลังใจทีม “เดอะบิ๊กแบร์” กันด้วย

ด้าน โรเบิร์ต เปอร์คูเรอร์ ผู้อำานวยการสโมสร กล่าวตอนท้าย

ฟิลิปปินส์ • ศึกวอลเลย์บอล พีพีทีวี วอลเลย์บอลหญิงเอวีซี “พีเอ็นวี

เอฟ” คัพ 2022 หรือ AVC CUP 2022 ที่ฟิลสปอร์ต อารีน่า เมืองปา

ซิก ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการชิงอันดับ 

3 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่แพ้จีนมาในรอบรองชนะเลิศ พบ

กับเวียดนามที่แพ้ญี่ปุ่น มาในรอบรองฯ สถิติการพบกัน 5 นัด

หลังสุดของ 2 ทีม ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทั้งหมด โดย

การเจอกันครั้งหลังสุดคือ ซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม ที่ ไทย

คว้าเหรียญทอง

นัดนี้ “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวชิรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอน

หญิงทีมชาติไทย ส่ง 6 คนแรก ประกอบด้วย พรพรรณ เกิด

ปราชญ์ กัปตันทีม, วัชรียา นวลแจ่ม, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, หัตถ

ยา บำารุงสุข, พิมพิชญา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี และตัวรับ

อิสระคือ ปิยะนุช แป้นน้อย 

การแข่งขันในเซตแรก ทีมลูกยางสาวไทยเริ่มต้นด้วย

ดี ได้แต้มนำาจาก หัตถยา บำารุงสุข, ชัชชุอร โมกศรี รวมถึงการ

บล็อกที่เหนียวแน่น ทำาแต้มขึ้นหลักสิบอย่างรวดเร็ว ก่อนที่

จะเก็บชัยชนะในเซตแรกไปได้ก่อน 25-19 สาวไทยนำา 1-0 เซต

เซตที่ 2 สาวไทยก็ยังเหนือกว่าชัด ขณะที่เวียดนามตี

หลุดไปเองหลายครั้ง แต่ก็มาไล่ทันกันที่ 9-9 เท่ากัน หลังจาก

นั้นทั้ง 2 ทีมผลัดกันทำาแต้ม จนคะแนนจะมาเท่ากันที่ 23-23 

และเวียดนามไล่มาดิวซ์ และเป็นสาวไทย ที่เล่นได้แน่นอน แก้

เกมได้ดีกว่าชนะไป 26-24 ขึ้นนำา 2-0 เซต

เซตที่ 3 เซตนี้ทีมนักตบสาวไทยไม่ปล่อยโอกาสทองเร่ง

ปิดเกมทันที ทำาคะแนนนำาตั้งแต่เริ่ม จาก หัตถยา บำารุงสุข, พิมพิชญา 

ก๊กรัมย์ และชัชชุอร โมกศรี ที่ช่วยกันทำาแต้มให้ไทยชนะไปในเซตนี้ 

25-18 ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยปิดแมตช์ชนะ 3-0 เซต 25-19, 26-24, 

สาวไทยคว้าที่3ศึกAVCหลังตบเวียดนาม3-0

ว่า ขอบคุณผู้บริหารทุกคนที่ให้ความไว้วางใจตัวเองเข้ามาทำาหน้าที่

ในตรงจุดนี้ เพราะตัวเองอยู่เมืองไทยมานานถึง 16 ปี รู้ดีว่านักเตะ

ไทยมีความสามารถแค่ไหน จากผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งการคุมทีม

เมืองทอง ยูไนเต็ด, โปลิศเทโรฯ และราชบุรี มิตรผลฯ และในทีมชุดนี้

เราก็มีนักเตะหน้าใหม่หลายคนที่กำาลังจะก้าวไปสู่ลีกสูงสุดได้ หากเข้า

สู่ระบบโครงสร้างต่างๆ ที่ตัวเองวางไว้ จากนี้ ไปทุกคนจะได้เห็นการ

พัฒนาของนักเตะชุดนี้และก้าวไปสู่ความสำาเร็จตามที่ทุกคนตั้งใจไว้.

25-18 คว้าอันดับ 3 ไปครอง

จากการคว้าอันดับ 3 นับเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่ 4 ของ

นักตบยางสาวไทยในรายการนี้ ซึ่งจากการแข่งขัน 7 สมัย สาวไทยคว้า

เหรียญทองแดงได้ในการแข่งขันครั้งแรกปี 2008, ครั้งที่ 2 ปี 2016 

และครั้งที่ 3 ครั้งล่าสุด ปี 2018 ที่นครราชสีมา และสาวไทยคว้าแชมป์

รายการนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวในปี 2012 ที่ประเทศคาซัคสถาน และ

ได้เพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน ในปี 2010 ด้วย

‘นนทบุรี’ทุ่มงบ10ล.สู้ไทยลีก3

‘พยงค์’เชื่อมั่นตั้งเป้า1ปีขึ้นชั้น

วันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำารอยของสาวไทยในการเจอกับ

เวียดนาม เพราะวันนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว (29 สิงหาคม 2018) สาวไทยก็

เอาชนะเวียดนามได้ 3 เซตรวด ในกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย และถ้านับเฉพาะปีนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่สาวไทย

เอาชนะเวียดนามได้ โดยในซีเกมส์ที่เวียดนาม รอบแรก 

17 พฤษภาคม ไทยชนะเวียดนาม 3-1 ก่อนที่มาย้ำาแค้น

อีกครั้งรอบชิงชนะเลิศ 22 พฤษภาคม สาวไทยชนะไป 3 

เซตรวด

ส่วนเวียดนามเข้ามาถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายในรายการ

นี้เป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ หลังจากที่เคยทำาได้เมื่อปี 

2012 ซึ่งในตอนนั้นเวียดนามจบอันดับ 4 พ่ายคาซัคสถาน

เจ้าภาพ 3 เซตรวดในการชิงเหรียญทองแดง

ส่วนการชิงอันดับที่ 5 นักตบยางสาวไต้หวันคว้า

ไป หลังตบ “เจ้าภาพ” ฟิลิปินส์ 3 เซตรวด 28-26, 25-21, 

25-21 ในรอบจัดอันดับ 5-6 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ในขณะ

ที่อิหร่านคว้าอันดับ  7 หลังเอาชนะออสเตรเลีย 3 เซตรวด

เช่นกัน 25-19, 25-18, 25-22

สำาหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รายการต่อ

ไปจะแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียน กรังด์ปรีซ์ ครั้ง

ที่ 2 ปี 2022 สัปดาห์แรก ที่ชาติชาย ฮอลล์ สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา วันที่ 9-11 

กันยายน 2565 โดยมี 4 ชาติเข้าร่วม คือ ไทย, อินโดนีเซีย, 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จากนั้นจะเป็นรายการชิงแชมป์

โลก 2022 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์-โปแลนด์ วันที่ 24 กันยายน - 16 

ตุลาคมนี้ โดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายบีร่วมกับ “เจ้าภาพ” โปแลนด์, 

ตุรเคีย, โดมินิกัน, เกาหลีใต้ และโครเอเชีย.

‘หมากล้อม’เตรียมจัดทัพนักกีฬา

สู้เอเชียนเกมส์-เอเชียนพารา2022

นายจำาลอง ขำาสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแห่งประเทศไทย ในฐานะรองนายกองค์การบริหาร

ส่วน จ.นนทบุรี พร้อมด้วย มร.มาเฮอร์ คาสซา ประธาน

สโมสร, โรเบิร์ต เปอร์คูเรอร์ ผอ.สโมสร และ อ.พยงค์ 

ขุนเณร เฮดโค้ช ร่วมงานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลนนทบุรี 

ยูไนเต็ด หรือฉายา “เดอะบิ๊กแบร์”

อิตาลี • พอล ป๊อกบา ดาวเตะของทีม “ม้าลาย” ยูเวนตุส และ

ทีมชาติฝรั่งเศส เข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ประเทศอิตาลี หลังโดน 

มาธิอัส ป๊อกบา พี่ชายของเขา และกลุ่มเพื่อนในวัยเด็ก หลอกไป

ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและใช้ปืนไรเฟิลข่มขู่เรียกเงิน 13 ล้านยูโร 

หรือประมาณ 470 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ มาธิอัส ป๊อกบา พี่ชายแท้ๆ ของพอล ป๊อกบา 

ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

ระหว่างเขากับตัวน้องชาย และยังมีชื่อของคีเลียน เอ็มบัปเป ซูเปอร์

สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศส รวมถึง ราฟาเอลา ปิเมนตา เอเยนต์ชื่อดังเข้า

มาเอี่ยวด้วย

หลังจากมีคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล ล่าสุด 

พอล ป๊อกบา เข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมี

ทนายความ มารดา เอเยนต์ส่วนตัวของเขาร่วมเป็นพยาน และสำานัก

ข่าวเอเอฟพีก็รายงานต่อว่าเจ้าหน้าที่เริ่ม

ทำาการสอบสวนอย่างละเอียดแล้ว

“นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก

การกรรโชกและการข่มขู่ที่กลุ่มอาชญากร

กระทำาต่อป๊อกบา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในฝรั่งเศสและอิตาลีได้รับแจ้งไป

แล้ว ซึ่งตอนนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยราย

ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน” ทีม

งานของป๊อกบาออกแถลงการณ์

ตามการรายงานจาก “เดลี เมล” 

สื่อชั้นนำาในประเทศอังกฤษ ระบุว่า พอล ป๊อกบา ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจว่าถูกแก๊งดังกล่าวซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็ก และมีมาธิอัสพี่ชายของ

เขาเป็นหนึ่งในสมาชิก พาตัวไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส และใช้ปืนไรเฟิลข่มขู่เอาเงิน 13 ล้านยูโร เพื่อเป็น

ค่าคุ้มครอง และปิดปากเพื่อไม่ให้นำาเรื่องเสียๆ ของมิดฟิลด์รายนี้ ไป

บอกกล่าวกับสาธารณะ

โดยหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มคนร้ายที่

เป็นเพื่อนในวัยเด็กของเขายังเคยออกมาเปิด

เผยเรื่องที่พอล ป๊อกบา ร่ายมนต์ดำาใส่คีเลียน 

เอ็มบัปเป เพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศส ซึ่งอดีต

กองกลาง “ปีศาจแดง” ออกมาปฏิเสธอย่าง

หนักแน่นว่าไม่มีทางทำาแบบนั้นเด็ดขาด

ก่อนหน้านี้ พอล ป็อกบา เคยมีปัญหา

กับเพื่อนวัยเด็กของเขารายหนึ่ง เมื่อจับได้ว่า

เพื่อนคนดังกล่าวขโมยบัตรเครดิตของเขาไป

ใช้รูดเงินจำานวน 2 แสนยูโร จนกองกลางเลือดน้ำาหอมตัดสินใจไล่

เพื่อนคนนี้ออกจากบ้านในเมืองแมนเชสเตอร์.

‘ป๊อกบา’เข้าแจ้งตำารวจ 

โดนขู่เรียกเงิน13ล้านยูโร

นนทบุรี • เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง

ประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นาย

จำาลอง ขำาสา รองนายกองค์การบริหารส่วน 

จ.นนทบุรี ในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อม

‘แมนฯยูฯ’ปิดดีลคว้า‘แอนโทนี’

ค่าตัว100ล้านยูโร

ป๊อกบาโดนพี่ชาย (ขวา) ข่มขู่เรียกเงิน 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

การแข่งขันชิงแชมป์ U2T for BCG 

National Hackathon 2022 ระดับประเทศ 

รอบชิงชนะเลิศ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล “U2T 

for BCG” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เสร็จสิ้นแล้ว

ได้ 4 ทีมสุดยอดแชมป์ U2T for BCG 

National Hackathon 2022 ประกอบด้วย

ทีมที่ 1 ด้านเกษตรและอาหาร ได้แก่ 

ทีมแซ่บอีรี่ ของ ต.ทัพเสด็จ จ.สระแก้ว โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน “เส้นบะหม่ีอบแห้ง

ผสมโปรตีนจากดักแด้ไหมอีร่ี” ท่ีเป็นการลดขยะ

จากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ ให้เป็นศูนย์ 

โดยนำาเอาดักแด้ที่ เป็นเศษเหลือทิ้ งจาก

กระบวนการเล้ียงไหมอีร่ีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีมีมูลค่าสูง และใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สร้าง

ผลิตภัณฑ์ชุุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

โดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ทีมที่ 2 ด้านสุขภาพและการแพทย์ 

ได้แก่ ทีมแฟร่ีแลนด์จรเข้ใหญ่ ของ ต.จรเข้ใหญ่ 

จ.สุพรรณบุรี โดยสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ จากผลงาน “ผงโปรตีนปรุงรสจาก

ชิ้นส่วนของปลาผสมกาบา” ซึ่งเป็นการลด

ขยะที่เกิดจากเศษซากปลาที่เหลือในชุมชน 

เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร โดยการนำา

ส่วนประกอบของปลาที่เหลือมาสกัดสารออก

มาโดยเฉพาะโปรตีนผสมกับกาบาที่มีอยู่ใน

ข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน มาสร้าง

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้ได้ผงปรุงรสที่มีคุณค่าทางสารอาหาร

สำาหรับผู้ป่วย NCD และบุคคลทั่วไป

ทีมที่ 3 ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ 

ทีมเชียงคานสตอรี่ ของ ต.เชียงคาน จ.เลย 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผลงาน 

“เปลือกและกะลามะพร้าวมาแปรรูปเป็นปุ๋ย” 

ที่นำาเปลือกและกะลามะพร้าวจากการผลิต

มะพร้าวแก้วจำานวนมากในชุมชนมาแปรรูป

เป็นวัสดุเพาะปลูก เพื่อลดขยะ รักษาระบบนิเวศ 

อีกทั้งยังสร้างรายได้ในชุมชน 

ทีมที่ 4 ด้านท่องเที่ยวและบริการ 

ได้แก่ ทีมการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงสร้างสรรค์

คลองปากปิด ของ ต.พงศประศาสน์ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลงาน “การท่องเท่ียว

สีเขียวเชิงสร้างสรรค์คลองปากปิด” ที่ใช้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาช่วยแก้ปัญหาของ

ชุมชน ทั้งเรื่องน้ำาท่วมซ้ำาซาก ขยะจำานวน

มหาศาล ป่าชายเลนถูกทำาลาย โดยให้นักท่องเท่ียว

ร่วมทำากิจกรรมเก็บขยะและปลูกป่าร่วมกับ

คนในชุมชน พร้อมได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ 

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ที่เกิดจาก

คนสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่ง

ถือเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของชุมชนและยังเป็นการช่วย

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ โลกและสร้างความสุขให้

ชุมชนและนักท่องเที่ยว

อีกด้วย

โดยเส้นทางของ

ทั้ง 4 ทีมสุดยอดแชมป์ 

ไม่ได้มาง่ายๆ เพราะกว่า

จะฝ่าฟันทีมต่างๆ จาก

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 

308 ทีมจากทุกภูมิภาคท่ัว

ประเทศ จากนั้นคัดเหลือ 

36 ทีม จนเหลือ 4 ทีม

อว.ประกาศ 4 ทีมสุดยอดแชมป์ U2T for BCG

เผย “พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่” ร่วมพัฒนาประเทศ

สุดท้ายภายใต้โจทย์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเกษตร

และอาหาร 2.ด้านสุขภาพและการแพทย์ 

3.ด้านพลังงานและวัสดุ และ 4.ด้านพลังงาน

และการท่องเที่ยว จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน

ใน 7,435 ตำาบลทั่วประเทศของผู้เข้าร่วม

โครงการ U2T for BCG กว่า 6.5 หมื่นคน

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. 

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำาบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล 

U2T for BCG เปิดเผยว่า กิจกรรม U2T 

for BCG National Hackathon คือ การเปิด

โอกาสให้ผู้ร่วมโครงการ U2T for BCG กว่า 

65,000 คน ได้เข้าร่วมระดมความคิดอย่าง

สร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการ

ในพื้นที่จริงกว่า 7,435 ตำาบล เพื่อให้ได้มา

ซึ่งสุดยอดสินค้าแและบริการ U2T for BCG 

ผ่านกระบวนการ Hackathon โดยอาศัยกลไก

ของ อว. ส่วนหน้า คัดเลือกจากผลงานกว่า 

15,000 สินค้าและบริการใน 7,435 ตำาบล 

ซึ่งมีผู้สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จำานวนมาก และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับ

ภูมิภาคจำานวน 308 ทีม จากนั้นคัดเหลือ 36 

ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยได้มีการ

จับคู่กับหน่วยงานใน อว.ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

และให้คำาปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ระดับ

ประเทศ 

“กิจกรรมนี้ถือเป็นการใช้พลังของ

เยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาประเทศ 

ผ่านการระดมสมองของเยาวชน อาจารย์ 

นักวิชาการ และประชาชน จากการลงพื้นที่

ทำางานกับชุมชนจริง ผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำาคัญ 

เพราะทุกไอเดียของการพัฒนาที่ทุกคนนำา

เสนอจะเป็นส่วนสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนท่ีเราอยู่อย่างแน่นอน” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ 

กล่าว

พราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) เป็นแรงหนุนทำ�ให้

ตัวเลข GDP ประเทศเพ่ิมข้ึน เวล�น้ี

รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

แบบซอฟต์เพ�เวอร์ (Soft Power) เป็นจุด

แข็งกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภ�พลักษณ์

ของประเทศ ซ่ึงสำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ หรือ CEA เป็นหน่ึงในองค์กรท่ีมี

บทบ�ทสำ�คัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

ดร.ช�คริต พิชญ�งกูร ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ และ

กรรมก�รนโยบ�ยส่งเสริมภ�พลักษณ์ของประเทศ

ด้วย Soft Power กล่�วว่� CEA เดินหน้�ผลัก

ดันยุทธศ�สตร์ “Soft Power” ด้วยก�รหยิบเอ�

ดีเอ็นเอของช�ติม�เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ และขย�ย

คว�มออกไปผ่�นคว�มส�ม�รถของนักสร้�งสรรค์ 

ซ่ึงประเทศไทยมีสินทรัพย์ท้ังท่ีจับต้องได้และ

จับต้องไม่ได้อย่�งล้นเหลือ ด้วยทรัพย�กรเชิง

วัฒนธรรมท่ีมีศักยภ�พของประเทศ (5F) ได้แก่ 

อ�ห�ร (Food), มวยไทย (Fighting), เทศก�ล  

(Festival), ผ้�ไทยและก�รออกแบบแฟช่ัน  

(Fashion) และภ�พยนตร์ (Film) CEA เฟ้นห�

สินทรัพย์ท่ีเป็นจุดแข็งและมีก�รรับรู้ในตล�ด

ส�กล เพื่อสร้�งแบรนด์ประจำ�ช�ติให้เกิดข้ึนอย่�ง

เป็นรูปธรรม นำ�ม�พัฒน�ต่อยอดด้วยคว�มคิด

สร้�งสรรค์ และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้ใน

อุตส�หกรรมคอนเทนต์ เพื่อส่งออกคอนเทนต์

ไทยไปสู่ตล�ดอ�เซียนและตล�ดโลก ปี 2563 

อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ไทยมีมูลค่�สูงถึง 1.2 ล้�น

ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น 7.5% ของ GDP ประเทศไทย 

และมีอัตร�ก�รจ้�งง�นสูงกว่� 9 แสนคน มีอัตร�

เติบโตเฉล่ีย 1.2% ต่อปี ท่�มกล�งวิกฤตโควิด-19 

และคว�มผันผวนของเศรษฐกิจโลก

แต่ละประเทศจะมีซอฟต์เพ�เวอร์ในแบบ

ฉบับของตัวเอง ดร.ช�คริตให้ข้อมูลว่� จ�กก�ร

จัดอันดับ Global Soft Power Index 2022 โดย 

Brand Finance ระบุว่� ไทยอยู่อันดับท่ี 35 จ�ก 120 

ประเทศท่ัวโลก โดยได้ 40.2 คะแนน เพ่ิมข้ึนจ�ก 

38.7 คะแนนในปี 2021 ส่วนในเอเชีย ไทยอยู่อันดับ

ท่ี 6 รองจ�กจีน ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย 

ซ่ึงตัวช้ีวัด Soft Power ท่ีไทยได้คะแนนสูง จ�กตัวช้ี

วัดหลักท้ัง 7 ด้�น คือ ธุรกิจและก�รค้� วัฒนธรรม

และมรดก รวมถึงผู้คนและค่�นิยม สะท้อนจุดแข็ง

ว่�ประเทศไทยมีต้นทุนวัฒนธรรมท่ีชัดเจน

CEA ยังคงเดินหน้�ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ ในฐ�นะผู้ขับเคลื่อนกระบวนก�ร 

Soft Power ให้เกิดข้ึนอย่�งเป็นรูปธรรม ผ่�น

ภ�รกิจก�รพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์แก่คนไทย 

เอ้ือให้เกิดระบบนิเวศสร้�งสรรค์ และส่งเสริม

อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ในประเทศให้มีศักยภ�พ

พร้อมแข่งขันในระดับส�กล ท้ังยังเป็นตัวกล�ง

เชื่อมโยงภ�คส่วนต่�งๆ ให้เห็นมูลค่�ของก�รส่ง

ออก Soft Power ในภ�พเดียวกัน รวมท้ังเตรียม

CEAพัฒนา‘Thailand Content’นำาซอฟต์เพาเวอร์สู่สากล

คว�มพร้อมปรับตัวด้�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ใน

ระยะย�ว ท้ังก�รลงทุนโครงสร้�งพ้ืนฐ�นและ

พัฒน�ทักษะดิจิทัล ก�รนำ�เทคโนโลยีและเครื่อง

มือดิจิทัลม�ประยุกต์ใช้เพื่อสร้�งโอก�สและคว�ม

เป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ธุรกิจ นอกจ�กน้ียังผลักดัน

กระบวนก�รด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�และสร้�ง

ระบบฐ�นข้อมูลอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์เพื่อเชื่อม

ต่อกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบ�ล และเป้�

หม�ย SDGs ของสหประช�ช�ติ

“CEA จัดทำ�โรดแมปก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

สร้�งสรรค์ 15 ส�ข�ไว้ เป็นก�รทำ�ง�นร่วมกับ

ภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพ�ะก�รรับฟังเสียง

จ�กสม�คมวิช�ชีพและนักสร้�งสรรค์ เพื่อนำ�

มุมมองและคว�มต้องก�รของภ�คธุรกิจม�ขย�ย

ผลในก�รสร้�งเครื่องมือและรูปแบบโครงก�รท่ี

รองรับก�รพัฒน� ส่ิงท่ี CEA เห็นคว�มสำ�คัญ

สำ�หรับก�รพัฒน�ภ�พรวมของทุกส�ข� คือ ก�ร

พัฒน� Thailand Content ซ่ึงเป็นพ้ืนฐ�นพัฒน� 

Soft Power ท่ีสำ�คัญให้มีคว�มโดดเด่นและ

ชัดเจนในก�รสื่อพลังน้ีออกไปผ่�นอุตส�หกรรม

สร้�งสรรค์อื่นๆ” ดร.ช�คริตกล่�ว

สำ�หรับแนวท�งก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ผ่�นพลัง Soft Power ไทยใน 

ปี 2565-2566 ดร.ช�คริตกล่�วว่� เป็นก�รนำ�

ซอฟต์เพ�เวอร์ท่ีไทยมีอยู่ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดท�งเศรษฐกิจและก�รค้� สร้�งก�รยอมรับ

ต่ออุตส�หกรรมเป้�หม�ย โดยก�รบูรณ�ก�ร

ระหว่�งหน่วยง�น ให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทและ

คว�มคิดเห็นของภ�คเอกชน รวมท้ังส่งเสริมภ�พ

ลักษณ์เชิงบวกด้�นวัฒนธรรมของไทย สร้�งก�ร

ยอมรับในเวทีน�น�ช�ติ เฉพ�ะปี 66 มีม�กกว่� 

20 โครงก�รท่ีจะขับเคลื่อน

สำ�หรับกลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ท่ี

ไทยมีต้นทุนและมีคว�มพร้อมท่ีสุดในกลุ่ม 5F 

ผอ.CEA ให้ข้อมูลว่� มีกลุ่มอุตส�หกรรมบันเทิง 

ไม่ว่�จะภ�พยนตร์ ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ ดนตรี, 

กลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ ได้แก่ แฟช่ันและ

ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตส�หกรรม 

Digital Content ท้ังเกม ก�ร์ตูน และแอปพลิเคชัน

ขณะท่ีอุตส�หกรรมท่ีมีศักยภ�พและ

ส�ม�รถผลักดันออกสู่ตล�ดได้ทันที ได้แก่ 

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ อุตส�หกรรมดนตรี และ

อุตส�หกรรมละครและซีรีส์ โดยเฉพ�ะซีรีส์ว�ยท่ี

มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็ว ขณะน้ี CEA กำ�ลังศึกษ�

วิจัยกลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ท่ีมีศักยภ�พท่ีสุด

เพื่อประกอบก�รก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ย

ผอ.CEA ยกตัวอย่�งปี 2564 ตล�ดคอน

เทนต์ของละครว�ยมีมูลค่�กว่� 1 พันล้�นบ�ท 

ซ่ึงตล�ดส่งออกของไทยคือ ประเทศอ�เซียน

บวกส�ม จีน ญ่ีปุ่น เก�หลีใต้ รวมถึงไต้หวันและ

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและล�ตินอเมริก� ซ่ึงมี

ศักยภ�พในก�รเติบโตสูง ขณะท่ีอุตส�หกรรม 

ด�วรุ่ง ได้แก่ อุตส�หกรรมเกม อุตส�หกรรม

ก�ร์ตูนและค�แรกเตอร์ ตล�ดหลักคือ กลุ่ม

ประเทศอ�เซียนบวกส�ม อเมริก�เหนือ และยุโรป

ส่วนก�รพัฒน�อุตส�หกรรมกีฬ�อีสปอร์ต 

(E-Sports) มีแนวโน้มก�รเติบโตต่อเนื่อง 

ดร.ช�คริตบอกว่� CEA เห็นว่�กีฬ�อีสปอร์ต

เป็นกลุ่มอุตส�หกรรมท่ีมีศักยภ�พและก�รเติบโต

สูง สอดรับกับคว�มสนใจของคนรุ่นใหม่ และ

เป็นองค์ประกอบสำ�คัญท่ีจะสนับสนุนก�รสร้�ง

ระบบนิเวศของอุตส�หกรรมเกมและแอนิเมชัน

ให้เติบโตย่ิงข้ึนและเป็นท่ียอมรับในระดับส�กล 

โดย CEA พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในก�รสร้�งคว�ม

ร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชนในก�ร

ส่งเสริมก�รแข่งขันอีสปอร์ต บ่มเพ�ะแรงง�น

สร้�งสรรค์ให้มีคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

และก�รทำ�ก�รตล�ดสำ�หรับผู้ประกอบก�รเกม 

รวมท้ังส่งเสริมธุรกิจเก่ียวเนื่องและต่อยอดจ�ก

เกมเติบโตข้ึน ต้ังเป้�ให้ไทยเป็นศูนย์กล�งก�ร

จัดก�รแข่งขันอีสปอร์ตในภูมิภ�คอ�เซียน

ผอ.CEA ย้ำ�จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่�น

ก�รสร้�งซอฟต์เพ�เวอร์ เน้นก�รพัฒน�บุคล�กร

สร้�งสรรค์ ก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถให้แก่ธุรกิจ

สร้�งสรรค์ ก�รพัฒน�พ้ืนท่ีสร้�งสรรค์ ภ�ยใต้

แนวท�งยุทธศ�สตร์ท่ี CEA จะดำ�เนินต่อไป คือ 

ส่งเสริม สนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พของทุน

วัฒนธรรมและเมืองสร้�งสรรค์, พัฒน�ศักยภ�พ

ธุรกิจสร้�งสรรค์และยกระดับทักษะสร้�งสรรค์ของ

คนไทย และพัฒน�อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ไทย 

ภ�ยใต้บริบทใหม่เพื่อก�รแข่งขันในระดับส�กล.

เ

ดร.ชาคริต 

พิชญางกูร

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” สั่ง สกสค. มอบ

เงิน 34 ล้�นบ�ท เป็นสวัสดิก�รดูแลครู

เกษียณอ�วุโสอ�ยุ 85-104 ปีจำ�นวน 1.7 

หมื่นร�ย ที่เป็นสม�ชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้

รับเงินเพิ่ม เหตุเป็นกลุ่มเปร�ะบ�ง มี

บำ�น�ญน้อย และเคยทำ�คุณประโยชน์ 

ให้กับวงก�รก�รศึกษ�ม�ก่อน

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) 

กล่�วถึงผลก�รประชุมคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (สกสค.) ว่� 

คณะกรรมก�ร สกสค.ได้พิจ�รณ�ก�ร

จัดสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พให้แก่ครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะใน

ส่วนของกิจก�รก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์

ช่วยเพื่อครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

(ช.พ.ค.) และก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ช่วย

เพื่อนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�กรณี

คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ที่เป็นก�ร

ช่วยเหลือระหว่�งครูด้วยกันม�น�นและ

มีสม�ชิกประม�ณ 1 ล้�น 3 แสนคน ซึ่งใน 

ช่วงไตรม�สสุดท้�ยของปีงบประม�ณ 2565 

นี้ สำ�นักง�น สกสค.มีร�ยได้เพิ่มเติมจ�ก

ก�รดำ�เนินกิจก�รฯ ประกอบกับเนื่องใน

วันที่ 9 กันย�ยนนี้ จะครบรอบก�รก้�ว

เข้�สู่ปีที่ 20 ในก�รสถ�ปน�สำ�นักง�น 

สกสค. ท�งคณะกรรมก�ร สกสค. จึง

อนุมัติให้สำ�นักง�น สกสค.มอบเงินร�ย

ได้เพิ่มเติมในช่วงไตรม�สที่ 4 เพื่อเป็น

สวัสดิก�รช่วยเหลือดูแลครูอ�วุโสมีอ�ยุ 

85-104 ปี ที่เป็นสม�ชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 

คนละ 2,000 บ�ท

“ครูอ�วุโสที่มีอ�ยุ 85-104 ปี ที่

เป็นสม�ชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ขณะนี้

มีจำ�นวน 17,349 คน จะได้รับเงิน

สวัสดิก�รคนละ 2,000 บ�ท รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 34,698,000 บ�ท กระจ�ย

อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่มี

ครูอ�วุโสตั้งแต่อ�ยุ 85 ปีม�กที่สุด คือ 

สั่งสกสค.จัดงบ34ล้านช่วยเหลือครูอาวุโส
อ�ยุ85-104ปีจำ�นวน1.7หมื่นร�ยเหตุมีเงินบำ�น�ญน้อยไม่พอค่�ครองชีพปัจจุบัน

สาธารณสุข • กรมวิทย์เตือนอย่�หลง

เชื่อ “เมล็ดกัญช�พันธุ์ห�งกระรอกภูพ�น

เอสที 1” ยังไม่มีข�ยหรือแจกจ่�ย อยู่

ระหว่�งก�รศึกษ�วิจัยม�เป็นเวล� 3- 

4 ปี จะแจกจ่�ยได้หลังจ�กผ่�นก�ร

รับรองพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยัง

อยู่ในช่วงขย�ยเมล็ดพันธุ์ ให้มีปริม�ณ

ม�กพอ จะให้เครือข่�ยนำ�ไปศึกษ�

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เปิดเผยถึงกรณี

ที่มีข่�วแอบอ้�งว่�มีเมล็ดพันธุ์หรือต้น

พันธุ์กัญช�พันธุ์ห�งกระรอกภูพ�นเอส

ที 1 และพันธุ์กัญช�ชนิดอื่นที่ได้รับก�ร

ขึ้นทะเบียนพันธุ์ โดยกรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลอีส�น วิทย�เขตสกลนคร ออก

จำ�หน่�ยนั้น ขอชี้แจงว่�กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์และเครือข่�ยที่ร่วมก�รศึกษ�

วิจัยพันธุ์กัญช�ไทย ยังไม่มีก�รจำ�หน่�ย

หรือแจกจ่�ยเมล็ดและกิ่งพันธุ์แต่อย่�ง

ใด ซึ่งเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ขณะนี้มีไว้

สำ�หรับก�รศึกษ�วิจัย สำ�หรับก�รแจก

จ่�ยเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์นั้น จะดำ�เนิน

ก�รแจกจ่�ยได้เมื่อมีก�รขึ้นรับรองพันธุ์

พืชให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้เกิดคว�ม

มั่นใจว่�เมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ที่ส่งมอบ

ให้กับพี่น้องประช�ชน หรือหน่วยง�นที่

สนใจในก�รปลูกกัญช�ได้รับเมล็ดพันธุ์

ที่มีคุณภ�พ

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดย

สถ�บันวิจัยสมุนไพร ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�

วิจัยก�รพัฒน�พันธุ์กัญช�เป็นระยะเวล� 

3-4 ปี โดยร่วมศึกษ�วิจัยกับมห�วิทย�ลัย 

สถ�บันวิจัย และวิส�หกิจชุมชนที่ร่วม

ทำ� MOU ได้แก่ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

ร�ชมงคลอีส�น วิทย�เขตสกลนคร, 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ วิทย�เขต

สกลนคร, สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่

สูงวิส�หกิจชุมชนสมุนไพรแม่แตง และ

วิส�หกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชร

ล้�นน� เพื่อพัฒน�พันธุ์กัญช�และกัญ

ชงให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภ�พและเหม�ะสม

กับสภ�พพื้นที่ก�รเพ�ะปลูก

นพ.ศุภกิจกล่�วต่อว่� ขณะนี้ท�ง

สถ�บันวิจัยสมุนไพรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์

กัญช�รุ่นแรกคือ พันธุ์ตะน�วศรีก้�นแดง 

อ�ร์ดี 1 เป็นเมล็ดพันธุ์แบบ Feminized 

seeds หรือก�รควบคุมกัญช�ทำ�ให้เมล็ด

เป็นเมล็ดเพศเมียร้อยละ 99 ซึ่งเป็นเมล็ด

พันธุ์ที่มีคุณภ�พดี ที่มีส�รแคนน�บินอยด์

ปริม�ณสูง และส�ม�รถนำ�ไปขย�ยพันธุ์

ต่อได้ ปัจจุบันได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ดัง

กล่�วให้กับหน่วยง�นที่ร่วมศึกษ�วิจัยนำ�

ไปเพ�ะปลูก เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงพันธุ์

คัดเลือกต้นพันธุ์ให้มีคุณภ�พ มีส�รสำ�คัญ

สูง ตรงต�มลักษณะประจำ�พันธุ์ ซึ่งพันธุ์

กัญช�ดังกล่�วได้ทำ�ก�รขึ้นทะเบียนพันธุ์

เรียบร้อยแล้วและจะดำ�เนินก�รศึกษ�

วิจัยก�รปลูกเพิ่มเติมเพื่อทำ�ก�รรับรอง

พันธุ์กัญช�กับกรมวิช�ก�รเกษตรต่อไป 

นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รกระจ�ยแหล่งพันธุ์

ที่มีประสิทธิภ�พให้กับเครือข่�ย เพื่อนำ�

ไปต่อยอดในก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ และกิ่ง

พันธุ์ให้กับประช�ชนที่สนใจต่อไป

“สำ�หรับก�รศึกษ�ในช่วงต่อไป

จะทำ�ก�รส่งมอบเมล็ดพันธุ์ห�งกระรอก 

ภูพ�นเอสที 1 ตะน�วศรีก้�นข�วดับเบิล

ยูเอ 1 และห�งเสือสกลนครทีที 1 ให้

กับเครือข่�ยที่ร่วมศึกษ�วิจัย ปัจจุบันอยู่

ในช่วงของก�รทำ�เมล็ดพันธุ์ให้มีปริม�ณ

ที่เพียงพอต่อก�รศึกษ�และวิจัยต่อไป” 

นพ.ศุภกิจกล่�ว.

ศึกษาธิการ • สรรห�ครูร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�

มห�จักรี ครั้งที่ 5 ปีนี้เชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศ 

เสนอชื่อครูผู้เปลี่ยนชีวิต-มีคุณูปก�รต่อวงก�ร

ศึกษ� ส่งได้จนถึงตุล�คม 2565

ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) - มูลนิธิร�งวัล

สมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) 

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ� กองทุนเพื่อคว�มเสมอ

ภ�คท�งก�รศึกษ� กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงก�ร

ต่�งประเทศ จัดง�นแถลงข่�วก�รสรรห�ครูร�งวัล

สมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี ครั้งที่ 5 โดยน�งส�วตรี

นุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

(รมว.ศธ.) กล่�วว่� บทบ�ทของครูนับเป็นบทบ�ทที่

มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์ที่

นักเรียนต้องเผชิญกับภ�วะสูญเสียก�รเรียนรู้ หรือ 

Learning Loss จ�กก�รปิดสถ�นศึกษ�ในช่วงที่ผ่�น

ม� ซึ่งร�ยง�นของยูเนสโก ร่วมกับยูนิเซฟ และ

ธน�ค�รโลก พบว่�มีเด็กอย่�งน้อย 1.6 พันล้�นคน 

ใน 188 ประเทศที่สุ่มเสี่ยงต่อภ�วะสูญเสียก�รเรียนรู้ 

ม�ตรก�รของ ศธ.คือก�รเปิดโรงเรียนอย่�งปลอดภัย 

และ “ครู” ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดในก�รฟื้นฟูก�ร

เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 3 ม�ตรก�รที่สำ�คัญคือ 1.ครู 

เป็นผู้ที่ส�ม�รถประเมินคว�มรู้และทักษะของนักเรียน 

เพื่อก�รพัฒน�ร�ยบุคคล 2.ครูจะต้องมีทักษะในก�ร

สอนเสริมเพิ่มเติมคว�มรู้ให้นักเรียน เช่น สอนเสริม

นอกเวล�เรียน หรือซ่อมเสริมพิเศษในช่วงปิดภ�ค

เรียน และ 3. ครูควรมองเห็นและระบุปัญห�ท�งจิตใจ 

อ�รมณ์ สังคมของนักเรียน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

จ�กวิกฤตของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม

“ครูมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่ งในก�รกู้วิกฤต

ภ�วะสูญเสียก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งกำ�ลังเผชิญ

สถ�นก�รณ์เช่นเดียวกันนี้ทั่วโลก จึงขอเป็นกำ�ลังใจ

ให้กับครู และเป็นโอก�สอันดีที่สังคมจะร่วมกันยกย่อง 

เห็นคุณค่�ครูผู้อุทิศตนเป็นแบบอย�่ง จึงขอเชิญชวน

ลูกศิษย์และคนในสังคมร่วมกันเสนอชื่อครูในร�งวัล

สมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรีในครั้งนี้” รมว.ศธ.กล่�ว

ด้�นน�ยกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธ�น

กรรมก�รมูลนิธิร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี 

กล่�วว่� ร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี เป็นร�งวัล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช

กุม�รี เจ้�ฟ้�นักก�รศึกษ� และเพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรติแก่ครูผู้สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 

และมีคุณูปก�รต่อก�รศึกษ� ในประเทศอ�เซียนและ

ติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ โดยจะมีก�รสรรห�

ในทุก 2 ปีครั้ง ประเทศละ 1 ร�งวัล  สำ�หรับก�รคัด

เลือกครูร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี ปี 2565  กลไก

ก�รสรรห�จะประกอบด้วย คณะกรรมก�รคัดเลือก

ระดับจังหวัด และคณะกรรมก�รคัดเลือกส่วนกล�ง 

เพื่อร่วมกันสรรห�ครูผู้มีคุณสมบัติ เป็นครูผู้สร้�งก�ร

เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ และมีคุณูปก�รต่อวงก�รศึกษ� 

โดยมีประสบก�รณ์สอนอย่�งต่อเนื่องไม่น้อยกว่�  

15 ปี เคยสอนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในสถ�น

ศึกษ�ของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือเคยเป็นครูนอกสถ�นศึกษ� สอนระดับก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น และไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอ�ชีพหลัก

นอกจ�กนี้ ในปีนี้ยังเปิดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อครู

ม�จ�ก 5 กลุ่ม คือ 1.ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่� อ�ยุไม่น้อย

กว่� 25 ปี 2.สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยคว�มเห็นชอบ 

ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 3.สม�คม 

มูลนิธิ องค์กร ซึ่งมีฐ�นะเป็นนิติบุคคลและมีภ�รกิจ

ส่งเสริมก�รเรียนรู้ 4.คณ�จ�รย์ในระดับอุดมศึกษ� 

รวมกันไม่น้อยกว่� 3 คน ทั้ง 4 กลุ่มนี้เสนอชื่อ

ครูม�ที่คณะกรรมก�รคัดเลือกระดับจังหวัด หรือ 

www.PMCA.or.th และกลุ่มที่ 5 คือ องค์กรที่มี

ก�รพิจ�รณ�คัดเลือกครูทั้ง 7 แห่ง โดยจะมีก�ร

เปิดรับก�รเสนอชื่อได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง  

ต.ค.2565 และจะมีก�รพิจ�รณ�ตัดสินในวันที่  

18 เม.ย.2566 เพื่อเข้�รับพิธีพระร�ชท�นร�งวัล

สมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี ในวันที่ 17 ต.ค.2566 ซึ่ง

ร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรีจะประกอบด้วย  

เหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ�พระร�ชท�น 

เกียรติบัตร โล่ประก�ศเกียรติคุณ และเงินร�งวัล 

10,000 ดอลล�ร์สหรัฐ ส่วนในประเทศไทยมีร�งวัล

เพิ่มเติมได้แก่ ร�งวัลคุณ�กร 2 ร�งวัล ร�งวัลครูยิ่ง

คุณ 17 ร�งวัล และร�งวัลครูขวัญศิษย์ เพื่อเชิดชูครู

ในแต่ละจังหวัด จึงถึงเวล�แล้วที่ลูกศิษย์ทั่วประเทศ

จะม�ร่วมกันระลึกถึงครูที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและ

ทุ่มเททำ�ง�น โดยเสนอชื่อครูม�ที่ www.PMCA.or.th.

ศธ.เชิญชวนศิษย์5กลุ่ม

ส่งชื่อผู้สั่งสอนคว้ารางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

อย่าเชื่อขายเมล็ดกัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานฯ

กรุงเทพฯ จำ�นวน 3,095 คน และน้อย

ที่สุด คือ บึงก�ฬ จำ�นวน 14 คน โดย

ครูอ�วุโสที่มีอ�ยุสูงสุด คือ 104 ปี มี

จำ�นวน 4 คน อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี  

บุรีรัมย์ และฉะเชิงเทร� จังหวัดละ 1 คน” 

รมว.ศธ. กล่�ว

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� นอกจ�ก

นี้คณะกรรมก�ร สกสค.ได้อนุมัติให้มอบ

เงินดังกล่�ว เนื่องจ�กเห็นว่�สม�ชิก 

ช.พ.ค.-ช.พ.ส. อ�วุโสเหล่�นี้ เป็นกลุ่ม

เปร�ะบ�ง มีร�ยได้น้อย เงินบำ�น�ญ

ก็ได้รับไม่ม�ก จึงควรดูแลให้ขวัญกำ�ลัง

ใจแก่ทุกท่�น ซึ่งเป็นผู้ที่เคยสร้�งคุณ

ประโยชน์ให้กับวงก�รศึกษ� และทุกท่�น

ก็เป็นสม�ชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ชำ�ระเงิน

ช่วยเหลือเพื่อนครูทุกเดือน ทั้งนี้ตนยังได้

กำ�ชับให้สำ�นักง�น สกสค.ดำ�เนินก�รมอบ

เงินสวัสดิก�รช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นภ�ยใน

เดือนกันย�ยนนี้ โดยโอนเงินให้สำ�นักง�น 

สกสค.จังหวัด ประส�นง�นกับเครือข่�ย

ในพื้นที่ในก�รว�งแผนและจ�่ยเงินเหล่�

นี้ให้ครูอ�วุโสด้วยวิธีก�รที่เหม�ะสมกับ

บริบทแต่ละพื้นที่ โดยคำ�นึงถึงสุขภ�พ

ของครูอ�วุโส และให้มีหลักฐ�นก�รรับ

จ่�ยเงินอย่�งถูกต้องด้วย.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

มบัติ เมทะนี..ศพเก็บไว้ 100 วัน!

ส่วน “สรพงศ์ ชาตรี” เวลานี้ศพตั้งอยู่ ณ อุทยานมหา

วิหารพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว โคราช 

จะมีสวดพระอภิธรรมทุกวันพฤหัสบดี..

และกำาหนดพิธีพระราชทานเพลิงในวันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิ 

กายน เวลา 16.00 น.

น่ี..ป่านน้ีท้ังสองพระเอกยอดนิยมคงจะได้พบหน้า น่ังคุย

กันอยู่บนฟ้าโน่นแล้ว ดี-ไม่ดีจะมี “ดาวร้ายยอดนิยม” เกชา 

เปลี่ยนวิถี ร่วมวงอยู่ก็ได้ และไม่แน่ว่า..

เศรษฐา ศิระฉายา, สุริยา ชินพันธุ์, อัศวิน รัตนประชา 

จะได้นั่งอยู่ตรงนั้นด้วย!

หรือบางที อาจมีไวพจน์ เพชรสุพรรณ นั่งแหล่กลอนสด

อยู่ใกล้ๆ อีกคน พร้อมกับยอด นครนายก คอยหยอกล้อตลกกัน

ครื้นเครง!

มีใครก็ไม่รู้นะช่างคิด..สิ้นมิตรว่าแย่แล้ว สมบัติไม่มียิ่ง

ย่ำาแย่ไปใหญ่ และถ้าเสียกรุงไปเมื่อไหร่ ไม่มีอะไรเหลืออีกเลย!

ครับ..ก็อย่าได้ตำาหนิว่าผมเอาคนตายมาเล่นมาหยอกเลย 

พอดีได้เห็นข่าว “ท่านมุ้ย” หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ไปเป็น

ประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่ายเขาชื่อสรพงศ์”..

ก็เลยให้เกิดอารมณ์ความคิดถึงคนในวงการบันเทิงที่จาก

ไปในห้วงครึ่งค่อนปีขึ้นมา ซึ่งนิทรรศการที่ว่านี้ ได้จัดขึ้นที่ห้อง

นิทรรศการชั้น 2 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์

โดยหอภาพยนตร์ได้นำาคอลเลกชันภาพถ่าย “สรพงศ์ 

ชาตรี” ที่ถ่ายไว้ โดย “ช่างภาพนิ่ง” จากกองถ่ายทำาภาพยนตร์

หลายๆ เรื่อง 

ซ่ึงได้บันทึกตัวตน อารมณ์ และอิริยาบถในมุมต่างๆ ของ 

สรพงศ์ไว้ นับเป็นภาพแห่งความทรงจำาที่หาชมได้ยาก

ท้ังน้ี เพื่อรำาลึกถึงนักแสดงคนสำาคัญในหน้าประวัติศาสตร์                                                                                  

ภาพยนตร์ไทย โดยเปิดให้ประชาชนท่ัวไป-แฟนภาพยนตร์ไทยได้

เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึง 9 ตุลาคม 2565

ย้ำาว่า..ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สนใจ-ร่วมรำาลึกถึง   

สรพงศ์ก็แวะไปดู ไปเพลิดเพลินกันได้ จะเปิดให้เข้าชมระหว่าง

เวลา 10.00-17.00 น. ทุกวัน (เว้นวันจันทร์)

พูดถึง “หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)” บางท่านอาจ

ไม่คุ้นเคย และหลายท่านอาจรู้แค่ว่าเป็นสถานที่เก็บฟิล์มหนัง

เก่า

เอางี้..อ่านตามวิกิพีเดีย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

เป็นหน่วยงานของรัฐ คล้ายกับหอสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 

แต่เป็นหอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ท่ีเก็บภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ ตลอดจนอะไรก็ตามท่ีเก่ียวเนื่องกับภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และนำาออกบริการให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าและ

ชื่นชม หรือใช้ประโยชน์อย่างสะดวกและกว้างขวาง

กิจกรรมของหอภาพยนตร์ประกอบด้วย..งานอนุรักษ์ภาพ 

ยนตร์ท่ีทำาหน้าท่ีเก็บรักษาและดูแลภาพยนตร์ของท้ังประเทศ 

และมีหน้าท่ีซับซ้อนทุกมิติเหมือนของหอภาพยนตร์ท่ีมีอยู่ท่ัวโลก

มีหน่วยกู้หนัง เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ที่จะคอยสืบเสาะ

แสวงหาและไปให้ถึงฟิล์ม ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยว

เนื่องที่ยังคงหลงเหลือ และตกค้างกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศ

เพื่อนำามาอนุรักษ์ให้ทันท่วงที เพราะมรดกภาพยนตร์เหล่า

นั้นอาจจะกำาลังเสื่อมสภาพ หรือใกล้สูญสลายไปตามกาลเวลา

ห้องสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี..เป็นห้องสมุดท่ี

เปิดให้บริการค้นคว้าหนังสือ วารสาร รูปถ่าย ส่ิงพิมพ์โฆษณา งาน

วิจัย บทความวิชาการ และสื่อโสตทัศน์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา..จัดฉายภาพยนตร์ทั้งที่หอ

ภาพยนตร์สะสมไว้และที่จัดหามาจากทั่วโลก มีโปรแกรมฉาย

ภาพยนตร์เป็นประจำาทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลานดารา..เป็นลานสำาหรับยกย่องให้เกียรติแก่ดารา

ภาพยนตร์ไทย โดยเชิญมาประทับรอยมือรอยเท้า สลักชื่อ 

และวันที่บนลานดาราหน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ซึ่งลอกแบบมาจาก Chinese Theatres ฮอลลีวูด เพื่อ

เป็นอนุสรณ์ให้แฟนภาพยนตร์และผู้สนใจมารำาลึก

ครับ..คร่าวๆ ประมาณนี้ อยากเห็นรอยมือ-รอยตีน 

(ดารา) ใคร ก็แวะไปดูกัน!.

ไปดูรอยมือ-รอยตีน

ส

• จากนายหัวดุดัน กลายเป็น

สายอ้อนไปซะงั้น! สำาหรับละครเรื่อง

บ่วงวิมาลา อังคารที่ 30 สิงหาคม

นี้ กันย์ (มิกค์ ทองระย้า) คลั่งรัก       

วมิาลา (ปูเป้ เกศรินทร์) หนักมาก ตัดสิน

ใจคุกเข่าขอวิมาลาแต่งงาน พร้อมเร่ิม

ต้นชีวิตคู่อีกคร้ัง ขณะท่ี อรปรียา (เปร้ียว 

ทัศนียา) พอรู้ว่าวิมาลาอยู่กับกันย์ ก็กลัวว่าวิมาลาจะทรยศ 

หันมาเป็นพยานให้กันย์ เลยจัดแผนการร้ายสุดข้ัวช่ัวสุดขีด 

เอาชีวิตแม่ของวิมาลาเป็นเดิมพัน! เรื่องราวจะเข้มข้นแค่

ไหนติดตามได้ใน “บ่วงวิมาลา” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 

20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35

• YUPP! เดบิวต์ศิลปินใหม่สุดเก๋ 

“GALCHANIE (แกลชานี)” หรือ ธนัญญา อินวงษ์ 

วัยเพียง 19 ปี ปล่อยอารมณ์จัดเต็ม 2 เพลง ทั้ง 

“HIDE” และ “โยกใหญ่” โดยแกลชานีเผยว่าเป็น

ปลื้มสุดๆ ที่ฝันเป็นจริงได้เดบิวต์แล้ว ขอบคุณทั้งค่าย 

YUPP! และขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่เคยจะหยุดฝัน 

พร้อมฝากแฟนๆ ให้รับชมมิวสิกวิดีโอเพลง “HIDE” 

และ “โยกใหญ่” ได้บน YouTube ช่อง YUPP! และ

ฟังเพลงนี้ ได้จากทุกมิวสิกสตรีมมิง

• แฟนๆ พ่อมดห้ามพลาดโปรแกรม “ฮิต มูฟว่ี 

(Hit Movies)” ช่อง MONO29 เวลา 

11.00 น. นำาเสนอภาพยนตร์เรื่อง 

“สัตว์มหัศจรรย์: อาชญากรรมของ 

กรินเดลวัลด์ (Fantastic Beasts: 

The Crimes of Grindelwald)” 

เรื่องราวของพ่อมดมืดผู้ทรงพลัง 

“เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์” (จอห์นนี 

เดปป์) ถูกจับกุมโดย “สภาเวทมนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา” 

ด้วยความช่วยเหลือจาก “นิวท์ สคามันเดอร์” (เอดดี 

เรดเมน) ระหว่างส่งตัวนักโทษ กรินเดลวัลด์ก็หลบหนี

จากท่ีคุมขังและเร่ิมรวบรวมเหล่าสาวก!

• ถือเป็นยุคทองของพวกเขาจริงๆ สำาหรับ

สองพ่อหมีขวัญใจวัยมัน โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน และ    

ป๊อบ-ปองกูล สืบซึ้ง สองศิลปินอารมณ์ดีคิวทอง 

ล่าสุดเตรียมลุยคอนเสิร์ตใหญ่ 4 แยกปากหวาน ตอน 

I will survive #สู้ตายเราต้องรอด ในเดือนกันยายนนี้  

ซึ่งเป็นจังหวะดีของพิธีกร แมทธิว ดีน แห่งรายการ 

“วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One 

Day With Matthew)” พาผู้ชมบุกไปตีซี้ยังตึกแกรมมี่

เพื่อชวนมานั่งกินไปคุยไป เจาะลึกตัวตนว่าคู่นี้ซี้กันแค่

ไหน ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.นี้ ทางช่อง MONO29.

มักเกิ้ล

าพูดถึง “น้องกัณฑ์” หรือ ด.ช.ชนะ

เดช เขียวเซ็น เด็กยอดกตัญญูที่โด่งดัง

ในโซเชียลที่ทำาเพื่อพ่อจนวินาทีสุดท้าย 

หลายคนคงคุ้นหูคุ้นตา จากเด็กน้อยท่ีเปิดหมวกโชว์ 

ประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆ เพื่อท่ีจะหาเงิน

ทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระของคุณพ่อ ก่อนท่ีจะ

เป็นกระแสในโลกออนไลน์จากการไลฟ์สดเล่นกีตาร์

ร้องเพลงท้ังน้ำาตา ขอรับบริจาคค่าทำาศพให้แก่ผู้เป็น

พ่อที่จากไปด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

หลังจากคุณพ่อเสีย น้องกัณฑ์ได้มีโอกาส

ไปออกรายการ “โหนกระแส” จนโด่งดังอีกครั้ง

เนื่องจากเป็นเด็กที่มีความสามารถ ทั้งเรื่อง

การร้องเพลงและเล่นดนตรี หนุ่ม-กรร

ชัย กำาเนิดพลอย ได้เล็งเห็นและคอย

สนับสนุนให้น้องได้เดินตามฝัน จึงชักชวน

ให้ เอ้ BOTCASH มาทำาเพลงให้น้องกัณฑ์ 

เพื่อน้องจะได้มีเพลงเป็นของตัวเอง ได้เป็น

ศิลปินอย่างท่ีคุณพ่อฝันเอาไว้ และจะได้ใช้

เพลงน้ืในการหาเล้ียงตัวเองต่อไปในอนาคต

มาวันนี้ความฝันที่จะเป็นศิลปินของ

น้องกัณฑ์ก็มาถึง กับซิงเกิลแรก อ่อนแอ

สักครั้ง ที่มาของเพลงนี้ มาจากที่น้อง

กัณฑ์บอกว่าอยากได้เพลงที่มาจากคำาสอน

ของพ่อที่ ซึ่งก็คือ “เปลี่ยนความผิดหวัง

ให้เป็นพลัง” และ “ต้องอยู่กับความจริง

ไม่ใช่ความฝัน” อยากได้แนวเพลงเพื่อชีวิต 

และอยากเล่นกีตาร์ เมื่อได้ Concept ดัง

กล่าวแล้ว เอ้ BOTCASH ก็ได้ชวน โมส 

Taitosmith ให้มาเป็นคนแต่งเนื้อร้อง ซึ่งโมสก็ตอบ

ตกลงทันที

โดย น้องกัณฑ์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า 

“กัณฑ์รู้สึกตื่นเต้น มีความสุข ดีใจในเวลาเดียวกัน 

แต่ว่าในความสุขนั้นกัณฑ์ก็มีความเสียใจ ถ้ากัณฑ์

ไม่มีพ่อ กัณฑ์ก็ไม่มีวันนี้ครับ แล้วเพลงนี้ก็เหมือน

ชีวิตกัณฑ์เลยครับ กัณฑ์ภูมิใจมากครับ ที่พี่โมส

และพี่เอ้ได้ช่วยกันทำาเพลงให้กัณฑ์ กัณฑ์ก็ได้ช่วย

แต่งไปด้วยนิดนึง เพลงนี้มันก็เหมือนชีวิตกัณฑ์

ตรงที่ท่อนแรก ที่ร้องว่า ฝัน ความฝันที่อยู่ไกลสุด

ตา กัณฑ์เดินตามความฝัน ตามหาความฝันนี้มา

กับพ่อ แล้วพ่อก็ทำาให้กัณฑ์มาถึงวันนี้ ได้ครับ แล้ว

มอบรอยยิ้ม • คิตตี้-กิจติพร นันท์ตานนท์ Mrs. Thailand world 2021 และโกห์ ซู ซิง 

ประธานบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำากัด ร่วมกับบริษัท บราโว บีเคเค ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้

ชุมชนได้มีรอยยิ้ม จัดตั้งโครงการปันน้ำาใจเพื่อชุมชนนี้ขึ้น มอบถุงยังชีพจำานวน 500 ชุดแก่

ชุมชนจำานวน 5 ชุมชนรอบ Show DC โดยมีผู้อำานวยการเขตห้วยขวาง “ชัชชญา ขำาจันทร์” 

ร่วมจัดตั้งโครงการ ได้มีการส่งมอบ ณ บางกอก ทัวริสต์ เทอร์มินอล, โชว์ ดีซี เมื่อวันก่อน

ถ้

ารร่วมงานคร้ังแรกในเพลง

สากลระหว่าง 2 ศิลปินขวัญใจ

วัยรุ่น “Zom Marie” (ส้ม 

มารี) และ “Maximillian” (แม็กซิ

มิลเลียน) เป็นการผสมผสานระหว่าง

เสียงอันไพเราะและสดใสของ “ส้ม” 

และเสียงอันนุ่มลึกชวนหลงใหลของ 

“Maximillian” แน่นอนว่า “Make 

Your Mind Up” จะเป็นอีกหนึ่ง

เพลงที่ทำาให้คนฟังและแฟนเพลงได้

เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีเพลงป๊อป 

จังหวะสนุกสนาน ต้อนรับซัมเมอร์นี้

อย่างแน่นอน 

เพลง “Make Your 

Mind Up” เขียนเนื้อร้องโดย 

“Maximillian” พร้อมกับศิลปินนัก

แต่งเพลงชื่อดังอย่าง ซาอีร์ โคอาโล 

และ เทรเวอร์ บราวน์ โดยก่อน

หน้านี้เขาทั้ง 2 คนมีโอกาสแต่ง

เพลงให้ศิลปินระดับโลกหลาย

ต่อหลายคน ได้แก่ เดมี โลวา

โต, เดอะเชนสโมกเกอร์ส และ 

ลิซโซ รวมถึงนักแต่งเพลงมือ

ฉมัง ฟราน ฮอลล์ ท่ีได้แต่งเพลง

ให้กับ บริตนีย์ สเปียร์ส, อิเมจิน 

ดรากอนส์, ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์ 

และ เร็กซ์ลีย์ แถมก่อนหน้าน้ียัง

ได้ร่วมงานกับ โรบิน ชูลซ์ อีกด้วย

ถึงแม้ว่า “Zom Marie” 

และ “Maximillian” จะอัดเสียง

ร้องแยกกันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 แต่

ระหว่างที่หนุ่ม “Maximillian” ได้มาทัวร์เซาท์

อีสต์เอเชีย ทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกัน และถ่ายมิวสิก

วิดีโอร่วมกันที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์ในกรุงเทพฯ

ก
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ซึ่งบรรยากาศ และสถานที่สื่อถึงเนื้อเพลง 

“Make Your Mind Up” ที่เปรียบเทียบความรัก

ก็เหมือนกับการเล่นเกมเป็นความรักที่คลุมเครือ 

สถานะไม่ชัดเจนนั่นเอง.

ความฝันน่ันยังดำาเนินต่อไปครับ กัณฑ์อยากขอบคุณ

ทุกๆ คน แฟนคลับของกัณฑ์และก็อีกหลายๆ คน 

เช่น พ่ีเอ้ BOTCASH พ่ีโมส ไททศมิตร พ่ีหนุ่มกรร

ชัย ทีมงาน MV ทุกคน ระหว่างการทำาเพลง จนถึง

ถ่าย MV จนจบ มันมีหลายเรื่องท่ีพ่ีๆ ทุกคน พ่ีๆ ทีม

งานทำาให้กัณฑ์ย้ิมได้ ทำาให้กัณฑ์มีความสุขได้”

‘น้องกัณฑ์’เด็กน้อยยอดกตัญญู

เดินตามฝันพ่อปล่อยซิงเกิลแรก!

การร่วมงานครั้งแรกในเพลงสากล

‘Zom Marie’และ‘Maximillian’

เพลินกับ‘Make Your Mind Up’

‘อ๋อม’จัดมีตติ้งขอบคุณแฟนๆ

บรรยากาศอบอุ่นด้วยความรัก

พักเบรกงานรวมตัวมาหลาย

ปี ด้วยสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ล่าสุด

ความคิดถึงจึงทำาให้เกิดงาน เพราะ

คิดถึงจึงมาหา...อ๋อม อรรคพันธ์ งาน 

Meet & Greet ของพระเอกหนุ่ม อ๋อม-                                   

อรรคพันธ์ นะมาตร์ กับแฟนคลับ

ชาว OMC ที่งานนี้หอบความคิดถึง

มาหากันแบบเต็มแม็กซ์ ซึ่งอ๋อมขอ 

เสิร์ฟความใกล้ชิดให้แฟนๆ หาย

คิดถึงกันไปเลย

โดย อ๋อม เผยถึงความรู้สึกว่า 

“ดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆ ทุกคนในวันนี้ เพราะ

นานหลายปีมากที่ไม่ได้มาเจอกัน ขอบคุณที่ทุก

คนยังคิดถึงและเป็นกำาลังใจให้กับผู้ชายคนนี้มา

ตลอด งานวันนี้อบอุ่นมาก เหมือนเป็นงานรวม

รุ่นเลยก็ว่าได้ บางคนที่มาวันนี้ก็เพิ่งจะมาเจอ

กันเป็นปีแรก บางคนก็เจอกันมา 13-14 ปีแล้ว 

แต่ทุกครั้งที่จัด

งานทุกคนก็จะมา

เจอกัน ขอบคุณ

ทุกคนมากครับ

ที่คิดถึงกันเสมอ 

สำาหรับงานมีตติ้งใหญ่น่าจะเป็นปีหน้าครับ ยัง

ไงรอติดตามรายละเอียดได้เลยมีแน่นอน ส่วน

ช่วงนี้ผมก็กำาลังถ่ายทำาละคร สัจจะในชุมโจร 

(เสือสั่งฟ้า 3) น่าจะได้รับชมกันเร็วๆ นี้ ยังไง

ฝากรอติดตามชมและเป็นกำาลังใจให้ด้วยนะ

ครับ”

มาตามนัด!จอห์นนี เดปป์

โผล่เซอร์ ไพรส์งาน MTV VMAs

จอห์นนี เดปป์ มาสร้างเซอร์ ไพรส์

ปรากฏตัวช่วงสั้นๆ ตามที่เคยมีข่าวออกมาก่อน

หน้านี้ ที่งานเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส์ 

2022 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

แต่นักแสดงวัย 59 ไม่ได้มาปรากฏตัว

ที่พรูเดนเชียล เซ็นเตอร์ ด้วยตัวเอง ถึงอย่าง

นั้นก็ยังเป็นเป้าสนใจของผู้ชมจำานวนหลาย

ปรากฏตัวในชุดนักบินอวกาศลอยมาและเริ่มการ

แสดงของเขา ไม่นานหลังจากที่พิธีกรแอลแอล 

ล้าน แม้จะมาแค่แบบเวอร์

ชวลก็ตามในมาสคอตมูนแมน 

นกับนิอวกาศของทางแชนเนล

“Moon Person” เป็น

ส่วนประกอบสำาคัญของพิธี

มอบรางวัลและเป็นมาสคอตรางวัลอย่างเป็น

ทางการตั้งแต่โชว์แรกในปี 1984 โดยเดปป์

คูล เจ, แจ็ก ฮาร์ โลว์ และนิกกี มินาจ ขึ้นเวที

กล้องแพนไปที่เดปป์ ซึ่งเขากล่าวใน

วิดีโอที่บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า บอกว่า “เฮ้ คุณ

รู้อะไรไหม ผมจำาเป็นต้องได้งานนี้ ผมแค่อยาก

ให้พวกคุณรู้ว่าผมพร้อมแล้วสำาหรับงานเลี้ยง

วันเกิด บาร์มิทซวา (พิธีทางศาสนา) บน็อท 

มิทซวา งานแต่งงาน ฯลฯ”

จอห์นนีแชรป์วิดีโอการปรากฏตัวของ

เขาในชุด Moon Person ทางอินสตาแกรม

ให้กับผู้ติดตาม 27.5 ล้านบัญชีพร้อมแคปชัน 

“Guess who? #VMAs.

Interthaipost69@gmail.com
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คดีหมายเลขดําที่  ผบ๓๐๐๖/๒๕๖๐

 นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน  โจทก

ระหวาง

 บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

 ขาพเจา (๑) นางสาวอรกัลยา พุมพึ่ง, (๒) นางกัลยทรรศน ติ้งหวัง โจทก

อยูบานเลขที่ (๑) ๗๘/๑, (๒) ๕๔๗ หมูที่ (๑) ๖, (๒) ๒ ถนน - ตรอก/ซอย - 

ตําบล (๑) บางพูน , (๒) ละงู อําเภอ (๑) เมืองปทุมธานี , (๒) ละงู จังหวัด (๑) ปทุมธานี, 

(๒)สตูล รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา นายสิษฐวัศ ภาคินสกุลพัฒน ทนายโจทก

อยูบานเลขที่ ๙๘/๖๐ หมูที่ ๑ ถนน ราชพฤกษ ตรอก/ซอย - ตําบล/แขวง ออมเกร็ด 

อําเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส - 

 ขาพเจา บริษัท วิซารด โซลูชั่น จํากัด จําเลย

อยูบานเลขที่ ๑๐๙๑/๒๔๑ หมูที่ - ถนน เพชรบุรีตัดใหม ตรอก/ซอย เพชรบุรี ๓๕ ใกล

เคียงอาคารซิตี้ลิงค ตําบล/แขวง มักกะสัน อําเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย - โทรศัพท - โทรสาร - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส - 

 คดีนี้ โจทกทั้งสองย� นคําฟองวา จําเลยซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจจําหน�ายกระทะ 

โดยใชช� อสินคาวา “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” เพ� อจําหน�ายใหแกผูบริโภคทั่วไป 

ดวยการ โฆษณาและจําหน�ายสินคาของจําเลยทางส� อโฆษณาทางชองโทรทัศน ส� อสังคม

ออนไลน เฟสบุค และอ� นๆ ได โฆษณาชวนเช� อในลักษณะเชิญชวนใหผูบริโภคทั่วไปเกิด

ความเช� อถือวาผลิตภัณฑของจําเลยเปนกระทะไมใชน้ํามัน ทําอาหารไมติดกระทะ ราคา

ถูก เหมาะสําหรับทําอาหารคลีน หรืออาหารเพ� อสุขภาพ

 เปนกระทะที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง “กระทะโคเรียคิง (KOREA KING)” 

มี ๒ รุน คือ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย (DIAMOND SERIES) 

และ กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) เม� อวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โจทกที่ ๑ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุนไดมอนดซีรีย 

(DIAMOND SERIES) ของจําเลย ราคา ๓,๙๐๐ บาท และเม� อประมาณเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ โจทกที่ ๒ ไดซื้อกระทะโคเรียคิง (KOREA KING) รุน โกลซีรีย (GOLD SERIES) 

ของจําเลย ราคา ๓,๓๐๐ บาท เม� อโจทกทั้งสองไดรับสินคาและไดใชกระทะโคเรียคิง 

(KOREA KING) ของจําเลย ไมเปนไปตามที่จําเลยโฆษณา ตอมาเม� อประมาณเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ โจทกทั้งสองทราบวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

(สคบ.) ไดมีคําสั่งใหจําเลยยุติโฆษณา กระทะโคเรียคิง (KOREA KING) ทางส� อตางๆ ใน

ทันที เน� องจากมีการตรวจพิสูจนคุณสมบัติสินคาของจําเลยแลวปรากฏวาไมเปนไปตามที่

จําเลยมีการโฆษณาจําหน�ายสินคาให โจทกทั้งสอง และผูบริโภครายอ� นทั้งหมด การกระ

ทําของจําเลยเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภคแกโจทกทั้งสอง ทําให โจทกทั้งสองไดรับความ

เสียหาย จากการโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง และสินคาไมเปนไปตามที่โฆษณาขัด

ตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 

 จึงประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบวา ศาลมีคําสั่งอนุญาตให โจทกทั้งสอง

ดําเนินคดี แบบกลุม เม� อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ และนัดพรอมเพ� อไกลเกลี่ย ตรวจ

พยานหลักฐาน กําหนดประเด็นขอพิพาท กําหนดขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการดําเนิน

คดีแบบกลุม ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬ�กา

 สมาชิกกลุมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมได โดยแจงความประสงค

เปนหนังสือ ตอศาลภายใน ๔๕ วัน นับแตวันทราบคําบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนิน

คดีแบบกลุม ซึ่งจะถือวาพนจากการเปนสมาชิกกลุมนับตั้งแตวันที่แจงความประสงคตอ

ศาล หากพนระยะเวลาแลวจะไมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมไดอีกเวนแตศาล

มีคําสั่งอนุญาต และคําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุม เม� อออกจากการเปน

สมาชิกกลุมแลวจะขอกลับเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือรองสอดอีกไมได และหามมิให

สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมย� นฟองจําเลยในเร� องเดียวกันกับที่โจทก

ไดย� นฟอง

 สมาชิกกลุมที่มิไดออกจากสมาชิกกลุมมีสิทธิ ดังนี้ เขาฟงการพิจารณาคดี 

รองขอใหศาล มีคําสั่งวาโจทกไมมีคุณสมบัติสวนไดเสีย รวมตลอดทั้งการไดมาซึ่งสิทธิ

การเปนสมาชิกกลุมโดยสุจริต ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดถายสําเนาเอกสารในสํานวน

ความ จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุม หากปรากฏวาใน

ระหวางการพิจารณาทนายฝายโจทกไมสามารถดําเนินคดี แบบกลุม รองขอเขาแทนที่

โจทก คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทก การถอนฟอง การตกลงหรือประนีประนอม

ยอมความและการตกลงกันเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาดตรวจและโต

แยงคําขอรับชําระหนี้

ประกาศศาลแพง

เร� อง  คําบอกกลาวคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

 

บริจาคโลหิต      สมฤดี จิตรจง  รองผูวาการดานบริหารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

นําพนักงานรวมบริจาคโลหิต โครงการ “เดอะมอลล กรุป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ 

รักแมแหงแผนดิน” ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ครบ 90 พรรษา โดยมี ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน ผอ.ใหญ

การตลาด บจก.เดอะมอลล กรุป ใหการตอนรับ และดร.คฑา ชินบัญชร, สมพลสิริ เจริญมหาดไทย 

รวมงาน ณ หองบริจาคโลหิต ดิ เอ็มโพเรียม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดฉาก

เจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคง

อาหารเอเปค ครั้งที่ 7 (The Seventh APEC 

Virtual Food Security Ministerial Meeting) 

ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  ผลักดันนโยบายครัวไทย

สูครัวโลก พรอมจับมือรวมเขตเศรษฐกิจสมา

ชิกเอเปค หนุนแผนปฏิบัติการภายใตแผน

งานความมั่นคงอาหาร มุงสู ค.ศ. 2030 รวม

กันอยางเขมแข็ง

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกลาวตอนรับ

คณะรัฐมนตรี และสมาชิกเอเปค 21 เขต

เศรษฐกิจ พรอมกลาวเปดการประชุมในคร้ังน้ี

วา ประเทศไทย มุงหวังที่จะสนับสนุนใหเอเปค

มีการเจริญเติบโตในระยะยาว มีภูมิคุมกัน 

มีความครอบคลุม ความสมดุล และความ

ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองวิสัยทัศนปุตราจายา 

ค.ศ.2040 แผนปฏิบัติการเอาเทอรัว รวมถึง

หัวขอหลักของการเปนเจาภาพเอเปคของไทย 

คือ “OPEN, CONNECT, BALANCE” หรือ 

“เปดกวางสรางสัมพันธ เช� อมโยงกัน สูสมดุล” 

และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular - 

Green Economy หรือ BCG Model

การประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคง

อาหาร นับเปนกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค

ที่เขมแข็ง และสามารถมีสวนรวมสนับสนุน

ความม่ันคงอาหารใหกับประชาคมโลก ในฐานะ

ผูผลิตและผูสงออกอาหารและสินคาเกษตร

รายใหญ ของโลก ซึ่งจากสถานการณความ

มั่นคงดานอาหารในปจจุบัน องคการอาหาร

และการเกษตรแหงสหประชาชาติ รายงาน

วาในป พ.ศ. 2573 ประชาชนประมาณ 670 

ลานคน จะยังคงขาดสารอาหาร นอกจากนี้ 

ผลกระทบและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตอ

ระบบอาหารทั่วโลก เชน วิกฤตดานสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และภูมิรัฐศาสตร ทํา

ใหเอเปค ตองปรับบทบาทและแนวทางที่จะ

เกษตรฯ เปดฉากเจาภาพเอเปค 2022 
รวมจับมือหนุนความมั่นคงอาหาร ดันครัวไทยสูครัวโลก 

เดินไปขางหนารวมกัน  

การประชุมครั้งนี้ สมาชิกเอเปค 21 

เขตเศรษฐกิจ ยังไดรวมกันรับรองปฏิญญา

ความมั่นคงอาหารเอเปค  ซึ่งเปนเอกสาร

แสดงเจตนารมณและความมุงม่ันทางการเมือง 

ในการสงเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค 

โดยในรางปฏิญญาฯ ไดผลักดันนโยบายสําคัญ 

4 ดาน ประกอบดวย ดานความปลอดภัย

อาหาร ดานการคาระหวางประเทศ ดาน

การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ดาน

การสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชน   

นอกจากนี้ ภาคเอกชน นับไดวามี

บทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการรวมเสริม

สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยประธาน

สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค ประจําป 2565 

ได ใหคําแนะนําที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การภายใตแผนงานความม่ันคงอาหาร มุงสูป 

ค.ศ. 2030 ไดแก การสนับสนุนการอํานวย

ความสะดวกทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเปล่ียนผานไปสูระบบดิจิทัล การประสานงาน

กับองคกรระหวางประเทศเพ� อแกไขปญหา

ความมั่นคงดานอาหาร การสงเสริมการลด

อุปสรรคที่ ไมใชภาษีสําหรับการเกษตรและ

การคาอาหาร และการนําโมเดลแนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  และ

เศรษฐกิจสีเขียว หรือโมเดล BCG มาปรับใช  

เช� อมั่นไดวา ราง

ปฏิญญาความมั่ นคง

อาหารเอเปค จะชวย

เสริมสรางความเช� อมั่น

ของคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคาและ

อาหารของไทย นอกจากน้ี 

การสนับสนุนระบบการ

คาแบบพหุภาคี จะทําให

เกิดการอํานวยความ

สะดวกทางการคาขาย

ระหวางประเทศมากขึ้น

พรอมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ของไทย ยังผลักดันการดําเนินการภายใต

แผนปฏิบัติการภายใตแผนงานความมั่นคง

อาหารเอเปค ผานการขับเคล� อนนโยบาย 

3S ทั้งเร� อง Safety Security และ Sustain-

ability สงเสริมความปลอดภัยอาหารใหได

มาตรฐานสากล ถูกหลักโภชนาการ และในป 

2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดวาง

นโยบายเสริมสรางบทบาทสตรีใหเปนกําลัง

หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยใชแผนขับเคล� อนกลุมแมบาน

เกษตรกรใหมีความเขมแข็ง เพ� อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก  และการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการดานการเกษตรใหมีความทันสมัย 

สามารถวิเคราะหและวางแผนการผลิต  

การเขาถึงตลาด รวมถึงผลักดันวิจัยและ

นวัตกรรมเกษตร และยกระดับความรวมมือ

เครือขายการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะดานนโยบายความยั่ งยืนใน

ระบบอาหารที่สัมพันธกับปจจัยการผลิต

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ 

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา ที่

ผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร และกรมประมง ไดรวมกันเปนเจาภาพ

จัดการประชุมที่ เกี่ ยวของภายใตกรอบ

เอเปค มาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2565 ซึ่ง

ถือเปนการเปดฉากการประชุมเอเปคพรอม

กันทั้งประเทศ ในฐานะที่ ไทยเปนเจาภาพ

จัดการประชุมเอเปค และไดมีการจัดการ

ประชุมที่เกี่ยวของตางๆ อีก 12 การประชุม

เร� อยมา แน�นอนวา การประชุมรัฐมนตรีของ

เขตเศรษฐกิจรวมกันครั้งนี้  เปนการแสดง

วิสัยทัศนและแนวนโยบายในการผลักดัน

ความม่ันคงทางอาหาร ซ่ึง ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดมุงเนนนโยบาย BCG และ 3s รวมถึง

นโยบายตางๆ เพ� อสรางความเช� อม่ันวา สินคา

เกษตรและอาหารไทย ในฐานะ ‘ครัวโลก’ 

มีการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ

มาตรฐาน ผลักดันสงออกสินคาเกษตรและ

อาหารใหประชากรในภูมิภาคเอเปคและโลก 

เพ� อใหเกษตรกรสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

สงออกสินคาเกษตรไปยังคูคาในเอเปคได

มากขึ้น

นายปราโมทย ยาใจ พรอมดวย 

นางพรพิณี บุญบันดาล ผูอํานวยการสํานัก

อนุรักษและตรวจสอบมาตรฐานหมอนไหม 

และ เจาหนาท่ีกรมหมอนไหม รวมจัดนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเผยแพร

ภูมิปญญาผาไหมไทยและสินคาหมอนไหม 

ในชวงงานสัปดาหประเทศไทย (Thai Week) 

ระหวางวันที่ 28 ก.ค.– 13 ส.ค.65 ในงาน

มหกรรมพืชสวนโลก (Expo 2020 Floriade) 

ณ เมืองอัลเมียร (Almere) ประเทศเนเธอรแลนด

ท้ังน้ี กรมหมอนไหม ไดแสดงนิทรรศการ

ดังกลาว เพ� อเผยแพรและประชาสัมพันธ

สินคาและผลิตภัณฑหมอนไหมที่มีคุณภาพ

ไดรับการรับรองมาตรฐาน เพ� อแสดงใหเห็น

ถึงการขับเคล� อนภายใต BCG Model และ

การเพิ่มมูลคาดวยมาตรฐานสินคา ไดแก 

เสนไหมยอมสีธรรมชาติท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากหมอนและไหม 

ไดแก ชาใบหมอน น้ําหมอน เคร� องสําอาง

จากโปรตีนไหม หนากากอนามัยจาก

แผนใยไหม แผนใยไหม แผนกรอง

กาแฟจากแผนใยไหม ผาไหมตรานกยูง

พระราชทาน เสนไหมไทยพ้ืนบานอีสาน 

และรังไหม อีกทั้งยังไดแสดงผาไหม

ที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) ไดแก ผาไหมมัดหมี่

ชนบท จ.ขอนแกน ผาไหมยกดอกลําพูน 

จ.ลําพูน ผาไหมมัดหม่ีซ่ินตีนแดง จ.บุรีรัมย 

ผาไหมแพรวากาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ 

ผาไหมจกแมแจม จ.เชียงใหม ตลอดจน

ผลิตภัณฑกระเปาผาไหม รองเทาผาไหม 

และผาหมใยไหม 

นอกจากน้ี กรมหมอนไหมยังไดรวมกับ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และกรมสงเสริม

กรมหมอนไหมรวมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 

และผลิตภัณฑหมอนไหม ในงานพืชสวนโลก เนเธอรแลนด

การเกษตร จัดงานผาไทย (The Exquisite 

Thai Fabrics) ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรม

พืชสวนโลก โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก พรอมดวย 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม ผูตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปด 

ซึ่งกรมฯ ไดเขารวมแสดงนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 - 13 

ส.ค.65 เพ� อเผยแพรใหชาวตางชาติไดรับรู

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันปหลวงตอวงการหมอนไหม 

และรวมเฉลิมพระเกียรติในปมหามงคล

ดังกลาว โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย การ

สาธิตการสาวเสนไหม การจัดแสดงผาไหม

ตรานกยูงพระราชทาน การจัดแสดงผาไหม

และเสนไหม GI ผลิตภัณฑจากหมอนไหม 

ตลอดจนการเดินแบบชุดผาไทยผาไหมไทย 

ซึ่งไดรับความสนใจจากชาวตางชาติที่เขาชม

งานเปนจํานวนมาก

นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52     เออิชิ ฮัทซุมิ ผูบริหาร บริษัท เพนเทล

(ประเทศไทย) จัดงาน “นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 52” รวบรวมผลงานภาพวาด

ของเยาวชนไทยที่ไดรับรางวัลจากโครงการประกวดศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 52 ที่ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน พรอมมอบรางวัลแกเยาวชนไทยที่ชนะการประกวด โดยไดรับเกียรติจาก ชิเงกิ 

โคบายาชิ ผูอํานวยการสํานักขาวสารญี่ปุนและที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํา

ประเทศไทย เปนประธานเปดงาน โดยมี ชินโกะ มิชิมะ, เนตรนภัส ธนสารธาดา, ปยะวัฒน 

จตุรงควาณิช, นาตยา ศันสนรัตน และ ธนภพ ลีรัตนขจร รวมงาน ณ ศูนยการคาเกทเวย เอกมัย

TED Fund สนับสนุนทุนคนรุนใหม ผลิต “เข็มละลาย”     ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการ

กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวง อว. ลงพื้นที่

จังหวัดสงขลา ติดตามงานพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร เม� อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผานมา โครงการ “ระบบนําสงยาหรือสาร

ออกฤทธิ์ดวยแพลตฟอรมเข็มไมโครนีดเดิ้ลแบบสลายตัว” ซึ่ง TED Fund ไดใหทุนสนับสนุน

ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มตน นายจุลินทิพย พุทธวงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท อี.ซี.เน็กซ 

จํากัด
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

มอบรางวัล    นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพิธีและมอบรางวัล 

“SMART LAB & X-RAY AWARD หองปฏิบัติการทางการแพทยและหองปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป 2565 และมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม เครือขายหองปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจําป 2565” โดยมี 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย นายแพทยศุภกิจ 

ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย และคณะผูบริหารรวมงาน ที่ โรงแรม แกรนด

ริชมอนด จ.นนทบุรี

ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการกองทุน

พัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่ติดตาม

ความสําเร็จตามภารกิจการพัฒนาผูประกอบการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการดําเนินงาน

ของกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (TED Fund) ที่ สวนยางพารา 

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา ภายใตโครงการ 

“หนังเทียมฝกหัดเย็บแผลฉีกขาดสําหรับ

นักศึกษาแพทยและพยาบาลจากยางพารา” 

ซึ่ง TED Fund ใหทุนสนับสนุน บริษัท เทพา

พาราเทค จํากัด ภายใต โครงการยุววิสาหกิจ

เริ่มตน (TED Youth Startup) ไปพัฒนา

และเพิ่มมูลคาของยางพารา ทําใหเกษตรกร

ชาวสวนยางพารามีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง

การขับเคล� อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ในการดูแล

รักษาและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

คุมคาอีกดวย

ดร.ชาญวิทย กลาววา โครงการ 

“หนังเทียมฝกหัดเย็บแผลฉีกขาดสําหรับ

นักศึกษาแพทยและพยาบาลจากยางพารา” 

เปนการแกปญหาใหกับบุคลากรทางการแพทย 

ท้ังแพทย ทันตกรรม พยาบาลและสาธารณสุข 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงานสัมมนาออนไลน ttb SME I the X-Change “เจาะลึก

สูตรสําเร็จการคาระหวางประเทศ เดินหนาสูการเปน Smart SME ยุค Next Normal” เพ� อ

เสริมความรูดานการคาระหวางประเทศใหผูประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ โดยในครั้งนี้ 

ทีเอ็มบีธนชาตไดรับเกียรติจากพันธมิตรท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และผูบริหารมากประสบการณ 

มารวมถายทอดองคความรูที่เจาะลึก ครบทุกดาน ผานสูตรสําเร็จ ไดแก

(1) ดานการตลาด รูลึกเทรนดและเคล็ดลับการสรางโอกาสเติบโตแบบกาวกระโดด 

(2) ดานกลยุทธและการบริหารธุรกิจในยุคหลังโควิด-19 และ (3) เสริมความแข็งแกรงดวย

ดิจิทัลโซลูชันดานการเงินแบบครบวงจรจากผูบริหารของธนาคาร เพ� อใหผูประกอบการเอสเอ็มอี

พรอมรับมือกับความเปล่ียนแปลง และปรับตัวเดินหนาสูการเปน Smart SME ยุค Next Normal 

สรางองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน

ฟนบิส โดย ทีทีบี จัดสัมมนาออนไลน ttb SME I the X-Change

“เจาะลึกสูตรสําเร็จการคาระหวางประเทศ เดินหนาสูการเปน Smart SME ยุค Next Normal” TED Fund สนับสนุนทุนพัฒนางานวิจัย สรางธุรกิจใหมสําเร็จ

ผลิตหนังเทียมฝกหัดเย็บแผลชวยพัฒนาทักษะและความชํานาญใหนักศึกษาแพทย-พยาบาล

ที่จะตองมีการฝกเย็บแผลฉีดขาดใหเกิด

ความเชี่ยวชาญ และชํานาญกอนที่จะสําเร็จ

การศึกษาหรือไดรับ

ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งโดยทั่วไปแลว

นักศึกษาที่เรียนทางดานนี้จะตองใชวัสดุ

หนังเทียมสําหรับใชฝกเย็บแผลฉีกขาด

อยางนอยคนละ 2 ชิ้น เปนวัสดุที่นําเขา

จากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูงและผลิตจาก

ยางสังเคราะหที่ ไมสามารถยอยสลายได ใน

ธรรมชาติ จึงทําใหตนทุนในการฝกหัดเย็บแผล

ฉีดขาดของนักศึกษาสูงและเปนภาระแก

ผูเรียนพอสมควร นอกจากนี้ วัสดุประเภทนี้

เปนวัสดุส้ินเปลืองใชงานเสร็จแลวไมสามารถ

ใชงานซ้ําหลายๆ 

ครั้งได จึงทําใหเกิดเปน

ขยะในส่ิงแวดลอมท่ีไมสามารถ

ยอยสลายไดและเปนอันตราย

ตอสิ่ งมีชี วิต ในระบบนิ เวศ 

สวนวัสดุหนังเทียมที่ผลิตจาก

น้ํ ายางธรรมชาติ เดิมยังมีรู

พรุนเนื้อในจึงทําใหเนื้อวัสดุไม

แน�น เกิดการยุบตัวระหวางฝก

เย็บแผลและมีความแตกตาง

จากหนังมนุษยจริงคอนขาง

มาก ทําใหไมเปนที่นิยมนัก

“โครงการ “หนังเทียมฝกหัดเย็บแผล

ฉีกขาดสําหรับนักศึกษาแพทยและพยาบาล

จากยางพารา” ถือเปนการสรางผูประกอบการ

รุนใหม ใหนําผลงานวิจัย สูเชิงพาณิชย ถือเปน

การตอบโจทยตามเปาหมายการดําเนินงาน

ของ TED Fund ดวยสามารถชวยแกปญหา

ดังกลาว ผานกระบวนการผลิตที่คิดคนขึ้น 

และใช

น้ํายางธรรมชาติที่ ไมมีโพรงเซลลเปด

ดานในเนื้อฟองน้ํา อีกทั้งสามารถประยุกต

ใชแมคโครพอลิเมอร หรือแปงจากพืชใน

การแทรกซึมในทุกๆ โพรงที่เกิดขึ้นในเนื้อ

ฟองน้ํา จึงทําใหไดฟองน้ําที่สามารถใชเปน

วัสดุหนังเทียมฝกหัดเย็บแผลฉีดขาดท่ีมีเน้ือแน�น 

มีความชุมช� นและใหผิวสัมผัสท่ีใกลเคียงผิวมนุษย 

เทียบเทาผิวซิลิโคนนําเขา” ดร.ชาญวิทย กลาว

ดาน นายอนุวัตร วอลี กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เทพาพาราเทค จํากัด กลาววา 

การที่ TED Fund เขามาสนับสนุนทุนมูลคา 

1.5 ลานบาท ภายใตโครงการยุววิสาหกิจเร่ิมตน 

(TED Youth Startup) พรอมท้ังจัดใหมีหน�วยงาน

พ่ีเล้ียง หรือ TED Fellow คอยชวยเหลือตลอด

โครงการ ชวยทําใหผูประกอบการพัฒนา

ไอเดียทางดานนวัตกรรมของตนเอง ออกมา

เปนผลิตภัณฑที่สัมผัส และใชงานไดจริง 

อีกทั้งยังชวยกระตุนใหผูประกอบการอยาก

พัฒนาผลิตภัณฑ ใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

และตอบโจทยการใชงานจริงไดมากข้ึน รวมถึง

ทําใหผูประกอบการตอยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ

ของตนเองใหสามารถใชงานได ในวงกวาง

และหลากหลายมากขึ้นตอไปไดอีกในอนาคต

เล-ซี-บอย เอเชีย เปดตัว “เล-ซี-บอย ออล แบล็ก ซีรีส” พรอมกันทั่วเอเชีย     รัฐรุจน 

มนัสวัชรพงศ ผูจัดการทั่วไประดับภูมิภาคเอเชีย บริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย จํากัด จัดงานเปด

ตัว “เล-ซี-บอย ออล แบล็ก ซีรีส” (La-Z-Boy All Black Series) เกาอี้ปรับเอนนอนเพ� อสุขภาพ

ซีรีสใหมลาสุดพรอมกันทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมี อาโนลด อะเดรียโน� พงศพจน พัชรภักดีกําธร 

มารวมงาน ณ เล-ซี-บอย เอเชีย สํานักงานใหญ

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โชวผลสําเร็จ

ขับเคล� อน Big Data ภาคเกษตร มอบหมาย 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาใหญ 

เปดตัว “โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

การเกษตร” โชวผลงาน พัฒนาระบบฐาน

ขอมูลแบบ Open Data พรอมวางกลยุทธ 

Road map ตอยอด 3 ระยะ ปฏิรูปภาค

เกษตรไทยกาวสู Digital Transformation โดย

วางเปาหมายใหบริการแบบ citizen centric 

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลัง

เปนประธาน เปดงานสัมมนา “โครงการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร” ณ โรงแรม

รามา การเดนส กรุงเทพฯ วา จากที่รัฐบาล

ไดมีนโยบายมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Thailand 4.0)  โดยจัดทําแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบ

แนวทางการดําเนินงาน ใหมีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป การจัดทําฐาน

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในสวนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดร.เฉลิมชัย 

ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดมอบหมาย สศก. เปนหน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก โดยไดมีการลงนามบันทึก

ความรวมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐาน

ขอมูลดานการเกษตรแหงชาติ รวมกัน 10 

กระทรวง และขับเคล� อนมาอยางตอเน� อง

ตั้งแตปลายป 2562 เพ� อใหเกษตรกร ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนท่ีสนใจ สามารถเขาถึง

ระบบการใหบริการและสามารถนําขอมูลไป

ใชเพ� อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 

การผลิต และการตลาด

ลาสุด สศก. ไดจัดทํา “โครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลการเกษตร” เพ� อพัฒนา

ฐานขอมูล สําหรับจัดเก็บ และบริการขอมูล

ทั้งดานพืช ปศุสัตว และประมง จากหน�วย

งานภาคีภายใตบันทึกความรวมมือระหวาง 

10 กระทรวง ซึ่งเปนการรวบรวมชุดขอมูล 

(Datasets) จากการสํารวจ นํามาจัดทําเปน

ขอมูลขนาดใหญดานการเกษตร และวิเคราะห

ในมิติตาง ๆ เปดบริการ Open Data ให

หน�วยงานภาครัฐ เอกชน ผูสนใจ ใชขอมูลใน

เร� องที่เกี่ยวของ โดยโครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการเกษตร มีการพัฒนาระบบงาน 

5 ระบบ คือ 1) ระบบการบูรณาการขอมูล

และจัดทํารายงาน 2) ระบบการวิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) 3) 

ระบบปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร 4) ระบบ 

Coaching Program Platform (CPP) และ 

5) ระบบ Public AI ตลอดจนปรับปรุงการ

ใหบริการ ขอมูลการวิเคราะหสถานการณ

ดานการเกษตร แกหน�วยงานและผูเกี่ยวของ 

รวมทั้งเกษตรกร 

“การสัมมนาเปดตัวโครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลการเกษตรในวันนี้ สศก. มี

ความตั้งใจที่จะเผยแพร ประชาสัมพันธ 

และนําเสนอผลสําเร็จในการดําเนินโครงการฯ 

ท่ีผานมา พรอมท้ังสรางความรับรู ความเขาใจ 

เฉลิมชัย โชวผลสําเร็จ Big Data Project ภาคเกษตร 

มอบ สศก. จัดสัมมนาใหญ เปดตัว “โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเกษตร” 
รวมทั้งหารือแนวทางตอยอดความรวมมือ

ในอนาคตรวมกับหน�วยงานภายในและ

ภายนอกกระทรวงเกษตรฯ ที่ MOU รวมกัน 

ซึ่งเช� อมั่นวา ผลสําเร็จของโครงการฯ จะเปน

ประโยชนแก เกษตรกร ภาครัฐ และผูที ่มี

สวนเกี่ยวของตลอดโซอุปทานการผลิต 

ทําใหมีขอมูลคาดการณผลผลิตที่แมนยํา 

สามารถนําไปใชวางแผนการผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ สศก. ในฐานะ

เนวิเกเตอรเศรษฐกิจการเกษตร หวังเปน

อยางยิ่งวา โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

การเกษตรดังกลาว จะเปนหนึ่งในเคร� องมือ

เนวิเกเตอร ท่ีนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 

และแมนยํา” เลขาธิการ สศก. กลาว

การขับเคล� อน Big Data ภาคเกษตร 

ที่ผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย 

สศก. ไดบูรณาการขอมูลรวมกับหน�วยงานตางๆ 

จัดการและเช� อมโยงในระดับแปลง เกษตรกร 

และพ้ืนท่ี มีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในทุกระดับ 

โดยสราง Platform เก็บขอมูลที่สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น เชน การใช Mobile Technology 

เพ� อใหไดฐานขอมูล Big Data ภาคเกษตร

ที่แมนยํา รวดเร็ว ตอเน� องในทุกฤดูปลูก 

นอกจากนี้ ยังมี Web Tool และ Mobile 

Application ในการประมวลผลขอมูลจาก 

Big Data เพ� อวางแผนเชิงพื้นที่ วางนโยบาย 

และเผยแพรสูทุกภาคสวนอยางเขาใจงาย  

โดยปจจุบัน สศก. ไดพัฒนาระบบและจัด

ทําเปนฐานขอมูลดานการเกษตรตลอด

หวงโซการผลิตสินคาเกษตร เปดบริการ 

Open Data ใหหน�วยงานภาครัฐ เอกชน 

และผูสนใจ ใชขอมูลในเร� องที่เกี่ยวของ ผาน

เว็บไซด nabc-catalog.oae.go.th รวบรวม

ชุดขอมูล กวา 734 ชุด จาก 90 หน�วยงาน 

โดยจัดแบงกลุมขอมูล 17 กลุม ประกอบดวย 

1) กลุมขอมูลดานแผนงาน/งบประมาณ 2) 

กลุมขอมูลดานเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 

3) กลุมขอมูลดานดินและที่ดิน 4) กลุมขอมูล

ดานแหลงนํ้าและการชลประทาน  5) กลุมขอมูล

ดานภัยธรรมชาติ 6) กลุมขอมูลดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) กลุมขอมูล

ดานการเพาะปลูกพืช 8) กลุมขอมูลดานการ

ทําปศุสัตว 9) กลุมขอมูลดานการทําประมง 

10) กลุมขอมูลดานสินเช� อและแหลงเงินทุน              

11) กลุมขอมูลดานเศรษฐกิจและการตลาด 

12) กลุมขอมูลดานโลจิสติกส การขนสง 

และแหลงรับซื้อ 13) กลุมขอมูลดานราคา 

14) กลุมขอมูลดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และมาตรฐานการผลิตและสินคาเกษตร 15) 

กลุมขอมูลดานงานวิจัยและองค

ความรู 16) กลุมขอมูลดานปจจัย

การผลิต และ 17) กลุมขอมูลดาน

แผนที่และขอมูลเชิงแผนที่

สําหรับแผนการขับเคลื่อน 

Big Data หลังจากนี้ สศก. โดย

ศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ ไดวาง 

Road map 3 ระยะ คือ ระยะ 1 

Short Term (พ.ศ. 2566 – 2567) 

มีฐานขอมูลกลางในการจัดเก็บ

ขอมูลตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก

องคกร เชน Internal Data, External Data, 

Partner Data, Customer Data ซึ่งขอมูล

ท้ังหมดตองมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน 

โดยบุคลากรของหน�วยงาน จะมีทักษะการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ หรือตัดสินใจกันบน

ขอมูลที่มีประโยชน สามารถแบงปนผลลัพธ

ที่ ไดและปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดใหดีขึ้น 

ระยะ 2 Medium Term (พ.ศ. 2568 -2569) 

จัดทําการใหบริการในการเขาถึงขอมูลแบบ

เปด (Open Access) เพ� อใหเกษตรเขาถึง 

คนหา แจกจายขอมูลตอไดแบบเรียลไทม มี

การจัดทําการเปดเผยขอมูล (Open Data) 

การเกษตร และ ระยะ 3 Long Term (พ.ศ. 

2570) เปดใหบริการขอมูลในรูปแบบ 

Personalization Driven ทั้งการเก็บรวบรวม

ขอมูลในระดับรายบุคคล รวมถึงขอมูลสภาพ

แวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลนั้น ๆ มี

การนําเสนอขอมูล/บริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ในลักษณะ proactive ในทิศทางของ Hyper 

Automation 

ท้ังน้ี การสัมมนาโครงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลการเกษตร จัดโดย ศูนยขอมูล

เกษตรแหงชาติ (NABC) ซึ่งภายในงาน

มีการบรรยาย หัวขอ “การใชขอมูลจาก

ฐานขอมูลการเกษตร” โดย นายฉันทานนท 

วรรณเขจร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร การบรรยายเกี่ยวกับ Update 

Technology หัวขอ “แนวทางและนโยบาย

ดานการใชประโยชนของขอมูลในระดับ

ประเทศที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) รับผิดชอบ” โดย ดร.มนตศักด์ิ 

โซเจริญธรรม ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรม

และธรรมาภิบาลขอมูล สํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล และการเสวนา หัวขอ “การ

เรียนรูสมัยใหม Immersive Media & Trends” 

โดย ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด ปรึกษา (Advisor) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ดร.มนตศักดิ์ โซเจริญธรรม ผูอํานวยการ

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลขอมูล 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร.สุทธิศักด์ิ 

อินทวดี ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร 

นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ 

นําเสนอผลการดําเนินงานทั้ง 5 ระบบของ

โครงการฯ อาทิ การจัดแสดงระบบ Big Data 

เพ� อคาดการณผลผลิตและวิเคราะหสถานการณ

ความเหลื่อมล้ําทางรายได้เชิงพื้นที่ของ

ประเทศไทยในภาพรวมและรายพืชไร 10 ชนิด  

ระบบบันทึกและนําเขาขอมูลปฏิทินผลผลิต

สินคาเกษตรในระดับพื้นที่ ตั้งแตตําบล 

อําเภอ และจังหวัด เพ� อบริหารจัดการความ

มั่นคงทางอาหาร ระบบ Web Application 

และ Mobile Application ที่ประกอบดวย 

ฟงกชั่นการวาดแปลงและระบุพื้นที่ทําการ

เกษตรเปนจุดพิกัดแผนที่ ฟงกชั่นการใหคํา

แนะนําสนับสนุนการตัดสินใจเลือกกิจกรรม

ทางเกษตรของยางพารา ขาว ปลานิล และ

โคขุน รวมไปถึงบูธแสดงองคความรูดานการ

ทําเกษตร ที่จัดทําในรูปแบบ Augmented 

Reality (AR) Virtual Reality (VR) ผนวกกับ

การสาธิตการใชงานส� อในรูปแบบ Mixed 

Reality ดวยอุปกรณ HoloLens ในองคความ

รูตาง เชน GAP  ระบบเกษตรอัจฉริยะ : การ

แปลงเพศปลานิลและโรงเรือนอัจฉริยะ การ

ทําสวนทุเรียนดวย Smart Sensor และ IoT  

และแปลงนาสาธิต เปนตน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ป็นครั้งแรกที่เราได้ยินจากปากของรัฐมนตรีกลาโหม

รัสเซีย Sergei Kuzhugetovich Shoigu ว่าเป็นความจริง

ที่กองกำาลังรัสเซียในสมรภูมิยูเครนได้ชะลอการรุกคืบ

แต่ไม่ใช่เพราะความเพลี่ยงพล้ำาหรือผิดพลาด

แต่เป็นเพราะรัสเซียไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายต่อ

พลเรือนต่างหาก

แปลว่ามอสโกก็มีความกังวลเกี่ยวกับการที่จะถูกกล่าวหา

ว่ามีการโจมตีในบางจุดที่ไปโดนเป้าเหมายพลเรือน มิใช่เพียง

การทำาลายกองกำาลังหรือที่ตั้งทางทหารของฝ่ายตรงกันข้าม

เท่านั้น

ถ้าถามข่าวกรองตะวันตกและยูเครนก็จะได้ข้อมูลหรือ

การตีความคนละแบบ

เพราะฝ่ายยูเครนเชื่อว่าในช่วงหลังนี้ทหารรัสเซียเริ่มจะ

ล้า, ระส่ำาระสาย และไร้ทิศทาง

จึงทำาให้เริ่มจะเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าจะเป็นฝ่ายบุก

อีกทั้งในช่วงหลังนั้นก็ไม่สามารถยึดดินแดนของยูเครน

เพิ่มจากเดิม 

ตรงกันข้ามกลับถูกฝ่ายยูเครนบุกยึดเอาพื้นที่คืนใน

หลายๆ จุด

ไม่ว่าความเป็นจริงในสนามรบจะเป็นอย่างไร ผมเชื่อว่า

เดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะเป็น “จุดหักเห” ของสงครามยูเครน

สำาหรับทั้ง 2 ฝ่าย

เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการจะ “ปิดเกม” การสู้รบก่อนที่

จะเข้าสู่หน้าหนาว

ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เป็นอุปสรรคสำาคัญที่สุดสำาหรับ

การสู้รบ

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียหรือยูเครน

รัสเซียกลัวว่าเมื่อหิมะลง การเคลื่อนทัพของรัสเซียก็จะ

ยากเย็นยิ่งขึ้น

สำาหรับยูเครนแล้ว หน้าหนาวแปลว่าจะต้องการก๊าซเพื่อ

สร้างความอบอุ่นให้กับครัวเรือนทั่วประเทศ

แต่เมื่อไม่มีก๊าซปริมาณเพียงพอ อีกทั้งยังถูกรัสเซียตัดต่อ

ส่งก๊าซเป็นการลงโทษเพิ่มด้วย ก็จะเกิดปัญหาความยากเข็ญทั้ง

สำาหรับทหารและพลเรือนอย่างหนัก

ดังนั้นเราจึงได้ยินประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนออก

มาตอกย้ำาว่าสงครามจะต้องจบโดยเร็วที่สุด

และจะต้องยึดดินแดนที่รัสเซียกำาลังควบคุมอยู่ให้ได้มาก

ที่สุดและเร็วที่สุดอีกด้วย

ด้านรัสเซียนั้น ปูตินก็เดินหน้าเปิดศึกทุกแนวรบในยูเครน 

เพราะต้องการจะเผด็จศึกให้ได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

สงครามย่างเข้าเดือนที่ 7 แล้ว ยาวนานกว่าที่วางแผน

เอาไว้มากโขอยู่

ยิ่งมีเสียงประกาศดังๆ จากเซเลนสกีว่าจะต้องเอาดินแดน

ทั้งหมดกลับไปเป็นของยูเครน รวมถึงแหลมไครเมียทางใต้ด้วยก็ยิ่ง

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องระดมสรรพกำาลังเพื่อจัดการให้

ทหารยูเครนหมดสภาพของการสู้รบให้ โดยเร็ว

เป็นที่มาของการที่มีข่าวว่าปูตินได้ลงนามขยายกองทัพรัสเซีย 

ปรับกำาลังเป็น 2.04 ล้านคน เพื่อการศึกยูเครนโดยเฉพาะ

เป็นคำาสั่งของปูตินที่ลงนามในกฤษฎีกาขยายขนาดกองทัพ

รัสเซีย จากจำานวน 1.09 ล้าน เพิ่มอีกกว่า 137,000 นาย

ซึ่งต้องถือว่าเป็นการขยายกำาลังพลจำานวนมากผิดสังเกต

นี่ย่อมถือว่ารัสเซียประกาศให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม

เต็มรูปแบบแล้ว

จึงสามารถจะสั่งขยายจำานวนทหารได้อย่างมีนัยสำาคัญเช่น

นั้น

เหตุผลสำาคัญประการหนึ่งก็คือ สงครามยูเครนดำาเนินมาเข้า

สู่เดือนที่ 7 แล้ว แต่ยังไม่สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าสงครามจะจบลง

ในเร็ววัน

จึงต้องปรับแผนเพื่อรับสถานการณ์ของสงครามยืดเยื้อข้าม

ปี...แม้ว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าจะต้องการให้ปิดเกมให้ได้ในไม่กี่

เดือนข้างหน้า

เมื่อไม่มีฝ่ายใดกำาหนดทิศทางของสงครามได้ ก็เท่ากับ

ว่ารัสเซียต้องทำาทุกอย่างเท่าที่จะทำาได้เพื่อให้พร้อมสำาหรับทุก

สถานการณ์

ปูตินออกคำาสั่งอย่างนี้ตีความได้หลายทาง

เช่น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสูญเสียของกองทัพ

รัสเซียในสมรภูมิยูเครนที่ค่อนข้างหนัก

หากเป็นไปตามสถิติของฝ่ายข่าวกรองอังกฤษและยูเครน 

ทหารรัสเซียได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 40,000 คน และบาดเจ็บในจำา

นวนพอๆ กัน  

อีกสาเหตุหนึ่งที่สะท้อนถึงการพลาดเป้าหมายของสงคราม

ฝ่ายรัสเซียคือ การที่ถึงวันนี้ยังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเคียฟ และล้ม

รัฐบาลของเซเลนสกีตั้งแต่เปิดศึกมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน

มา

กฤษฎีกาขยายขนาดกองทัพจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 

มกราคมที่จะถึงนี้

โดยจะมีการเพิ่มจำานวนกำาลังพลทหารในการรบ 137,000 

นาย รวมเป็น 1.15 ล้านนาย 

นี่ย่อมไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดา ถือเป็นการขยายกำาลังพล

ครั้งใหญ่ของรัสเซีย 

เพราะครั้งสุดท้ายที่มีการตัดสินใจทำาเช่นนั้นคือเพิ่มกำาลังพล 

ก็คือปี 2560 

ตอนนั้นเพิ่มอัตรากำาลังทหาร 13,698 นาย และอัตราเจ้า

พนักงานที่ไม่ใช่ทหารอีก 5,357 นาย

ตั้งแต่เกิดสงครามเป็นต้นมา รัสเซียยังไม่เคยเปิดเผยต่อ

สาธารณะว่าได้สูญเสียทหารจำานวนมากน้อยเพียงใดในสงคราม

ยูเครน 

มีแต่ข่าวกรองจากฝั่งตะวัน

ตกเท่านั้นที่อ้างตัวเลขสูญเสียของ

ฝั่งรัสเซีย แต่ไม่อาจจะยืนยันเป็น

มั่นเหมาะว่าถูกต้องแม่นยำาเพียงใด

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สหราชอาณาจักรออกมาระบุว่า 

รัสเซียสูญเสียทหารภาคพื้นของตน

ไป “กว่า 1 ใน 3” ของที่ตนมีอยู่

ตั้งแต่เริ่มสงคราม 

วิลเลียม เบิร์นส์ ผู้อำานวย

การซีไอเอของสหรัฐฯ ออกมา 

ระบุเมื่อเดือนก่อนว่า รัสเซียอาจ

สูญเสียทหารของตนในยูเครนไป

ประมาณ 15,000 นาย “และอาจ

บาดเจ็บมากกว่านั้นประมาณ 3 

เท่าตัว”

ก่อนหน้าที่ปูตินจะออกคำาสั่ง

เพิ่มกำาลังพลครั้งนี้ เป็นที่รู้กันว่า

รัสเซียใช้วิธีขยายกำาลังด้วยการเพิ่ม

การเกณฑ์ทหารใหม่ 

วงการตะวันตกเรียกมันว่า

เป็นการ “การระดมพลอย่างเงียบๆ 

และลับๆ” 

วิธีการนี้ก็คือการที่ให้ฝ่าย

บริหารของภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซียประกาศจัดตั้ง “กองพัน

อาสาสมัคร” ด้วยการเซ็นสัญญาระยะสั้นแบบมีค่าตอบแทนให้

กับผู้ชายวัย 18-60 ปี 

เหตุที่เกิดความจำาเป็นต้องระดมพลครั้งใหม่ เพราะแม้

กลุ่มทหารรับจ้าง Wagner ของรัสเซียเองก็กำาลังเผชิญกับ

ปัญหาขาดแคลนกำาลังพลด้วยเช่นกัน

น่าสังเกตว่านักการทูตระดับสูงของรัสเซียบอกสื่อ The 

Financial Times ของอังกฤษเมื่อเร็วๆ นี้ว่ามอสโกยังมองไม่เห็น

หนทางทางการทูตเพื่อยุติสงครามยูเครน 

รัสเซียเชื่อว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อและกินเวลาไปอีก

ยาวนาน

เมื่อเป็นเช่นน้ี ยุทธศาสตร์ของรัสเซียก็คือการปรับทัพใหม่ 

ระดมกำาลังพลทดแทนท่ีสูญเสีย และหากไม่สามารถเผด็จศึกใน

หน้าหนาวน้ี ก็เตรียมการสำาหรับการทำาสงครามลากยาวข้ามปี

ยังไม่มีใครเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยจริงๆ.

เ

ผอ.ไอเออีเอเผยนำ�ทีมเยี่ยม

โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ซ�ปอริชเชีย

เมื่อไม่มีสัญญาณสงบศึกในยูเครน

ปูตินก็สั่งเพิ่มกำาลังทหารครั้งใหญ่

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๕๔๔/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวมัณฑนา ยังสามารถ  ผูรับมอบอํานาจ โจทก 

ไดย� นฟอง นายปรพนหรือประจวบ ชินปตร ที่ ๑ นางสาวอภิชาหรืออภิชญา  ศรีออน ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปน

หนี้ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๒๒๙,๕๔๑.๙๘ บาท  และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอ

กับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๔)(๕) ขอใหศาลมี

คําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟอง ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายปรพนหรือประจวบ ชินปตร จําเลยที่ ๑ นางสาวอภิชาหรืออภิชญา ศรีออน จําเลยที่ 

๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ 

๑ และที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง  

                   

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๔๖๖/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยนายถนอมศักดิ์ สุวรรณมณี ผูรับมอบอํานาจโจทก 

ไดย� นฟอง นายศราวุธ จินา จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๗๓๘,๐๘๘.๘๙ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายศราวุธ จินา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว  และขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๑๖๕/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง นายพงศพัฒน กิจบํารุง ที่ ๑ นางสาวหรือนางนิศากร  อ่ําเจริญหรือกิจบํารุง ที่ ๒ จําเลย 

วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๔,๘๓๘,๐๔๘.๐๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง  พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมาย

เรียก  และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวหรือนางนิศากร อ่ําเจริญ จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

เวียนนา/เคียฟ • ราฟาแอล กรอสซี ผู้อำา                                             

นวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง

ประเทศ (ไอเออีเอ) เผยเมื่อวันจันทร์ว่า 

เขาและทีมงาน 13 คน กำาลังเดินทางไป

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริชเชียของยูเครน

ที่ขณะนี้อยู่ในการยึดครองของรัสเซีย ทั้ง

รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่าย

เป็นผู้ โจมตีใกล้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ในช่วง 2-3 

สัปดาห์ที่ผ่านมา 

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

จันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 ว่า ราฟาแอล 

กรอสซี ผู้อำานวยการทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ที่มีสำานักงาน

ใหญ่อยู่ที่กรุงเวียนนา ทวีตในวันเดียวกันว่า 

วันนี้มาถึงแล้ว ขณะนี้ทีมงานด้านการช่วย

เหลือและสนับสนุนของไอเออีเอกำาลังเดิน

ทางไปโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริชเชียของ

ยูเครน โดยจะเดินทางถึงภายในสัปดาห์นี้                                               

แต่ไม่ได้แจ้งวันท่ีแน่นอนว่าจะเดินทางถึงเมื่อ                                                                  

ไร และระบุว่าเราต้องปกป้องความปลอดภัย

และความม่ันคงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด

ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปแห่งนี้

ผู้อำานวยการไอเออีเอโพสต์ภาพของ

ตัวเขาและทีมงาน 13 คนของไอเออีเอที่ยืน

สวมหมวกแก๊ปและเสื้อกั๊กที่เป็นโลโก้ของ

ไอเออีเอ ประกอบทวีตของเขา กรอสซีออก

มาเรียกร้องหลายเดือนแล้วขอให้ไอเออีเอ

สามารถเข้าไปเยี่ยมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่ง

นี้ และเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิด

ภัยพิบัตินิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซา

ปอริชเชีย

ด้านไอเออีเอทวีตว่า ภารกิจในการ

เดินทางไปโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริชเชีย

เพื่อประเมินความเสียหายทางกายภาพ, 

ประเมินสภาพการทำางานของพนักงานใน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, ตรวจสอบการทำางาน

ของระบบรักษาความปลอดภัยและความ

ม่ันคงของโรงไฟฟ้า นอกจากน้ีจะดำาเนินกิจ 

กรรมการป้องกันเร่งด่วน ซ่ึงหมายถึงการติด 

ตามตรวจหาวัสดุนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริชเชียมีเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 6 เครื่อง ตั้งอยู่ที่เมือง

เอเนอร์ โฮดาร์ถูกทหารรัสเซียเข้ายึดครอง

ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่พนักงานของยูเครน

ยังปฏิบัติงานท่ีโรงไฟฟ้าแห่งน้ี ท้ังรัสเซียและยูเครนต่าง

กล่าวหากันว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ยิงปืนใหญ่ในพ้ืนท่ีรอบๆ โรง

ไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

แอแนร์โฮอาตอม รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์

ของยูเครนเตือนเมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมาว่า มีความเส่ียงท่ีจะ

เกิดการร่ัวไหลของกัมมันตรังสี และเกิดไฟไหม้โรงไฟฟ้า

แห่งน้ีหลังการโจมตีคร้ังใหม่ ท้ังยังระบุด้วยว่าท่ีโรงไฟ 

ฟ้าแห่งน้ีไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับยูเครนได้เมื่อ

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นครั้งแรกในรอบ 

40 ปี เป็นผลจากการรุกรานของรัสเซีย ซึ่งโรงไฟฟ้า

แห่งน้ีกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อีกคร้ังช่วงบ่ายวันศุกร์

ก่อนหน้าน้ีสหประชาชาติและยูเครนต่างเรียกร้อง

ให้มีการถอนยุทโธปกรณ์และกำาลังทหารออกจากพ้ืนที่

รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะไม่เป็น

เป้าหมายการถูกโจมตี

เนื่องจากมีความกลัวเพ่ิมข้ึนว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

แห่งนี้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบเดียวกับที่เกิดกับภัยพิ                                                          

บัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี 2529 ทำาให้เจ้า                                                            

หน้าท่ีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งน้ีแจกจ่ายยาเม็ดเสริม

ไอโอดีนให้กับประชาชนในเมืองเมืองเอเนอร์โฮดาร์ และ

สอนวิธีการกินยานี้ถ้าเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสี.



มีกำ�ลังใจดี

ขนาด 155 มิลลิเมตร พร้อมดูอุปกรณ์ภายใน 

นอกจากนี้ ได้ทดลองยกปืนขนาดยาวและเล็ก 

โดยได้ยกปืนกลยาวขึ้นเล็งซึ่งเป็นปืนขนาด 7.62 

X 51 มม. รุ่น SIG-MCX รุ่น XM 5 ซึ่งในระหว่าง

การเดินเยี่ยมชม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพียงสั้นๆ 

กับสื่อมวลชนว่า “มีกำาลังใจดีอยู่แล้ว”

ขณะที่ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

โฆษก กห.ระบุว่า  พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้การ

ต้อนรับการเยี่ยมคำานับและหารือร่วมกับ  

ดะโต๊ะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุดเซน 

รมว.กลาโหมมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง อาคาร 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้

ย้ำาจุดยืนร่วมกันในการดำารงความเป็นหนึ่ง

เดียวกันของอาเซียน และความร่วมมือกัน

ที่จะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาค

ในลักษณะสมดุล

ต่อจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ให้การ

ต้อนรับและหารือกับ พล.อ.อ.ไฟยาด บิน 

ฮาเมด อาล โรไวลิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ซาอุดีอาระเบีย ในฐานะผู้แทนเจ้าชายมุฮัม

มัด บิน ซัลมาล บิน อับดุลอะซิส อัล ซะอูด 

มกุฎราชกุมาร 

ด้าน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ปฏิเสธตอบ

คำาถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการ

เคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมกดดัน พล.อ.ประยุทธ์

ปมดำารงตำาแหน่ง 8 ปี โดยระบุสั้นๆ ว่า “ไม่มี”

ขณะที่ความคืบหน้าในการประชุม

แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำาปี ผบ.ทบ.

ย้ำาว่า ขึ้นอยู่กับว่า พล.อ.ประยุทธ์จะประชุม

เมื่อไหร่ อีกไม่นานคงทราบ แต่ยืนยันว่าการ

ดำาเนินการทำาตามกรอบเวลา

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกฯ กล่าวว่า แม้ 

พล.อ.ประยุทธ์หยุดทำาหน้าที่นายกฯ แต่ยัง

ทำางานปกติในหน้าที่ รมว.กลาโหม ซึ่งได้

ไปเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์

ป้องกันประเทศ โดยมีประเทศต่างๆ นำาอาวุธ

ยุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความ

มั่นคงปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย

มาร่วมจัดการแสดงในงานนี้ แสดงให้เห็นว่า

นานาประเทศยังเชื่อมั่นในประเทศไทยภาย

ใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

แรมโบ้จัดเต็มน�ยกฯ เถื่อนดูไบ

“ประชาชนเขารู้ว่านายกฯ คนใด

ทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้อย่างแท้จริง ไม่

ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวก

พ้อง เช่นเดียวกันกับนักการเมืองบางพรรค

ที่ไม่เห็นอกเห็นใจประชาชน และคิดทำาแต่

ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม” นาย

เสกสกลกล่าวและว่า ประชาชนฝากมาบอก

นายกฯ ประยุทธ์ว่าอย่าท้อแท้ อย่าอ่อนแอ

และถอดใจเด็ดขาด ไม่ว่าผลการวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นอย่างไร

นั้น นายกฯ ประยุทธ์พร้อมน้อมรับคำาตัดสิน  

เพราะเป็นตัวอย่างผู้นำาที่ดี เคารพกฎหมาย 

เคารพกติกา ไม่หนีกฎหมายเหมือนอดีตผู้นำา

ที่อยู่ดูไบ นายกฯ ที่เคารพกฎหมายคือผู้นำา

ประเทศที่ถูกต้องชอบธรรม แต่อดีตนายกฯ 

คนไหนที่ไม่ยอมรับกฎหมายคือนายกฯ เถื่อน

มากกว่า ที่เห็นๆ ก็อยู่ที่ดูไบแล้วสองคน

ด้านนายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผล

การประชุมผู้นำาฝ่ายค้านและพรรคร่วม

ฝ่ายค้านว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเชิญนาย

มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) และนายปกรณ์ นิล

ประพันธ์ เลขานุการ กรธ. มาเพื่อให้การ

เป็นพยานต่อศาลเป็นลายลักษณ์อักษรใน

เรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี และอาจ

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งอาจเป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ หรือ

ประชาชนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เป็น 

กลาง รวมถึงสื่อมวลชนที่เป็นกลาง เพื่อ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญได้สอบถาม เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และ

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

“ผู้นำาฝ่ายค้านจะทำาหนังสือถึงนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อเรียก

บุคคลอื่นนอกจากนายมีชัยและนายปกรณ์

มาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายจะ

ร่างหนังสือและส่งให้นายชวนอย่างด่วน

ที่สุด ส่วนใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนั้น

อยู่ระหว่างหารือและประสาน โดยจะแนบ

ชื่อบุคคลไปในหนังสือคำาร้องด้วย”

นายอดิศรยังกล่าวถึงการทำาหน้าที่รักษา

การนายกฯ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ ว่าที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่า 

การใช้อำานาจของรักษาการนายกฯ ต้องใช้อย่าง

จำากัดและระมัดระวัง ไม่ใช้อำานาจตามที่เนติบริ

กรบางคนอธิบายไปไกลถึงขั้นยุบสภา หรือโยก

ย้ายบุคลากรต่างๆ จึงอยากให้ พล.อ.ประวิตร

ใช้อำานาจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะการแต่ง

ตั้งโยกย้ายคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่ง

ชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรการข้าราชการ

ตำารวจ (ก.ตร.) เพราะไม่อยากให้มองว่า 

นายกฯ รักษาการใช้อำานาจที่มีจำากัดจนเกิน

อำานาจที่มีอยู่

สำาหรับความเคลื่อนไหวในการปรับ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีนางกนกวรรณ 

วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ถูกศาลฎีกามีคำาสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ว่า ไม่มีปัญหาอะไร กรณี

ที่เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการ เพราะอำานาจก็จะ

กลับไปสู่รัฐมนตรีว่าการ ซึ่งตอนนี้รัฐมนตรี

ช่วยว่าง 2 ตำาแหน่ง ก็ยังเห็นไม่มีการปรับ 

ครม.เลย ซึ่งในส่วน ศธ.มีรัฐมนตรีอยู่ 3 คน 

จึงไม่มีปัญหาอะไร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับ 

ครม.ในส่วนของพรรคกรณีนางกนกวรรณ

ว่า ยังไม่มีใครแจ้งมา ซึ่งปกติในช่วงที่ผ่าน

มาหากมีการปรับ ครม. ถึงเวลาที่เหมาะสม 

นายกฯ ก็จะแจ้งมายังหัวหน้าพรรคร่วม

รัฐบาล แต่ครั้งนี้ยังไม่มีการแจ้งหรือมีสัญ 

ญาณใดๆ มาเลย ยืนยันว่าขณะนี้นางกนก

วรรณยังเป็น รมช.ศึกษาธิการอยู่ แต่ต้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่ต้องมีใครมาเปลี่ยน

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ภาคใต้ขอให้ พล.อ. 

ประวิตรปรับ ครม.เพื่อให้ ส.ส.ภาคใต้ได้เป็น

รัฐมนตรี พรรค ภท.กังวลหรือไม่  นายอนุทิน

กล่าวว่า ก็ต้องไปถามพรรค พปชร. เป็นเรื่อง

ของเขา เพราะตนเองเป็นหัวหน้าพรรค ภท. 

ปชป.สวนดุปมปรับ ครม.

เมื่อถามว่า หากจะเว้นว่างตำาแหน่ง

นางกนกวรรณไว้ก็ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า นางกนกวรรณเป็นรัฐมนตรี

ช่วยฯ ซึ่งในกระทรวงก็มีรัฐมนตรีว่าการ

อยู่แล้ว ซึ่งพรรคก็ต้องให้กำาลังใจรัฐมนตรี

ของเรา ส่วนจะปรับหรือไม่ปรับก็ต้องดู

สัญญาณมาก่อนว่าจะปรับหรือไม่ หากปรับ

แล้วในส่วนของพรรคมีความจำาเป็นเร่งด่วน

อย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วเงื่อนเวลาปรับไป

ไม่กี่เดือนก็เลือกตั้งแล้ว ก็อาจไม่ทำาอะไรเลย

ก็ได้ หรือหากดูแล้วจำาเป็นก็ขึ้นอยู่กับคณะ

กรรมการบริหารที่ต้องมาหารือกัน ซึ่งยังไม่

ถึงจุดนั้น ส่วนนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรค พปชร. เสนอให้ พล.อ. 

ประวิตรปรับ ครม.โดยดึงกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ใน

ความดูแลของพรรค พปชร.ว่า ไม่ค่อยให้

ความสำาคัญ เพราะหลักการคนเราเวลาคำา

พูดออกจากปาก ต้องคิดตรึกตรองอย่างมี

เหตุมีผล มีวุฒิภาวะ ถ้าขยับปากอย่างเดียว

ไม่ผ่านหลักคิดดังกล่าวก็ให้ประชาชนให้คำา

ตอบ ส่วน พล.อ.ประวิตรถ้าจะทำาตามข้อ

เสนอของนายสัณหพจน์ที่อยากให้ปรับ 2 

กระทรวงดังกล่าวก็ให้รีบแจ้งมา

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค

เพื่อไทย (พท.)  กล่าวถึงการแถลงข่าวเปรียบ

รัฐบาลเหมือนเป็ดง่อยและเตี้ยอุ้มค่อม  

โดยได้กล่าวถึงนายนิพนธ์ บุญญามณี  

รมช.มหาดไทย ซึ่งนายวัชระ เพชรทอง  

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาตอบโต้

ว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท ว่าสิ่งที่แถลงไม่

ได้มุ่งเน้นกล่าวหานายนิพนธ์ว่าทุจริต แต่

ต้องการจะชี้ว่า หากวันที่ 14 ก.ย.นายนิพนธ์

พ้นจากตำาแหน่ง รมช.มหาดไทย นายกฯ 

รักษาการจะมีการปรับ ครม.หรือไม่  หรือจะ

ปล่อยว่างเอาไว้เหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์เคย

ปล่อยว่างมาหลายตำาแหน่งก่อนหน้านี้ จน

อาจกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้

“ที่นายวัชระระบุว่า ดร.ทักษิณ ชิน

วัตร เป็นพี่ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงของ 3 ป. 

เป็นเพียงแต่การมโนขึ้นมาเท่านั้น ไร้ซึ่ง

ข้อเท็จจริง อยากเรียกร้องให้นายวัชระ

ใช้เวลาไปผลักดันนโยบายที่ดี ตอบโจทย์

ประชาชน เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์กลับ

มาอย่างภาคภูมิดีกว่า หากไม่เร่งฟื้นความ

เชื่อมั่นประชาชนที่เคยไว้วางใจมอบคะแนน

เสียงให้ เลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะเป็นหนึ่งใน

พรรคการเมืองที่กอดคอกันจมน้ำาไปพร้อมๆ 

กันทั้งรัฐบาล” น.ส.ตรีชฎาระบุ.

ป.ป.ช.

เข้ามาอย่างไร ใครเป็นคนแต่งตั้ง มีคุณสมบัติ

หรือไม่ เปิดรับสมัครอย่างไร  ต้องไปดูข้อเท็จ

จริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมาย  

ป.ป.ช.สามารถหยิบยกเหตุอันควรสงสัยขึ้น

มาดำาเนินการไต่สวนได้เอง โดยจะมีสำานัก

สืบสวนและกิจการพิเศษคอยตรวจสอบข่าว 

และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จ

จริงที่ชัดเจน” นายนิวัติไชยกล่าว   

ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รอง

ประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กล่าวว่า 

วุฒิสภามีคณะกรรมการจริยธรรมอยู่แล้ว โดย

มีรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธาน 

และประกอบด้วยประธานหรือผู้แทนคณะ

กรรมการกิจการสามัญตามข้อบังคับ ซึ่งตาม

คำาร้องนั้นทราบว่าไม่ได้ระบุผู้ถูกร้อง เรื่อง 

และข้อบังคับที่ผิด ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำาลังรวบรวมข้อมูล 

และในช่วงสัปดาห์นี้ประสานกลับไปยัง 

นายวัชระ ผู้ร้อง ว่าร้องใคร เรื่องอะไร และ

ผิดข้อบังคับใด วันไหนที่ส่งข้อมูลมา วันนั้น

จะเริ่มนับหนึ่ง ตามกรอบเวลา 60 วัน และ

ขยายได้สูงสุด 120 วัน ถ้าไม่ระบุผู้ถูกร้อง

แล้ว เราไม่มีหน้าที่จะไปไล่สอบสวน หา

ข้อมูลว่าจะเป็นใคร จะไปเหมารวมว่าเป็น 

ส.ว.มันก็ไม่ใช่ ดังนั้นต้องระบุว่าผู้ถูกร้องเป็น

ใคร นาย ก. นาย ข. เราก็จะไปถามว่าใช่หรือ

ไม่ สังคมและสื่อต้องช่วยกัน ตอนนี้ระบุแค่ 

ส.ว. จะจริงเท็จหรือไม่ หากไม่ใช่ ส.ว.แล้ว

สังคมหรือสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปใครจะ

รับผิดชอบ จะมีใครสักคนไหมที่จะมาขอโทษ 

ส.ว. อย่าเหมารวมว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  

แล้วเอาจิตที่เป็นอคติต่อสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้

มา” พล.อ.สิงห์ศึกกล่าว 

ด้าน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  

ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า อยู่ระหว่างรอ

ผลการสอบสวนทั้งหมด และต้องให้ความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งไม่สามารถกำาหนด

กรอบเวลาได้เพราะเกี่ยวข้องกับหลายคน 

ขณะที่  ดร .มานะ นิมิตรมงคล 

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ 

ไทย) โพสต์เฟซบุ๊กระบุใจความว่า “กรณีนี้

โกงทุกขั้นตอน โกงทุกประเด็น โกงทุกคน

ทุกหน่วยงานที่เป็นข่าว แม้ใบรับรองแพทย์

และวุฒิการศึกษา รวมทั้งเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนและการละเมิดจริยธรรมของนักการ

เมืองและข้าราชการยังพิสูจน์เอาผิดยาก”

“ยิ่งขุดยิ่งพบความบิดเบี้ยวที่รอคอย

การปฏิรูป ทั้งตำารวจ ทหาร การบริหาร

ราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

และนิติบัญญัติทางออกเพื่ออนาคตควรเป็น

อย่างไร  เราคงต้องตั้งหลักให้ชัดเจน แต่อย่า

ยอมให้ใครสรุปเอาง่ายๆ  ว่านี่แหละราชการ

ไทย เพราะขืนปล่อยอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ มันจะ

กลายเป็นชะตากรรมอันหดหู่ที่ประชาชนไม่

ได้สร้าง” ดร.มานะระบุ.

‘ดำ�รงศักดิ์’

ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ   

(ผบ.ตร.) และรอง ผบ.ตร.ให้การต้อนรับ  

และนับเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ พล.อ. 

ประวิตรเดินทางเข้าสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติอีกครั้ง เพื่อนั่งหัวโต๊ะการประชุม

พิจารณาคัดเลือก ผบ.ตร.คนใหม่ แทน 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ที่จะเกษียณอายุราชการ

ปลายเดือน ก.ย.นี้

สำาหรับแคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่มี 3 

ราย ประกอบด้วย “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. นรต.38 

ที่ดูแลงานด้านความมั่นคง (มค.) เกษียณ

ปี 66 “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง ผบ.ตร. นรต.40 เกษียณปี 67 ที่ดูแล

งานป้องกันปราบปราม (ปป.) และ “บิ๊กหิน” 

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ  จเรตำารวจ

แห่งชาติ นายร้อยอบรม เกษียณปี 66 

เมื่อถึงเวลา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติ

ประภัสร์ ต่อคณะกรรมการนโยบายตำารวจ

แห่งชาติ (ก.ต.ช.) พิจารณาเห็นชอบให้ 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

สำาหรับ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เป็นที่คาด

หมายว่าจะได้รับการเสนอชื่อจาก พล.ต.อ.สุ

วัฒน์เพื่อรับไม้ต่อ เพราะได้รับความไว้วางใจ

ให้ดูแลงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ

ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ นอกจากนี้แล้ว 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ยังมีสายสัมพันธ์กับเหล่าทัพ 

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่นที่ 22 ซึ่งเป็น

รุ่นเดียว กันกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  

ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่แต่ละเหล่า

ทัพจะต้องประสานงานร่วมกัน โดยเฉพาะงาน

ด้านความมั่นคง

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พล.อ. 

ประวิตรได้เดินทางกลับทันที โดยไม่ ให้

สัมภาษณ์ใดๆ กับผู้สื่อข่าว เพียงกล่าวสั้นๆ 

ว่า การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า การประชุม 

ก.ต.ช.ได้มีการพิจารณามีความเห็นเรื่องการ

แต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่เรียบร้อยแล้ว ราย

ละเอียดเปิดเผยไม่ ได้เพราะมีขั้นตอนอื่น

ตามกฎหมายอีก รวมถึงการพิจารณาการ

แต่งตั้งข้าราชการตำารวจตั้งแต่ รอง ผบ.ตร.-

ผบก.จำานวน 254 ตำาแหน่ง ผ่านการประชุม

เรียบร้อย ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่า

จะครบกระบวนการตามกฎหมาย 

ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ โฆษก 

ตร.เปิดเผยว่า ในที่ประชุม ก.ต.ช.มีการ

เสนอชื่อ ผบ.ตร.คนใหม่ผ่านคณะกรรมการ

เรียบร้อยแล้ว ผลการแต่งตั้งต้องรอโปรด

เกล้าฯ นอกนั้นมีการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำารวจระดับ ผบก.-จเรตำารวจแห่งชาติ และ

รอง ผบ.ตร.เพื่อทดแทนตำาแหน่งว่าง สับ

เปลี่ยนหมุนเวียนและเกษียณตามความ

เหมาะสม ก.ตร. โดยมีตำาแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร.

เลื่อนเป็น รอง ผบ.ตร.จำานวน 4 ราย,  
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พบ2ส�วไทยป่วย‘ฝีด�ษลิง’ระบบคัดกรองได้ 

ไทยโพสต์ • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

กรณีพบหญิงไทย 2 รายป่วยโรคฝีดาษลิงในช่วงเวลาใกล้กัน ว่า กรมควบคุมโรคมีมาตรการ

ควบคุมสอบสวนโรค ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและชายชาวต่างชาติที่มีเพศสัมพันธ์กับรายที่ 7 ก็ต้อง

ติดตามสอบสวนโรคเพิ่มเติมอยู่แล้วตามกระบวนการ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ

ฝีดาษลิงในระบบการคัดกรอง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการตื่นตัว รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ

เฝ้าระวัง ทำาให้เข้ามาคัดกรองใน รพ.จนสามารถตรวจพบได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยฝีดาษลิงทั้ง 

7 รายที่พบในไทย ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เปลี่ยนคู่นอน มีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้

จัก สธ.พยายามสร้างความเข้าใจให้ได้มากที่สุด โรคฝีดาษลิงไม่ได้น่ากลัว หากประชาชนไม่มี

พฤติกรรมเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ไม่ต้องกังวล และโรคนี้ ไม่ได้รุนแรง สามารถรักษาหายได้

ไล่ออก‘ประหยัด’รองเลข�ฯป.ป.ช.รวยผิดปกติ

สน�มบินน้ำ� • ที่สำานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค. พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร

ราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามคำาสั่งไล่ออกราชการนายประหยัด พวง

จำาปา พ้นจากตำาแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จริง ทั้งนี้ กรณีนี้เป็นผลสืบ

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดแก่นายประหยัด คดีร่ำารวยผิดปกติ

กว่า 658 ล้านบาท โดยภายหลังที่ประชุม ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว ในส่วนของความผิดทางวินัยได้

ส่งมติที่ประชุม ป.ป.ช.ดังกล่าวแก่สำานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย โดยสำานักงาน 

ป.ป.ช.ได้ส่งเรื่องให้แก่ผู้บังคับบัญชาคือ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเสนอลงนามไล่ออก

จากราชการตามมติดังกล่าว และทราบว่าอัยการสูงสุด (อสส.) ได้ยื่นฟ้องแก่ศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไปแล้ว เพื่อขอให้ศาลดำาเนินการยึดทรัพย์สินที่มาจากการ

ร่ำารวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

‘วิเชียร ชุบไธสง’ชนะเลือกตั้งน�ยกสภ�ทน�ย

พหลโยธิน • เมื่อกลางดึกวันที่ 28 ส.ค. ศูนย์อำานวยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา

ทนายความได้ประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภา ทนายความ 

(อย่างไม่เป็นทางการ) นับคะแนนแล้ว 109 คูหา จาก 151 คูหา มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 85,315 

คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 11,377 คน เป็นบัตรดี 10,700 ใบ บัตรเสีย 675 ใบ ไม่ลงคะแนน 50 ใบ 

สำาหรับผู้ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เรียงตามลำาดับ 1.นายวิเชียร ชุบไธสง ได้ 

6,090 คะแนน 2.นายอนุพร อรุณรัตน์ ได้ 3,573 คะแนน 3.นายนันทน อินทนนท์ ได้ 1,004 

คะแนน 4.นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา ได้ 1,000 คะแนน 5.ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำาแหง ได้ 

881 คะแนน สำาหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกฯ และกรรมการสภาทนายความชุดใหม่

จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ และกรรมการชุดเก่าซึ่งจะครบวาระในวันที่ 8 ก.ย.65 นี้

ให้ประกัน‘สิระ’หมิ่น-บุกรุกรพ.มงกุฎวัฒนะ

ดอนเมือง • ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศาลได้อ่านคำาพิพากษา คดีหมายเลขดำา อ.594/2564 (คดี

หมายเลขแดงที่ อ.1176/2565) ระหว่างบริษัท มงกุฎวัฒนะ จำากัด ที่ 1 และ พล.ต.เหรียญ

ทอง แน่นหนา ที่ 2 โจทก์ ยื่นฟ้องนายสิระ เจนจาคะ จำาเลย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส) โดยกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 เวลากลางวัน จำาเลยนำาพรรคพวกประมาณ 4- 

5 คน ได้บังอาจเดินล่วงล้ำาบุกรุกในเขตก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม แขวงทุ่งสองห้อง เขต

หลักสี่  (ติดกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ) อันเป็นอยู่ในความครอบครองของโจทก์ที่ 1 ต่อมาจำาเลย

นำาชาวบ้านประมาณ 20 คน นำาป้ายมาเขียนประท้วงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามของโจทก์ที่ 1 

และกล่าวใส่ความโจทก์ทั้งสอง อันทำาให้ โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 

พิพากษาว่า จำาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา 326, 362 การกระทำาของจำาเลย

เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตาม ปอ. มาตรา 91 

ฐานหมิ่นประมาท จำาคุก 2 เดือน รวม 5 กระทง และฐานบุกรุกจำาคุก 6 เดือน รวมจำาคุกมี

กำาหนด 16 เดือน (ไม่รอลงอาญา) จำาเลยยื่นคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลอนุญาตให้ปล่อย

ตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยวางเงินสด จำานวน 21,600 บาท เป็นหลักประกัน.

ผู้ช่วย ผบ.ตร.หมุนเวียน 1 ราย, ผู้บัญชาการ

ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. 6 ราย, ผู้บัญชาการ

หมุนเวียน 7 ราย, รองผู้บัญชาการเลื่อนขึ้นผู้

บัญชาการ 16 ราย, รองผู้บัญชาการหมุนเวียน

จำานวน 23 ราย, ผู้บังคับการเลื่อนเป็นรองผู้

บัญชาการ 40 ราย, ผู้บังคับการหมุนเวียน

จำานวน 71 ราย และรองผู้บังคับการเลื่อนขึ้น

เป็นผู้บังคับการ 86 ราย รวมทั้งสิ้น 254 ราย 

แต่รายชื่อต้องรอการโปรดเกล้าฯ เสียก่อน อยู่

ระหว่างการดำาเนินตามขั้นตอนของกฎหมาย

โฆษก ตร.กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร

ในฐานะประธาน ก.ตร.ยังได้กำาชับสั่ง

การ ตร. ได้แก่ 1.เรื่องยาเสพติด ให้

สืบสวนปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าอย่าง

จริงจัง และขยายผลยึดทรัพย์และมุ่งเน้น

ลดผู้ค้า ผู้เสพ 2.เรื่องแรงงานต่างด้าว ต้อง

กวดขันจับกุมลักลอบการขนแรงงานผิด

กฎหมาย เน้นกรณีเข้าข่ายการค้ามนุษย์ 

3.เรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้

เร่งรัดจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่าย

ฉ้อโกงประชาชนและความผิดต่างๆ การค้า

อาวุธ การพนันออนไลน์ 4.แก้หนี้นอกระบบ 

สืบสวนจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้เรียก

เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำาหนด และนายทุน

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๐๘๕/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นางปญญา ดีรักษา 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๗๓,๗๐๗.๓๒ บาท และจําเลยมีหนี้สิน

ลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการ

สงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางปญญา ดีรักษา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๓๕๔/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายกลา จันทรสวาง ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายเสก จักรแกว จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม คําพิพากษา รวมจํานวน 

๒,๔๑๗,๙๘๕.๑๗ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายเสก จักรแกว จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งาน

เก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ที่อยู่เบื้องหลัง ยึดอายัดทรัพย์ ในการกระ

ทำาความผิด 5.ห้ามตำารวจเรียกรับ ยอมรับ

ทรัพย์สินอื่นใดที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

กระทำาการใดที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมส่อ

ไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

สำาหรับตำาแหน่งที่น่าสนใจมีดังนี้  

ระดับ รอง ผบ.ตร.ว่าง 4 ตำาแหน่ง, พล.ต.ท.ชิน

ภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ 

พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ 

สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 6 ตำาแหน่ง 

โยกสลับ 1 ตำาแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ท.นิรันดร 

เหลื่อมศรี ผบช.ศ., พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง 

ผบช.สอท., พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร 

ผบช.รร.นรต., พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา  

ผบช.น., พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค.,  

พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ขณะ

เดียวกันมีการโยกสลับ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ 

หลักบุญ รอง จตช.เป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง 

ผบช.ภ.2 โยกเป็น ผบช.น., พล.ต.ท.อิทธิพล 

อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ภ.2, 

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส. โยก

เป็น ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.อภิชาติ เพชร

ประสิทธิ์ ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร. ทำาหน้าที่

ประสานสำานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง

มหาดไทย โยกเป็น ผบช.ส.,  พล.ต.ท.กฤษฎา 

สุรเชษฐ์พงศ์ ผบช.สยศ.ตร. โยกเป็น  

ผบช.สกบ., พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะ 

ประดิษฐ์ จตร.โยกเป็น ผบช.สพฐ.ตร., 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ รอง  ผบช.สตม. 

เลื่อนเป็น ผบช.สกพ., พล.ต.ต.เสนิตย์  สำาราญ

สำารวจกิจ ผบช.รร.นรต., พล.ต.ต.อนุชา 

รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ. เลื่อนเป็น  

ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นคร

บัญชา รอง ผบช.ก. เลื่อนขึ้น ผบช.สอท., 

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 

เลื่อนเป็น ผบช.สยศ.ตร., พล.ต.ต.ไตรรงค์ 

ผิวพรรณ รอง ผบช.น. เลื่อนเป็น ผบช.กมค.

สำาหรบัตำาแหนง่สำาคญั อาท ิพล.ต.ท.จริ

พัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.สมประสงค์ 

เย็นท้วม ผบช.ภ.3, พล.ต.ท.ยรรยงค์ เวชโอสถ 

ผบช.ภ.4, พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5,  

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6, 

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำารงค ผบช.ภ.7,  

พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9,  

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.อยู่ที่เดิม

ระดับ ผบก.-รอง ผบช.ที่น่าสนใจ อาทิ 

พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.สส.จชต. โยก

เป็น ผบก.ภ.จว.ยะลา, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ 

ผบก.ภ.จว.ยะลา เลื่อนเป็น รอง ผบช.สพฐ.ตร., 

พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. 

เลื่อนเป็น รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช  ธรรม

สุธี ผบก.สส.บช.ภ.2 เป็น ผบก.สส.บช.น. ฯลฯ.
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ทุกวันน้ี..เด็กรุนใหมเติบโตและเดินไปพรอมกับเทคโนโลยี                 

มีของเลนสําเร็จรูป ชุดเสริมทักษะ ฝกสมองประลองความจํา 

สงผลใหสมองฉับไว มีความจําเปนเลิศใหเลือกมากมาย                

แตทามกลางความพรอมท่ีมากับเทคโนโลยี ดูเหมือน

จะเปนดาบสองคม ..บ่ันทอนพัฒนาการดานในหรือ

จิตวิญญาณของเด็กใหถดถอยลง เด็กตกอยูในสภาพ

ขาดความสมดุลทางจิตใจ ขาดจินตนาการและพลัง

สรางสรรค ขาดความละเอียดออนตอส่ิงรอบกาย สงผล                                                                      

ใหความสัมพันธตอทุกส่ิงในชีวิตของเด็กตองพรองไปโดย

ปริยาย 

กระบวนการพัฒนาการดานจิตใจของเด็ก ถือเปนนัยสําคัญ 

ชวยปลุกเราพลังสรางสรรคภายใน ชวยกระตุนจินตนาการให                                                                 

เปลงประกาย ชวยใหเด็กเบิกบาน มีความกระตือรือรน                     

อยากแลกเปล่ียนประสบการณกับคนรอบขางอยางมี                     

ชีวิตชีวา และเปนวัคซีนใหกับชีวิตไดในทุกสถานการณ 

ภายใต โจทยปญหาการสรางเสริมสุขภาวะและ

พัฒนาจิตใจของเด็ก ทามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ี                       

ทันสมัยน้ีเอง เม� อเร็วๆ น้ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับเครือขายศิลปะดานใน                                                                        

จัดกิจกรรมในช่ือ “ภาพยนตร์ศิลปะ:โรงเรียนในภูเขา                       

กับนิทรรศการศิลปะเด็กท่ีพาความเปล่ียนแปลง” ท่ีอาคาร

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ เพราะทุกฝายท่ีทํางานดานการสงเสริมสุขภาวะ

และพัฒนาการของเยาวชนเล็งเห็นวา ศิลปะคือทางเลือกทางออก 

ในการพัฒนาการดานจิตใจ ปลุกเรา กระตุนพลังสรางสรรคของเด็ก

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะ

เด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กลาวถึงที่มาการจัดกิจกรรมวา 

ภารกิจของ สสส. มุงเนนการสรางเสริมสุขภาวะตั้งแตวัยเด็ก โดย

ใหความสําคัญทั้งสุขภาวะทางกาย ใจ ปญญา และสังคม สังคม

อยูที่บาน โรงเรียน ชุมชน ภาพยนตรศิลปะเกิดจากโครงการศิลปะ

ดานในเพ� อพัฒนาสุนทรียภาพสําหรับผูทํางานดานเด็กปฐมวัย                      

เปนโครงการท่ีนําศิลปะมาเปนเคร� องมือทํางานรวมกับกลุมคนใกลชิด                                                                          

และมีสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งทางใจใหกับเด็ก                     

ทั้งครอบครัว โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สําหรับภาพยนตรสารคดีเร� อง                                            

“โรงเรียนในภูเขา” คือหน่ึงในตัวอยาง                           

ท่ี สสส. ตองการนําเสนอใหสังคมเห็นถึง                                                           

รูปแบบการจัดทําหลักสูตรพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือฟ้ืนฟูพลังให้แก่เด็ก                                                                

เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการสรางเสริมสุขภาวะ

ท่ีรอบดาน และปองกันไมใหเด็กออกจากระบบการศึกษา เด็กอยูกับ

ความงดงามตามธรรมชาติ เด็กบางคนบาดเจ็บทางใจจากความเครียด 

ใน รร.ท่ัวไป เด็กถูกเรงเรียนเขียนอานเพ� อการแขงขัน รร.ในภูเขา                  

เปนเสมือนพ้ืนท่ี รร.สาธิต เราตองพัฒนาเด็กใหเติมเต็ม มีสุขภาพกาย 

ใจ ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

“ศิลปะคือการเรียนรูท่ีไมมีถูก ไมมีผิด และไมมีกรอบ แตเปด

โอกาสใหเด็ก ครู ผูปกครอง ไดมีประสบการณสัมผัสความงามท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติตามแงมุมของแตละคน เพ� ออยูในโลกยุคน้ี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงผันผวนอยางรวดเร็วได”

 ท้ังน้ี สสส.สนับสนุนโครงการศิลปะด้านใน เพ่ือพัฒนา

สุนทรียภาพสําหรับผูทํางานดานเด็กปฐมวัยมาต้ังแตป 2560 เพราะ

เห็นพลังของศิลปะวา สามารถทําหนาท่ีปูพ้ืนฐานจิตใจใหเด็กมีสุขภาพ

จิตท่ีดี จากการมองเห็นความงดงามในตัวเอง เม� อเด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี 

ยอมสงผลใหเด็กอยากเรียนหนังสือ ไมหลุดออกจากระบบการศึกษา

โดยงาย ท้ังยังชวยปองกันปญหาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในครอบครัว

จากการมีสายสัมพันธท่ีเหนียวแน�น ระหวางผูดูแลเด็กและตัวเด็ก

ดวย” น.ส.ณัฐยากลาว

น.ส.ณัฐยาเลาถึงในสวนของเด็กท่ีเขามาเรียนรูถึงพลังของ                                                                                  

ศิลปะดานในจากโครงการฯ วา มีเด็กจากท้ังครอบครัวกลุมเปราะบาง                                                                                                     

ไปถึงครอบครัวท่ีมีฐานะ การเขามารวมเรียนรูของเด็กท่ีหลากหลาย

ฐานะ สะทอนวาเด็กทุกคนตางก็ตองการเรียนรูเพ� อพัฒนาจิตวิญญาณ

ของตนเอง ภาพยนตรเร� อง “โรงเรียนในภูเขา” จึงเปน การฉายใหเห็น                                                                       

ภาพกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสามารถเปนโมเดล การเรียนรูใหครู                                                                            

ผูปกครอง ท่ีสนใจนําไปปรับสรางใหเกิดเปนแหลงเรียนรูในชุมชน

ของตนเองได เพราะเน้ือหาของภาพยนตรไดถายทอดใหเห็นวา

กระบวนการทํางานศิลปะเปนตนทุนสําคัญตอการใชชีวิต ชวยแก

ปญหาในครอบครัวของเด็กไดอยางไรบาง

รร.ปกติแตกตางจาก รร.ในภูเขา เปนจุดเร่ิมตนมาทําดาน

ศิลปะเพ� อบมเพาะระบบการศึกษาใหมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ พัฒนา

ทักษะการเรียนรูความสามารถทางวิชาการ มีการวัดผลดวยการสอบ                                                                                       

ท่ีแขงขันกัน สงผลใหเด็กมีปญหาความเครียดสูง มีการซึมเศรา 

แกงแยงเพราะแขงขันกันสูง ไมเก้ือกูลกัน ในขณะท่ี รร.ในภูเขามอง

ธรรมชาติแตละชวงวัย ไมเนนการจัดการ มิติใหเด็กเติบโตเปนเด็ก

สมบูรณ เนนองครวมรอบดาน เด็กนักเรียนในภูเขาบางคนมาจาก                                                                                   

ครอบครัวยากจน เด็กกําพรา เด็กท่ีมีฐานะอยูดวยการใหผาน

กระบวนการสัมผัสธรรมชาติ ครูใน รร.ท่ัวไปสามารถเขาไปดูงาน 

รร.ในภูเขา แลวนํามาประยุกตปรับใชใน รร.ท่ัวไปได

นายอนุพันธุ พฤกษพันธขจี หรือครูมอส ครูใหญโรงเรียน              

ในภูเขา จิตรกรและนักศิลปะบําบัด ระบุวา วิชาศิลปะใน รร.สังกัด

กระทรวงศึกษาฯ ถูกลดทอนสําหรับเด็ก สสส.สนใจใหเราสราง                            

รูปแบบใหสังคม เปน รร.ขับเคล� อนศิลปะ ช้ีวัดใหเด็กโตดวยศิลปะ  

มีหลายรูปแบบ ไมใชเปนเพียงการระบายสี ศิลปะในชีวิตเด็กคือ

จังหวะเรียนรู หลักสูตรการพัฒนาเด็ก พลังชีวิตของเด็ก เราใหฐานคิด                                                                            

กับเด็กปฐมวัยจนถึงวัยเรียน กอนวัยรุนมีการถดถอยทางอารมณ                   

โรงเรียนในภูเขา ...ตนแบบ รร.สุขภาวะ

“พัฒนาจิตใจกระตุนพลังสรางสรรค”

เราจะหาความหมายเด็กไดเลนอยางพอเพียง การทําศิลปะขยับใหเด็ก                                                                                            

มีความสนใจเรียนรูส� อสารออกมา ศิลปะเปนการฝกฝนทางใจ รูจัก

อารมณของตัวเอง

เร่ิมจากจุดเล็กๆ ส� อสารออกไปสูผูคน เด็กบางคนอยากมีศิลปะ

ก็จริง แตไมอยากจะใชศิลปะในชวงวัยเรียน เม� อใจพรองก็ตองเติม                  

ใหเต็ม เร� องศิลปะพอแมตองเห็นความสําคัญและสงเสริมดวย ใหมี

การเรียนรูนอกระบบ ดวยเปาหมายสูงสุด ความสัมพันธกับชีวิตและ

กระทรวงศึกษาฯ ไปในทิศทางเดียวกัน การเรียนรูจากศิลปะ ทัศนคติ

ท่ีมีตอศิลปะ สังคม ภาษาผานบทกลอน บทกวี เด็กรับฟงผานภาพ

และเสียง ถาเรามองเปนสูตรสําเร็จก็แหงแลงจนเกินไป เราอยากให                                               

เด็กมีความคิดสรางสรรค เราตองเติมเต็มใหเด็ก การนําเสนอผาน

บทกวี ภาษาการเลาเร� องใหเด็กฟงจะตองทําหนาท่ีของผูเลาท่ีดี                                                                           

เราเรียนรูผานศิลปะ การขับรองไมใชเพ� อการแขงขัน แตเปนการได

ฟงเสียงของตัวเอง การรองใหเขากับเพ� อนๆ เปนสวนหน่ึงในชีวิตของ

เขา ไมใชตางคนตางรอง หรือตางคนตางพูดโดยไมคิดท่ีจะฟงความคิด

เห็นจากผูอ� น กลายเปนพูดในส่ิงท่ีตัวเองอยากพูดโดยไมฟงเสียงของ

คนอ� น ทําใหเกิดปญหาในสังคม 

กลาวถึงภาพยนตร “โรงเรียนในภูเขา” วาเปนงานศิลปะท่ี                

บอกเลาถึงแหลงเรียนรูในพ้ืนท่ีดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

เปนเร� องราวระหวางครูกับเด็กวัยเรียนท่ีมาเรียนรูศิลปะรวมกัน

ตลอดหน่ึงฤดูกาลแหงป ผานบรรยากาศอบอุน เรียบงาย และงดงาม                                                                           

ในรูปแบบสารคดี จากฝมือการถายทําของชางภาพผูมีหัวใจอิสระ                   

“จรรสมณท ทองระอา”

“ศิลปะไมไดมีแคการวาดรูป หรือการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

การใชสีวิธีการระบายไมใชความคิด ใชสีนํ้าเพ� อขับเคล� อนความรูสึก 

ใชมือเปนสัญชาตญาณของเด็ก Free Will ศิลปะคือส่ิงท่ีอยูในชีวิตของ

ทุกคน ผานการแสดงออกตามบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน การใช 

hand heart head ใชความสัมพันธคอยๆ มาปรับใช ต้ังแตการระบายสี 

รองเพลง เดินปา โรงเรียนในภูเขา เปนตัวอยางหน่ึงของการออกแบบ

หลักสูตรการจัดการเรียนรูท่ีชวยดึงส่ิงท่ีอยูในใจและจิตวิญญาณของ

เด็ก ทําใหเด็กเกิดความสมดุลได” นายอนุพันธุเลาแนวคิดของโรงเรียน

นายอนุพันธุบอกวา รร.ในภูเขานอกจากจัดฉายภาพยนตรแลว                       

ในงานยังจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพ� อนําเสนอเน้ือหาหลักสูตรท่ีมา

จากการทํางานรวมกับโรงเรียนตางๆ โดยมีทีมครูและนักจิตวิทยา                  

รวมกันเสริมสรางดูแลเด็กท่ีกําลังเติบโตเขาสูชวงเปล่ียนผาน                                                                              

การเรียนรูแบบผานธรรมชาติของเด็กท่ีพูดถึงรางกาย หัวใจ และ                

จิตวิญญาณแบบ Soul exercise ไมวาจะเปนการทําอาหาร เพลง 

ดนตรี สําหรับผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม รวมท้ังชมนิทรรศการตางๆ 

ท่ีเกิดจากการทํางานของโครงการฯ สามารถติดตามไดท่ีเพจเฟซบุก 

โรงเรียนในภูเขา หรือศิลปะดานใน.

ณัฐยา บุญภักดี

อนุพันธุ พฤกษพันธขจี

การประหยัดพลังงานเป็นเรื่องสำาคัญที่

ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามช่วยกัน

รณรงค์กันมาอย่างยาวนาน มีการสื่อสารออกมา

หลายรูปแบบ แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นไป

ในทางการประหยัดพลังงานเพื่อชาติ ประหยัด

พลังงานเพื่อส่วนรวม ประหยัดพลังงานเพื่อโลก

ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งสำาหรับบางคนยิ่งในยุคนี้

ที่ความเป็นปัจเจกถูกให้ความสำาคัญมากยิ่งขึ้น 

อาจจะรู้สึกว่าผลลัพธ์มันดูจับต้องไม่ได้ และเป็น

เรื่องไกลตัวเกินไป  

ล่าสุด ปตท. ทำาโฆษณาภายใต้แคมเปญ 

“ทราบแล้วเปลี่ยน” ออกมารณรงค์ ให้ทุกคน

ประหยัดพลังงาน จุดต่างของโฆษณาตัวนี้กับ

โฆษณาประหยัดพลังงานที่ผ่านๆ มาในอดีตก็คือ

การสื่อสารออกมาตรงๆ เลยว่า “ไม่ต้องประหยัด

พลังงานเพื่อใคร ให้ประหยัดพลังงานเพื่อตนเอง”  

โฆษณาทราบแล้วเปลี่ยน เล่าเรื่องโดยใช้

สถานการณ์ท่ีเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจดี ถึงจะ

ไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ก็น่าจะมีคนรอบข้างหรือ

คนรู้จักที่เป็นคนใกล้ตัวมีอาการอย่างตัวเอกใน

โฆษณาคือ “กลัวผี” ซึ่งความกลัวผีก็ทำาให้

ต้อง “เปิดไฟนอน” แน่นอนว่านี่คือพฤติกรรม

การใช้พลังงานอย่างส้ินเปลือง แถมการเปิดไฟนอน

ยังส่งผลทำาให้นอนหลับไม่สนิท และไม่ดีต่อสุขภาพ

อีกด้วย อาการกลัวผีของบางคนอาจจะหนักกว่า

ตัวเอกในโฆษณาเสียอีกคือ พอกลางคืนเจอความมืด

ก็เกิดความกลัวจนกระทั่งเปิดไฟสว่างทั้งบ้าน

โดยไม่จำาเป็น ดังน้ันการหยิบยกจุดน้ีมาใช้ในการสื่อสาร

น่าจะทำาให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงได้เป็นอย่างดี 

ในโฆษณายังเล่าให้เห็นภาพอีกด้วยว่า บางคน

นอกจากจะกลัวผีจนต้องเปิดไฟนอนแล้ว ยังต้อง

นอนคลุมโปง และการคลุมโปงส่งผลทำาให้ต้อง

เปิดแอร์เย็นขึ้น ทำาให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น 

ซึ่งจุดนี้ โฆษณาก็ได้สอดแทรกความขำาขันพอ

ย้ิมได้แถมทำาให้ผู้ชมได้ฉุกคิดด้วยว่า จะเปิดไฟนอน

คลุมโปงไปทำาไม ยังไงผีก็หลอกได้อยู่ดี 

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ  ตอนที่

ตัวเอกในโฆษณาพูดแทนใจใครหลายๆ คนว่า 

การประหยัดไฟเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้มันช่วย

ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดเงินได้มากแค่ไหน 

ซึ่งตัวละครผีในโฆษณาก็ได้นำาไปเปรียบเทียบกับ

โค้ดส่วนลดที่ใช้ ในการช้อปปิ้งให้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจนเลยทีเดียว นอกจากประเด็นเรื่องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าแล้ว โฆษณาชิ้นนี้ยังมีการสื่อสาร

ถึงเรื่องการประหยัดน้ำามันผ่านตัวละครอย่างแม่

ย่านางในรถยนต์อีกด้วย 

การท่ีโฆษณาสื่อสารประเด็นเรื่องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้า และการประหยัดน้ำามันผ่านตัวละคร

ผี และแม่ย่านาง ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ ้นเคยกันดี

ในสังคมไทย ทำาให้ โฆษณาชิ้นนี้น่าจะเข้าถึงผู้ชม

ได้มากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 2 ตัวละครได้มาแนะนำา

เคล็ดลับประหยัดพลังงาน ที่เรียกว่า 4 ป. 3 ช. 

ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน

ท่ีทุกคนสามารถทำาตามได้ง่ายๆ แต่จะช่วยประหยัด

พลังงานได้อย่างมหาศาล ดังนี้

4 ป. ได้แก่ ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก 

เปลี่ยนเป็นเบอร์ 5 และ 3 ช. ได้แก่ เช็กรถ ชัวร์

เส้นทาง ใช้รถสาธารณะ

สุดท้ายนี้ สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างของ

โฆษณาชิ้นนี้ก็คือ การเปิดช่องแสดงความเข้าใจ

ถึงเงื่อนไขและความจำาเป็นในการใช้พลังงาน

ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน 

ดังนั้นนอกจากเคล็ดลับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้พลังงาน 4 ป. 3 ช. แล้ว หัวใจหลัก

ของการประหยัดพลังงานอีกอย่างที่โฆษณาชิ้นนี้

ต้องการจะสื่อก็คือ ขอให้ช่วยกันปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเท่าท่ีทำาได้โดยท่ีตัวเองไม่ลำาบาก ส่ิงสำาคัญ

ก็คือ เปิดเท่าที่ใช้ และก็ใช้ให้คุ้ม ไม่ใช่เพื่อใคร 

แต่เพื่อตัวคุณนั่นเอง

ทราบแล้วเปลี่ยน ประหยัดพลังงานไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตนเอง


